
พรอมสู‘โรคประจําถิ่น’

อภ.ผลิตโมลนูพิราเวียร

DESสงหลักฐานใครผิด

ศคบ.เรียกผูบริหารแจง

ลงแส‘พิเชษฐ’-เคลียรพรรคเล็ก

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พรอมคณะ ขณะออกเดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพ� อเขา

รวมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ (ASEAN-U.S. Special Summit) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12-13 พ.ค.นี้

หนา...2หนา...2
จับตา กมธ.เคาะ ‘คำนวณปารตี้ลิสต’
สูตร 100 หาร จบที่ศาลรัฐธรรมนญู
จับตา กมธ.เคาะ ‘คำนวณปารตี้ลิสต’
สูตร 100 หาร จบที่ศาลรัฐธรรมนญู

             
|

ไทยโพสต • ลาซาดาอวม! “ดีอีเอส” สง

หลักฐานย� นศาลสั่งปดแพลตฟอรม ขอชวย

ชี้ “ผูจัดทํา-ผูวาจาง-ผูรับงาน-คนแสดง-คน                                                       

โพสต-คนแชร” ใครเขาขายผิดบาง “สคบ.” 

เรียกผูบริหารแจงโฆษณาไมเหมาะสม “ตํารวจ” 

เตรียมฟนเบื้องตนกอน 3 ราย “ผบ.ตร.” 

ไมหามลูกนองสั่งสินคา เช� อมีจิตสํานึกไตร 

ตรองเอง “ไทยภักดี” ออกแถลงการณ จี้ 

Lazada ขอโทษคนไทย “พท.” ชิงดักทาง 

“ปฏิวัติ” ขอบคุณ “ผบ.ทบ.” ออกมายืนยัน 

“สฤณี” สะกิดกองทัพหามทหารส่ังของ เส่ียง

บริษัทขายสินคาฟองได 

เม� อวันที่ 11 พ.ค. นายชัยวุฒิ ธนา 

คมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจเเละสังคม หรือดีอีเอส  กลาว

ถึงกรณีการเสนอศาลสั่งปดเว็บไซตของลา

ซาดาวา ตองดําเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม ตามกฎหมาย ขณะน้ีทางกระทรวง

ดิจิทัลฯ กําลังรวบรวมพยานหลักฐานทํา 

งานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ และนําสงเร� อง

ใหศาลเร็วๆ นี้ หากพบมีความผิดทั้งผูจัดทํา 

ผูวาจาง ผูรับจาง คนแสดง คนที่ไปโพสต 

ไปแชร ท้ังหมดเหลาน้ีไดมีการรวบรวมพยาน

หลักฐานสงไปใหศาลพิจารณาวาจะตัดสิน

วาใครผิดบาง ก็จะลงโทษ อยางไรก็เปนเร� อง

ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย

นายชัยวุฒิกลาววา 

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานไทยติด

เชื้อ 7.6 พันราย ดับ 56  ราย “อนุทิน” 

นําประชุม คกก.โรคติดตอ เผยตอนนี้เขา

สูระยะ 3 เตรียมพรอมแผนเปลี่ยนผานโค

วิด-19 สูโรคประจําถิ่น หลังยอดติดเชื้อ-

เสียชีวิตลดเร็วกวาคาด ไรระบาดใหญหลัง

สงกรานต ขณะที่ อภ. ผลิต “โมลนูพิรา

เวียร” เอง ลดคารักษาโควิดจาก 8 พัน

เหลือแค 600 บาท/คอรส

เม� อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 7,650 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 7,608 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 7,587 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 21 ราย, มา

จากเรือนจํา 39 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 3 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 9,322 

ราย อยูระหวางรักษา 78,274 ราย อาการ

หนัก 1,387 ราย ใสทอชวยหายใจ 690 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 56 ราย เปนชาย 31 

ราย หญิง 25 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปขึ้นไป 47 ราย มีโรคเรื้อรัง 9 ราย มี

ยอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563

ไทยโพสต • สอฉลุย! ปม “บิ๊กตู” นายกฯ   

8 ป “ปอม” การันตีศึกษาขอกฎหมายแลว                                                              

ไรปญหา ปดชี้นิ้วสั่ง “ธรรมนัส” หาม

ดินเนอรเพ� อไทย พปชร.ไมขับ “พิเชษฐ” 

แคลงแสตัดสิทธิ 6 เดือน ฐานทําตัวปฏิปกษ

รวมหัวฝายคาน-คุยทักษิณ “สุชาติ” เคลียร

พรรคเล็กแลว เมิน “ยุทธพงศ” ขูย� นยุบ

พรรค “สาธิต” ขีดเสน 12 พ.ค. จบปญหา

สูตรปารตี้ลิสต “หมอระวี” แหว  ศาล รธน.

มีมติเอกฉันทตีตกคํารองบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

“อุงอิ๊ง” นําทัพเพ� อไทยจัดรําลึก 12 ปเหตุ

สลายเสื้อแดง 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 11 พฤษ 

ภาคม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กลาวถึงความเปนหวง

กรณี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ดํารงตําแหน�งวาระครบ 8 ปใน

เดือนสิงหาคมนี้หรือไมวา ไมกังวล

เม� อถามวา มีการศึกษาขอกฎหมาย

มาแลวใชหรือไม พล.อ.ประวิตรพยักหนา

รับพรอมระบุวา ศึกษาแลว ไมมีปญหาเร� อง 

8 ป สวนขอสงสัยการย� นปญชีทรัพยสินของ 

พล.อ.ประยุทธหลังดํารงตําแหน�งนายกฯ น้ัน 

พล.อ.ประวิตรกลาววา “รูไดอยางไรวาเขา

ไมย� น เขาย� น”

ผูส� อขาวถามวา เม� อเปนเชนนี้แลว                                                           

แสดงวา พล.อ.ประยุทธจะอยูครบวาระใช                                                               

หรือไม พล.อ.ประวิตรพยักหนารับ เม� อซัก                                                                 

ตอวาสมัยหนาจะเปนอยางไร พล.อ.ประวิตร

ไมไดตอบคําถามดังกลาวและเดินไปขึ้นรถ

ผูส� อขาวพยายามถามวา ในฐานะ

แกนนําพรรครวมรัฐบาล จะนัดพรรครวม

รัฐบาลทานขาวรวมกันกอนเปดสมัยประชุม

รัฐสภาหรือไม พล.อ.ประวิตรกลาววา 

ภรรยาทหารยูเครน

เขาเฝาโปป

ดอนเมือง • “บิ๊กตู” ควง “ดอน-สุพัฒน

พงษ” บินไปกรุงวอชิงตัน รวมเวทีสุดยอด

อาเซียน-สหรัฐ จอพบหารือกับผูนําสมาชิก

อาเซียนรวมทั้งผูนําและผูแทนระดับสูงของ

สหรัฐ ผลักดันความรวมมือการขับเคล� อน

การฟนฟูและการเติบโตอยางยั่งยืนยุคหลัง

โควิด “ลุงปอม” รักษาการนายกฯ เผย “บิ๊ก

ตู” ไมไดกําชับอะไรพิเศษ ย้ําคุยกันทุกวัน

อยูแลว

เม� อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 พฤษ 

ภาคม ที่ทาอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) 

ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พรอมดวยนาย

ดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.การตางประเทศ และนายสุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พลังงาน พรอมคณะ ออกเดินทางไปยังกรุง

วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพ� อเขารวมการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัย

พิเศษ (ASEAN-U.S. Special Summit) ครั้ง

ที่ 2 ทั้งนี้ กอนเดินทาง เม� อผูส� อขาวถามวา

มีความเปนหวงสถานการณในประเทศหรือ

ไม  พล.อ.ประยุทธไมไดตอบคําถาม เพียง

หันมาโบกมือใหผูส� อขาวพรอมสายหัวกอน

เดินเขาอาคารไปทันที

สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-

สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ (ASEAN-U.S. 

Special Summit) ครั้งที่ 2 นี้ ประธานาธิบดี

สหรัฐมีหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเขารวม

การประชุมภายหลังมีการทาบทามเจรจา

กันมาอยางตอเน� อง ตั้งแตปลายป 2564 ซึ่ง

เช� อมั่นวาการเดินทางครั้งนี้จะเปนโอกาส

ใหประเทศสมาชิกอาเซียนและสหรัฐได

รวมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ป ความ

สัมพันธอาเซียน-สหรัฐ 

ไทยโพสต • “อาคม” รับเงินเฟอพุงทะลุ                                                        

5% หลังราคาน้ํามันกระฉูดกดดันเศรษฐกิจ 

รัฐเรงอัดมาตรการลดภาษีดีเซลลดคาน้ํา-                                                      

ไฟชวยประคอง แจงตองพิจารณาเสถียร 

ภาพการเงินการคลังอยางรอบคอบกอนออก

มาตรการ หวั่นเปนภาระการคลัง “กกร.” 

จอชง 9 มาตรการพยุง ศก.หวังรัฐรักษา  

ขีดความสามารถการแขงขัน ลั่นตรึงดีเซล

ที่ 35 บาท พรอมฟนโครงการคนละครึ่ง

เฟส 5 ทันที

เม� อวันพุธ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กลาวปาฐกถาพิเศษในงาน

สัมมนาออนไลน หัวขอ “รวมพลังกาวขาม

วิกฤต เดินหนาเศรษฐกิจไทย” วา ขณะนี้

ประเทศไทยมีปญหาเฉพาะหนาสําคัญที่

ตองเผชิญ 2 เร� องสําคัญคือ ปญหาราคา

พลังงานและอาหารสดที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

ซึ่งสงผลใหอัตราเงินเฟอที่วัดจากดัชนีราคา

ผูบริโภคปรับตัวพุงขึ้นไปเกิน 5% จากปกติ

อยูที่ไมเกิน 1% โดยเฉพาะราคาพลังงานใน

รอบนี้ที่ถือวาคอนขางเขมขนมากกวาราคา

พลังงานที่เคยเพิ่มสูงขึ้นในอดีตหลายเทาตัว 

ดวยเหตุผลจากความขัดแยงระหวางรัสเซีย

และยูเครนเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให

ราคาพลังงานถีบตัวสูงขึ้นในปจจุบัน

นอกจากน้ี ยังมีปญหาเร� องระดับราคา                                                             

สินคาอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น เน� อง 

จากราคาพลังงานดวย ซึ่งที่ผานมา

กรุงเทพฯ • “อนุชา” จี้สํานักพุทธฯ บี้ 

พศจ. เขมงวดสอดสองพระสงฆนอกรีต-ตั้ง

คณะทํางานเฉพาะกิจติดตามแกปญหา เรง

สรางศรัทธาตอประชาชน “ชวน” ใชส� อ

สภาปลุกคนไทยหยุดความงมงาย กระตุก

วงการผาเหลือง คณะสงฆสังฆาธิการอยา

น่ิงดูดายขาวความเช� อวิปริต ขณะท่ีกรมอนา                                             

มัยต� นสุขอนามัยสํานักพระบิดากินอึสิ่งปฏิ 

กูล ชี้ขัดกฎหมายกราวรูด ดาน “กาโตะ” 

พรอมพบพนักงานสอบสวนสัปดาหหนา 

งานนี้มีหนาว ปปป.จองตรวจเสนทางการ

เงินละเอียดยิบ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3

อานตอหนา 16

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9311

อิสรภาพแหงความคิด

จี้พศ.เขมงวด

สงฆ‘นอกรีต’

เรงฟนศรัทธา

‘บิ๊กตู’รวมเวที

อาเซียน-สหรัฐ 

กระชับสัมพันธ

เงินเฟอพุง5% 

ชง9มาตรการ

ประคองศก.
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ธุรกิจพลังงานยิ้ม

รายไดอูฟู 

บุกจับแหลงลักลอบ

ขายนกกรงหัวจุก

ชงศาลปดลาซาดา
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2 ในประเทศ

โคงทายเลือกตั้งผูวาฯ กทม.

นโยบายทําไดจริงตัวตัดสิน

ขาสู โคงสุดทายการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหา 

นคร หรือผูวาฯ กทม. ในวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 

2565 ซึ่งผานมา 1 เดือนกวาๆ ที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.ลงพื้นที่หาเสียงอยางเปนทางการ นับตั้งแตไดรับ

หมายเลขผูสมัครเม� อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภาพสะทอนผล

พวงจากการหาเสียงของผูสมัครทยอยออกมาอยางตอเน� อง 

ผานผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือโพลของสํานัก

วิจัยตางๆ วาใครไดรับความนิยม ไดรับการสนับสนุน แตกตาง

กันออกไป แตสิ่งหนึ่งที่น�าสนใจจากผลโพลที่ออกมา และเปน

สัญญาณที่ผูสมัครควรรับรูรับทราบ เพ� อนํามาปรับกลยุทธใน

การหาเสยีงชวง 10 วนัสดุทายกอนถงึวนัลงคะแนนเลอืกตัง้ คอื

เสยีงสะทอนจากประชาชนสวนใหญในการตดัสนิใจผูสมคัรครัง้

นี ้จะพจิารณาจาก “นโยบาย” มากกวา “ตวับคุคล” นัน่ถอืเปน

กญุแจสาํคญัทีผู่สมคัรจะตองเรงถายทอดนโยบายสาํคญัของตวั

เองทีจ่ะทาํใหคนกรงุไดเหน็เปนรปูธรรม เพ� อชวงชงิคะแนนเสยีง

จากประชาชนทีก่าํลงัรอพจิารณาตดัสนิใจครัง้สดุทาย กอนเขา

คูหากาเบอรผูสมัครใหเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพโพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดสํารวจความคิด

เห็นประชาชน เร� อง “ผูวาฯ กทม.แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง” โดย

เก็บขอมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร 

ตอนหนึง่ระบถุงึเกณฑที่ใชในการตดัสนิใจเลอืกผูวาฯ กทม. พบวา

สวนใหญรอยละ 70.6 เลอืกจากผูทีม่คีวามรูความสามารถ รองลง

มารอยละ 54.4 เลอืกจากนโยบายของผูสมคัร รอยละ 18.7 เลอืก

ผูสมัครอิสระไมสังกัดพรรค และรอยละ 12.7 เลือกจากผูที่มีช� อ

เสียงเปนที่รูจัก รวมทั้งเม� อถามวาเร� องที่อยากใหผูวาฯ กทม.คน

ใหมมาแกปญหาหรือทําอะไรใหกับคนกรุงเทพฯ พบวาสวนใหญ

รอยละ 71.3 อยากใหลดคาครองชพี แกปญหาปากทอง รองลงมา

คือ สรางอาชีพ สรางรายได คิดเปนรอยละ 49.6 และแกปญหา

การจราจรใน กทม. คดิเปนรอยละ 45.4 ทีส่าํคญัเม� อถามวาตดัสนิ

ใจอยางไรกับการเลือกผูวาฯ กทม.ที่จะถึงนี้ พบวาสวนใหญรอย

ละ 52.5 ยังไมตัดสินใจ รอดูการหาเสียงอาทิตยสุดทาย ขณะที่

รอยละ 47.5 มคีนทีค่ดิจะเลอืกในใจแน�นอนแลว เชนเดยีวกบัผล

สํารวจความนิยมของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร� อง 

การเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ สํารวจความคิด

เหน็ของคนกรงุเทพฯ เฉพาะผูมสีทิธิเ์ลอืกตัง้ จาํนวนทัง้สิน้ 2,522 

คน ตอนหนึ่งสอบถามถึงการตัดสินใจเลือกผูวาฯ สวนใหญรอย

ละ 58.37 ระบุเลือกจากนโยบาย รองลงมารอยละ 50.32 จาก

ความขยันตั้งใจทํางาน รวมทั้งบอกวาการหาเสียงของผูสมัครใน

ปจจุบันมีผลตอการตัดสินใจมากถึงรอยละ 43.54 

นั่นสะทอนใหเห็นวาในการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานครครัง้นี้ คนกรุงจะพิจารณาเลอืกผูสมคัรจากนโยบายการ

หาเสยีงเปนสาํคญั มากกวาช� อเสยีงและตวัผูสมคัร ซึง่ในชวงโคง

สุดทายของการหาเสียงเลือกตั้ง ที่เหลือเวลาอีก 10 วัน ผูสมัคร

รบัเลอืกตัง้ผูวาฯ กทม.ยงัคงสามารถเรงลงพืน้ทีเ่ขาหาประชาชน 

หยิบยกนโยบายที่จะทําประโยชนใหคนกรุงในการตัดสินใจครั้ง

สุดทายกอนเขาคูหากาเบอรให เพียงแตนโยบายที่จะนําเสนอให

ประชาชนนั้น ผูสมัครจะตองทําไดจริง ไมขายฝน ไมเกินอํานาจ

หนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไมเชนนั้นนอกจากจะ

ทําใหประชาชนผิดหวัง เสียความรูสึกแลว ยังผิดกฎหมายตาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร� องวิธีการและลักษณะ

ตองหามในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่กําหนดใหผูสมัครหาเสียงใน

ลักษณะเปนนโยบายได โดยตองอยูในอํานาจหนาที่ของผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครกําหนดไว และงบประมาณที่จะนํามาใชตาม

นโยบายทีห่าเสยีงจะตองเปนงบของกรงุเทพมหานคร นโยบายที่

ใชหาเสยีงจงึเกนิกวาอาํนาจหนาทีท่ีก่ฎหมายกาํหนดไมได เพราะ

หากเปนเชนนัน้นโยบายดงักลาวกจ็ะเขาขายหลอกลวง ทีเ่ปนการ

ฝาฝนมาตรา 57 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งทองถิ่น ซึ่งอาจนํามาสู

การรองคัดคานได

เราเช� อวาแมเหลือเวลาเพียง 10 วัน กอนจะถึงวันเลือก

ตัง้ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร ในวนัอาทติยที ่22 พฤษภาคม 

2565 ยงัพอมเีวลาใหผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูวาฯ กทม.ทีม่นีโยบาย

ดีๆ นโยบายที่ทําเพ� อประโยชนคนกรุงอยางแทจริง สามารถนํา

เสนอใหประชาชนไดเห็น เพ� อใหไดรับเลือกเปน “ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร” คนใหม.

เ

นายสมคิด เชื้อคง 

โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.และราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

การลงมติเร� องวิธีคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ ในวันที่ 12 

พ.ค. มั่นใจวา เสียงใน กมธ.เกินครึ่งหนึ่ง หรือ 25เสียง จาก 49 

คน จะลงมติใหใช 100 หาร โดยมีแนวรวมจากพรรคเพ� อไทย 

พรรคกาวไกล พรรคประชาธิปตย พรรคเสรีรวมไทย พรรค

พลังประชารัฐบางสวน สวนพรรคที่จะใช 500 หาร มีเพียง

แค นพ.ระวี รวมถึง ส.ว.ที่ไมยอมแสดงจุดยืนอะไร ซึ่งก็ไมรูวา

คิดอะไรอยู.

ชวงสุดทายแหงโคงวัดเบญจะฯ
วงระหวางนี้...ถาพูด ภาษามา ตองเรียกวาชวง โคง

วัดเบญจะฯ คือแซง-ไมแซง เบียด-ไมเบียด สามารถ

ตามหายใจรดตนคอกันและกันไดหรือไม? อยางไร? 

ก็อยูที่ระยะหาง-ระยะเคียง อยูที่ลักษณะอาการของการหวด 

การลงแซ การโขยก การกระตุนและการกระทุง ใหมาแตละ

มา เรงฝเทา เรงความเร็ว กันไดมาก-นอยเพียงไหน โดย

เฉพาะเม� อเหลือเวลาอีกแคสัปดาหกวาๆ สําหรับการแขงมา 

เพ� อชิงถวย ผูวาฯ กทม. ที่ใกลจะรูหมู รูจา อีกไมใกล-ไมไกล...

แตก็นั่นแหละ...ไมวาโพลไหนตอโพลไหน มาที่มีกลาม

ใหญที่สุดในปฐพี อยาง มาชัชชาติ ก็ยังคงมาแรง แซงโคง 

อยางไมคิดจะเหี่ยวปลาย ไมคิดจะหัวตก เอาเลยแมแตนอย 

เลนเอาบรรดามาตางๆ ที่ไลตาม ไลโขยก เหน็ดเหน� อย เม� อย

ลา ชนิดน้ําลายแทบฟูมปาก คิดไมออก-บอกไมถูก วาอะไรจะ

แคใสเสื้อกลาม-หิ้วถุงแกง มันถึงไดมาแรง แซงโคง ไปไดถึง

ปานนี้ เพราะนอกเหนือไปจากนี้ เม� อดูถึงคุณลักษณะ หรือคุณ

สมบัติอ� นๆ มาชัชชาติ ก็คงไมไดผิดแผก แตกตาง ไปจากมาตัว

อ� นๆ มากมายซักเทาไหรนัก ในการ สมรักษ คําสิงห (โม) วา

จะทําโน�น ทํานี่ โดยจะทําได-ทําไมได แตคงตอง โม เอาไวกอน 

อะไรประมาณนั้น...

แตการวัดตัดสินการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ในเที่ยวนี้...มัน

คงไมไดเกี่ยวกับการ โม หรือรายละเอียดในการ โม มากมาย

ซักเทาไหร แตน�าจะหนักไปทาง อุปาทาน หรืออารมณ-ความ

รูสึก ที่ ไมวาจะเกิดจากการคิดเอง-เออเอง หรือจากการสราง

สมสั่งสม กันทีละนิด-ทีละนอย จนกลายเปน อุปาทานหมู ไป

จนได คลายๆ ประเภท เจกลากไป-ไทยลากมา อะไรประมาณ

นั้น ดวยเหตุนี้...การใสเสื้อกลาม-หิ้วถุงแกง โชวใหเห็น ซิก

แพ็ก เปนมัดๆ ของคุณนา ชัชชาติ มาตั้งแตเริ่มแรก ตั้งแต

ประเดิมเริ่มตน มันเลยเปนอะไรที่เขาไปติดตรา ตรึงใจ ติดอยู

ในอารมณ-ความรูสึกของผูคน กลายเปนอุปาทานหมู อุปาทาน

สวนตน อยางมิอาจชําระลางกันไดงายๆ...

ยิ่งคุณนา ชัชชาติ ทานรูจักเบี่ยง รูจักเลี่ยง ไมปลอยให 

อัตตา หรือตัวตนของตน ถูกครอบคลุม ปกคลุม เอาไวดวย

ภาพอันน�าเกลียด น�ากลัว สําหรับผูคนบางกลุม บางประเภท 

นั่นก็คือ...ภาพแหงการแสยะยิ้ม หรือรอยยิ้มอันเต็มไปดวย

รอยเลห เพทุบาย ของคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ที่มีทั้งคนรัก-คน

ชัง ไมนอยไปกวากันและกันซักเทาไหรนัก หรือไมคิดจะเหา ไม

คิดจะกัดใครก็ตาม ที่บังอาจเขามา แตะ คุณหลาน อุงอิ๊ง เหมือน

อยางบรรดาสุนัขแก สุนัขชรา ในพรรคเผาไทยทั้งหลาย การฉาก

หลบ แฉลบออกขาง มาตั้งแตเบื้องแรก ไปจนถึงเบื้องกลางและ

เบื้องปลาย จึงน�าจะมีผลทําใหทานยังสามารถประคับประคอง 

อุปาทานหมู แหงความเปน บุรุษผูกลามใหญที่สุดในปฐพี ไวได

จนตราบ ณ วินาทีนี้...

แตถาหากลองคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ดันโผลออกมา เชียร คุณ

นา ชัชชาติ ขึ้นมาเม� อไหร!!! อันนั้นนั่นแหละ...ทุกสิ่งทุกอยางอาจ

เปนไปดังที่ผูอํานวยการ นิดาโพล ทานสรุปเอาไวลวงหนา วา

มีสิทธิ์ เจง...กับ...เจง หรือ น็อก หรือ ทีเคโอ กลางอากาศเอา

งายๆ แตในเม� อการวางระยะหาง-ระยะเคียง ระหวางคุณนา ชัช

ชาติ กับคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ยังเปนไปไดดวยดี หรือยังไมกอใหเกิด 

คําถาม ถึงความเปนอิสระ-ไมอิสระ ของ มา ตัวนี้ หรือผูสมัครราย

นี้ มาชัชชาติ ก็เลยโขยกแลว โขยกเลา ทิ้งบรรดามาอ� นๆ ชนิด

แทบไมเห็นฝุน เห็นหาง...

สวนอะไรจะเหมาะ-ไมเหมาะ ควร-ไมควร...คงไมตองเสีย

เวลาคิดมาก หรือคิดเล็ก-คิดนอยแตอยางใด เพราะเร� องของการ

เลือกตั้ง อันเปนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ ประชาธิปไตย 

ทั้งหลาย สุดทายแลว...มันก็คือเร� องของ อุปาทาน เราดีๆ นี่เอง!!! 

ไมไดมีอะไรมากมายเกินไปกวานั้น คือใครสามารถสรางอุปาทาน 

หรือสนองตอบตออุปาทาน ในแตละชวง แตละระยะ กันได

มากมายขนาดไหน เปนน้ํา เปนเนื้อ เปนหนัง ถึงเพียงใด อันนั้น

นั่นแหละ...ก็ยอม กลามใหญที่สุดในปฐพี กันไดไมยากซซซ แมวา

อีกไมนาน-ไมชา วัน-เวลาอาจทําใหทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลง

ไป จนผูที่กลามใหญอาจกลายเปนผูที่งอยเปลี้ย-เสียขาเอาดื้อๆ 

แตคงตองรอไปจนกวาจะเกิดการเลือกตั้งครั้งใหมโน�นเลยถึงจะ

ช
ลบลาง อุปาทาน เดิมๆ และเริ่มสรางอุปาทานใหมๆ กันไป 

ตามสภาพ...

เหมือนอยาง เลือกต้ังฟลิปปนส ท่ีเพ่ิงผานมาน่ันแหละ

ทั่น...จากที่เคยทั้งเกลียด ทั้งชัง ทั้งขมข� น ตอสิ่งที่อดีตผูนํา

อยาง เฟอรดินานด มารกอส เคยสรางเอาไวใหกับบรรดาชาว

ตากาล็อกทั้งหลาย ชนิดแทบหลับไมลง-ลืมไมลงเอาเลยก็วา

ได แตเม� อวัน-เวลาไดหมุนเวียน เปลี่ยนไป เพียงแค 30 กวา

ปเทานั้นเอง บรรดา คนรุนใหม ที่ไมเคยรูจัก มักจี่ ไมเคยนึก

ภาพ เห็นภาพ ของบรรดาสิ่งเหลานี้ ไดชัดเจน ไดมากมายซัก

เทาไหร ก็เลยหันไปเทคะแนนใหกับ เฟอรดินานด มารกอส          

จูเนียร หรือ บงบง จนแลนดสไลด แอฝะลานช หรือ นอนมา 

โดยไมตองนิมนตพระรายใดสวดนําหนาเอาเลยแมแตนอย...

การอาศัยอุปาทานหมู หรืออุปาทานสวนตัว เปนเคร� อง

ชี้วัด ตัดสิน ความพายแพและชัยชนะ ภายใตกระบวนการที่

เรียกวา ประชาธิปไตย ในลักษณะเชนนี้ แมวามันจะดู แควร                   

(แฟร) หรือขาวสะอาดซักเพียงไหน แตก็นั่นแหละ...มันอาจ

กอใหเกิดความไมเหมาะ-ไมควร หรือกระทั่งไมถูก-ไมตอง ไม

สอดคลองรองรับกับ ฉากสถานการณ แตละฉาก ที่มีแตตอง

หมุนเวียน เปลี่ยนไป ตามสภาพ ยิ่งโดยเฉพาะโลกยุคใหม 

สมัยใหม ที่การสรางอุปาทานในแตละเร� อง แตละกรณี มัน

สามารถทําไดไมยากซซซ โดยเฉพาะภายใตการเอื้ออํานวย

ของอุปกรณ-เคร� องมือ หรือของ เทคโนโลยี สมัยใหม ดวย

เหตุนี้...ไมวาจะประชาธิปไตยในประเทศไหนตอประเทศไหน 

สังคมไหนตอสังคมไหน มันเลยออกจะเละเปนขี้-เละเปนโจก 

ยิ่งขึ้นไปทุกที สวนประชาธิปไตยในประเทศไทยแลนด แดน

สยาม ของหมูเฮา มันเลยคงตอง กลามใหญที่สุดในปฐพี                                                                                 

กันไปตามเร� อง ตามราวนั่นแหละทั่น อันเน� องมาจากเพราะ

สิ่งนี้ -สิ่งนี้ . . .สิ่งนี้จึงตองเปนไปอยางมิอาจหลีกเลี่ยงและ

ปฏิเสธ...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Art Spander... “The 

great thing about democracy is that it gives every 

voter a chance to do something stupid.- สิ่งที่ยิ่งใหญ

เกี่ยวกับประชาธิปไตย ก็คือมันเปดโอกาสใหผูลงคะแนนทุก

คนไดทําในสิ่งที่ โงๆ...” 



















วามคืบหนาการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในวันพฤหัสบดี

ชวงเชา ทางคณะ กมธ.วิสามัญจะมีการพิจารณาประเด็น

สําคัญคือ วิธีการคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ หรือ ส.ส.ปารตี้

ลิสต 

ดูเหมือนจะกลายเปนประเด็นบานปลาย เม� อ กมธ.

แตละฝายมีความเห็นที่ขัดแยงกัน โดยพรรคการเมืองขนาด

ใหญ ประกอบดวย เพ� อไทย พลังประชารัฐ ประชาธิปตย 

ตองการนําคะแนนพรรคของแตละพรรคที่ไดรับ มาหารดวย 

100 ซึ่งตรงตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 กําหนดไว 

สวนพรรคขนาดกลางและเล็ก เห็นวาตองคํานวณ

หา ส.ส.พึงมีเสียกอน และตองหารดวย 500 เพราะใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 ยังกําหนดใหมี 

ส.ส.พึงมีอยู ถาทําตามสูตรที่พรรคใหญเสนอจะเปนการ

ขัดมาตรา 93 และมาตรา 94 รวมถึงขัดตอเจตนารมณ

รัฐธรรมนูญที่ตองการใหทุกเสียงมีความหมาย ไมตกน้ํา แต

ขณะเดียวกันก็ยอมรับวาวิธีที่ตัวเองเสนอนั้นขัดมาตรา 91 

เทากับวาขณะนี้ ไมมีสูตรคํานวณใดเพียบพรอมตาม

รัฐธรรมนูญทุกประการ!!!

ฉะนั้น เมื่อผ่านพ้นการพิจารณาของที่ประชุมร่วม

รัฐสภา ชวงตนเดือน มิ.ย.ที่จะถึงนี้ จะตองมีฝายใดฝายหนึ่ง

ย� นรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยแน�นอน จากแนวโนม

น่าจะต้องเป็นฝั่งของพรรคขนาดกลางและเล็กที่เป็นผู้ยื่น 

เพราะคาดวาเสียงสวนใหญ สูตรการคํานวณ ส.ส.บัญชีราย

ช� อแบบ 100 หาร น�าจะมีเสียงสนับสนุนมากกวา

จะวาไป ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนี้ มาจากการแกไข

รัฐธรรมนูญ ที่เม� อครั้งนั้นที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา โดย

เสียงขางมากเห็นชอบรับหลักของรางรัฐธรรมนูญแก ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่พรรคประชาธิปตยเปนผูเสนอ ที่เสนอแก

เพียงมาตรา 91 แตไมไดเสนอแกไขมาตราที่เกี่ยวของกับ 

ส.ส.พึงมี ทําให้มาตราที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยังคงอยู่ใน

รัฐธรรมนูญ 

ทําใหพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กหยิบชองวางนี้ขึ้น

มาอาง เพ� อคัดคานสูตรคํานวณแบบ 100 หาร  

เม� อวันพุธ นายสาธิต ปตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ใน

ฐานะประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.พูดชัดเจนวา 

“ตองยอมรับเปนความบกพรองของ กมธ.วิสามัญแก ไข

รัฐธรรมนูญบางสวนแกไขไมครบถวน” แตกระนั้นเจาตัวก็

กันทาวา เหตุนี้ ไมถึงกับตองไปเปล่ียนสัดสวนในการคํานวณ 

เพราะในมาตรา 91 แกไขชัดเจนแลว 

ขณะที่ นายไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

พลังประชารัฐ ก็ยก 3 เหตุผลตอบโต นพ.ระวี มาศฉมาดล 

ตัวแทนพรรคเล็กที่สนับสนุนสูตร 500 หารวา ขอเสนอดัง

กลาวนั้นมีปญหาสําคัญ 3 ประการ คือ 1.ขัดหรือแยงตอเจต

นารมณของรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 

มาตรา 91 ที่กําหนดการคํานวณสัดสวน ส.ส.แบบบัญชีราย

ชื่อให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวมของ

พรรคการเมืองที่ ไดรับเลือกตั้งรวมทั้งประเทศ ซึ่งตามหลัก

ฐานรายงานการประชุม กมธ.แกไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการ

คํานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับ กมธ.

ไมเห็นดวยกับขอเสนอใหใช 500 คนหาร แตเห็นดวยกับ

จํานวน 100 คนหาร

 “ดังนั้นเจตนารมณของมาตรา 91 ที่แกไข ตองหาร

ดวย 100 คนเทานั้น เพราะจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของ

แตละพรรคเปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวน

คะแนนรวม”

ประกอบกับ 2.ฝาฝนขอบังคับการประชุมรัฐสภา ขอ 

89 วรรคทาย ที่หาม กมธ.เพิ่มมาตราหรือตัดทอน หรือแกไข

มาตราที่ขัดกับหลักการแหงราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่

รัฐสภารับหลักการทั้ง 4 ฉบับ กําหนดใหใชจํานวน 100 คน

หาร และ 3.ทําลายเจตนารมณของประชาชนในการเลือก 

ส.ส.บัญชีรายช� อของพรรคการเมือง จากการแกไขบัตรเลือก

ตั้งเปน 2 ใบ เพ� อใหประชาชนเลือก ส.ส.เขตจากคนที่ชอบ 

และอีกใบเลือก ส.ส.บัญชีรายช� อจากพรรคที่ชอบ

บทสรุปของสูตรคํานวณ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพ� อไทย มั่นใจวันนี้ กมธ.เสียงสวนใหญจะลง

มติใหใช 100 หาร โดยมีพรรคเพ� อไทย พรรคกาวไกล พรรค

ประชาธิปตย พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังประชารัฐบาง

สวนเปนแนวรวม สวนพรรคที่จะใช 500 หาร มีเพียงแค 

นพ.ระวี สวน ส.ว.ไมยอมแสดงจุดยืน

แมกระบวนการของรัฐสภาจะเห็นดวยกับ 100 หาร 

แตสุดทายปลายทางของเร� องดังกลาวคงตองขึ้นอยูกับศาล

รัฐธรรมนูญวาจะรับหรือไมรับไวพิจารณา และถารับ จะ

วินิจฉัยวาอยางไร?.

จับตา กมธ.เคาะ ‘คํานวณปารตี้ลิสต’

สูตร 100 หาร จบที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ค
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3ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

งที่พรรคการเมืองรอคอยขยับเขาใกลความจริงอีก

ขั้น  กับสูตรวิธีการคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ โดยใน

วันที่ 12  พ.ค. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.และ

ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง นัด

ประชุมนัดสําคัญ  

วาดวยวิธีการคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ ที่มีฝาย

การเมืองถกเถียงกันมาหลายเดือน พรรคการเมืองขนาด

เล็กคิดอีกแบบ อยากไดสูตร 

500 หาร สวนพรรคการเมือง

ขนาดใหญก็โตแยงบอกไม

ได ตองใช 100 หารเทานั้น 

เพราะหลักการตั้งแตตน

เสนออยางนั้นมา จะใชอยาง

อ� นไมได   

หนึ่งในกรรมาธิการ

ก ฎ ห ม า ย ลู ก ที่ ร ว ม ว ง

พิจารณาตลอดอยาง สมคิด 

เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี ใน

ฐานะโฆษก กมธ.วิสามัญ

พิจารณารางกฎหมายลูกทั้ง 

2 ฉบับ ออกมาแสดงความมั่นใจ  

สูตรที่ใช 100 หาร น�าจะไดรับการตอบรับจากเสียง

สวนใหญในชั้นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายลูก สมคิด

ยังประเมินเบื้องตน พรรคไหน ใครน�าจะเปนแนวรวม

สนับสนุนสูตร 100   

“การลงมติเร� องวิธีคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ ในวันที่ 

12  พ.ค. มั่นใจวาเสียงใน กมธ.เกินครึ่งหนึ่ง หรือ 25 เสียง 

จาก 49 คน จะลงมติใหใช 100 หาร มีแนวรวมจากพรรค

เพ� อไทย  พรรคกาวไกล พรรคประชาธิปตย พรรคเสรีรวม

ไทย พรรคพลังประชารัฐบางสวน ขณะที่พรรคที่จะใช 500 

หาร มีเพียงแค นพ.ระวี รวมถึง ส.ว.ที่ไมยอมแสดงจุดยืน

อะไร ซึ่งก็ไมรูวาคิดอะไรอยู” 

เสี่ยสมคิดย้ําอยางหนักแน�น การแกใหมาเปนบัตร 

2 ใบ และคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อแบบหาร 100 ไม

ทําใหพรรคใดไดเปรียบ เสียเปรียบ แตจะทําใหระบบ

พรรคการเมืองเขมแข็ง  

แมจะแอบหวั่นเล็กๆ ความคิดเห็นจากบางพรรค ที่

ยังไมแสดงทาทีจะเอาอยางไร แตลึกๆ แลวสมคิดก็คอนขาง

มั่นใจ สูตรหาร 100 น�าจะผานฉลุยแน� สวนจะเปนตามนั้น

หรือไม 12 พ.ค.คงไดรูกันอยางแน�นอน. 

 มาไม 

ไดเสียงเกินครึ่ง

สิ่ศาลสั่งซ้ํากกต.รับ‘พีรพล’ผูสมัครส.ก.

สมคิด เชื้อคง

เม� อวันที่ 11 พ.ค. ที่ศาล

ปกครอง นายชัยธวัช ตุลาธน  

เลขาธิการพรรคกาวไกล พรอม

ดวยนายพีรพล กนกวลัย ผู

สมัคร ส.ก.เขตพญาไท พรรค

กาวไกล เขารวมฟงการไตสวน

ของศาลปกครองนัดแรก กรณี

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล 

ไมประชาสัมพันธช� อ-เบอรนาย

พีรพลหนาหน�วยเลือกตั้ง ภาย

หลังศาลปกครองมีคําสั่งทุเลา

แลวตั้งแตวันที่ 3 พ.ค. โดยศาล

ปกครองใชเวลาไตสวนประมาณ 

2 ชั่วโมง

นายชัยธวัชใหสัมภาษณ

ภายหลังฟงการไตสวนวา  การ

ไตสวนในวันนี้ตัวแทนของ กกต.

และผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

(ผอ.กกต.กทม.)  มีการอางเหตุ

ที่ ไมดําเนินการใดๆ เพราะไมมี

กฎหมาย ระเบียบ แบบฟอรม 

ในการจะปฏิบัติตามคําสั่งทุเลา

ของศาลปกครอง และอางวา

ตอนนี้ กกต.ไดอุทธรณคําสั่ง

ทุเลาดังกลาวไปแลว จึงยังไมมี

การดําเนินการใดๆ แตในวันนี้

ศาลปกครองเห็นวาการอางวา

อยูระหวางอุทธรณนั้นไมเปน

เหตุทําใหคําสั่งทุเลาสิ้นผลลง 

ดังนั้นศาลปกครองจึงไดมีคํา

สั่งชัดเจนวาให ผอ.กกต.กทม.

ดําเนินการตามคําสั่งทุเลาโดย

ทันที ดวยการใหออกประกาศ

รับสมัครนายพีรพล ใหเปนผู

สมัคร ส.ก.เขตพญาไท และให

ติดประกาศไวที่หนาหน�วยเลือก

ตั้งทุกหน�วยในเขตพญาไทให

เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 พ.ค.นี้ 

ซึ่งเราก็ตองรอดูผลการดําเนิน

การของ  กกต.วาจะสามารถ

ดําเนินการไดเสร็จสิ้นภายในวัน

ที่ 12  พ.ค.นี้ ไดหรือไม เพราะ

จําเปนตองขอขยายเวลาในการ

รวบรวมพยานหลักฐานจํานวน

มากในการพิจารณาคดี ซึ่งศาล

ไดขอความรวมมือไมอยากให

ขยายเวลาออกไปอีก เพราะเห็น

วาพยานหลักฐานควรจะมีอยู

แลวตั้งแตตอนที่พิจารณาไมรับ

สมัครนายพีรพล 

ดานนายพีรพลกลาววา 

วันนี้ศาลไดชี้วา กกต.จะตอง

ดําเนินการเสมือนหนึ่งเปนผู

สมัครเลย เพราะศาลทุเลาไป

แลว ก็ดําเนินการโดยวิธีปกติ 

ไมจําเปนตองมีแบบฟอรมหรือ

ระเบียบกฎหมายใดๆ แลว สิ่งที่ 

ผอ.กกต.กทม.ก็ตองปฏิบัติตาม 

เพราะที่ผานมาตนไดรับความ

เสียหายแลว หาเสียงไมได แทบ

จะทําอะไรไมไดเลย เพราะเขา

อางวาตนไมไดเปนผูสมัคร และ

ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง 10 

กวาวันเทานั้น หาก กกต.ยังนิ่ง

เฉยอยู ตนก็จะตองดําเนินคดีกับ 

กกต.อีกหลายคดี. 

รอง ‘กกต.’ เอาผิดติดปายหาเสียงขวางทาง

กทม. • นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษ

รัฐธรรมนูญไทย กลาววา สมาคมฯ ไดตระเวนตรวจสอบการหา

เสียงและการติดปายหาเสียงของผูสมัครผูวาฯ กทม.และ ส.ก. พบ

วามีผูสมัครเปนจํานวนมากที่หาเสียงและติดปายหาเสียงไมเปน

ไปตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง

ถิ่น 2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 2562 ระเบียบคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตอง

หามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง

ถิ่น  2563 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร เร� องการกําหนดสถานที่ปดประกาศและติดแผน

ปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. สิ่งที่พบคือ การปดประกาศหา

เสียงเลือกตั้งไมคํานึงถึงความเหมาะสม  และมีผูสมัครเปนจํานวน

มากปดประกาศนอกพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ตนสมัคร โดยเฉพาะผู

สมัครที่เปนตัวเต็งอยูในขณะนี้ลวนทําผิดกฎหมายเลือกตั้งขางตน 

ตนจะรวบรวมพยานหลักฐานไปรอง กกต.และคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ในวันที่ 12 

พ.ค.ที่สํานักงาน กกต. 

จี้สอบกระบวนการดิสเครดิต ‘ดร.เอ’ 

ปชป. • นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) และรองผูอํานวยการศูนยเลือกตั้งผูวาฯ  

กทม.และ ส.ก.พรรคประชาธิปตย กลาวถึงการเลือกตั้งผูวาฯ  

กทม.และ ส.ก.ที่กําลังเขาสู โคงสุดทายกอนถึงวันลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.วา ขณะนี้เริ่มมีการใชวิชามาร

ปลอยขอมูลอันเปนเท็จผานชองทางบนโซเชียลมีเดีย โดยกลาว

พาดพิงถึงนายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครผูวาฯ  กทม. พรรค

ประชาธิปตย มุงโจมตีเร� องสวนตัวที่เปนเท็จ มีการปลอยขาว

พยายามผูกเร� องใหเสียหาย ย� นผานคณะกรรมาธิการของสภา

ผูแทนราษฎรใหตรวจสอบเพ� อตองการใหมีขาวดานลบ จนทําให

ประชาชนเกิดความลังเลที่จะลงคะแนนให จึงอยากให กกต.เรง

ตรวจสอบ. 

แจงวัฒนะ • “ศาลปกครอง” สั่งซ้ําให “กกต.”  ประกาศรับ “พีร

พล” เปนผูสมัคร ส.ก.เขตพญาไท  ภายใน 12 พ.ค.นี้ “กาวไกล” 

ขูไมดําเนินการโดนมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหนาที่มิชอบ

ขณะนี้ใกลวันเลือกตั้งเต็มทีแลว 

ก็จะสงผลเสียหายตอผูสมัคร

ของพรรคกาวไกล 

“เรื่องนี้หาก ผอ.กกต.

กทม.ไมดําเนินการตามคําสั่ง

ศาลในวันนี้อีก ไมมีการติด

ประกาศ ไมมีการประกาศรับ

นายพีรพลเปนผูสมัคร ส.ก.เขต

พญาไท รวมถึงไมมีการติด

ประกาศหนาหน�วยเลือกตั้ง

ภายในวันที่ 12 พ.ค. พรรค

กาวไกลคงจะพิจารณาดําเนิน

คดีตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติ

หนาที่ โดยมิชอบตอไป เพราะ

วันนี้คําสั่งศาลปกครองชัดเจน 

มากๆ แลวในทางปฏิบัติวาจะ

ตองดําเนินการอยางไร” นาย

ชัยธวัชกลาว

นายชัยธวัชกลาวอีกวา 

สวนคดีที่ไดฟองตอศาลปกครอง 

ศาลไดบอกชัด เจนว าศาล

สามารถที่จะวินิจฉัยพิพากษา

ไดเสร็จสิ้นกอนวันเลือกตั้งใน

วันที่ 22 พ.ค. หาก กกต.ไมขอ

ขยายเวลา ซึ่ง กกต.ไดอางวา

ชงศาล

ตามกฎหมายเรายังปดลาซาดาไมได เปน

เร่ืองกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงดําเนินการ

ไปตามข้ันตอน อยูท่ีการพิจารณาของศาล 

สวนท่ีประชาชนมีความไมพอใจในส่ิงท่ีลา

ซาดาไดทําเพราะวากระทบตอความรูสึกคน

ไทยท้ังประเทศน้ัน อันน้ีก็เปนสิทธิของพ่ีนอง

ประชาชน หรือขององคกรตางๆ ท่ีจะแบนลา

ซาดา คนไทยมีสิทธิท่ีจะตอตานหรือไมเห็น

ดวยในส่ิงท่ีลาซาดา

“ผมวามันเปนสิทธิของแตละฝาย ก็ขอ

ใหทุกคนเขาใจวาสังคมไทยก็มีบริบทมีคานิยม

ท่ีแตกตางจากตางประเทศ ก็อยากใหทุกคน

ท่ีมาทําธุรกิจในเมืองไทยเขาใจในส่ิงน้ีดวย” 

รมว.ดีอีเอสกลาว

สวนนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะท่ีกํากับ

ดูแลสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผู

บริโภค (สคบ.) กลาวถึงแพลตฟอรมขาย

สินคาออนไลนลาซาดาลงโฆษณาท่ีมีลักษณะ

ไมเหมาะสม จนเกิดกระแสสรางความขัด

แยงในสังคมออนไลนวา ตนไดส่ังการเม� อวัน

ท่ี 6 พ.ค.ท่ีผานมาใหเรงตรวจสอบขอเท็จจริง 

และพิจารณาวามีความผิดอยางไร ซ่ึง สคบ.

อยูระหวางตรวจสอบและพิจารณาวากรณี

การโฆษณาสินคาของแพลตฟอรมลาซาดา 

อาจมีความผิดตามมาตรา 22 ของพระราช

บัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ท่ีระบุวา 

“การโฆษณาจะตองไมใชขอความท่ีเปนการ

ไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความท่ี

อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม...” 

โดยโฆษณาดังกลาวเขาขาย (3) ขอความท่ี

เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมี

การกระทําผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนํา

ไปสูความเส� อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ และ 

(4) ขอความท่ีจะทําใหเกิดความแตกแยกหรือ

เส� อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน

“สคบ.ไดออกหนังสือถึงทางลาซาดา

แลวเม� อวันท่ี 6 พ.ค. เพ� อใหมาช้ีแจงขอเท็จ

จริงดังกลาว หากพบวามีความผิดจริงตาม 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

จะตองดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด

ทันที ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายดังกลาว เปน

ไปตามอํานาจหนาท่ีของ สคบ.ในการคุมครอง

และดูแลผูบริโภคไมใหรับความเสียหาย ท้ัง

ทางรางกายและทรัพยสิน รวมถึงตองไมเปน

ภัยตอสังคมสวนรวม จึงขอกําชับใหผูประกอบ

การคํานึงถึงประชาชนผูบริโภคและสังคมสวน

รวม เพ� อไมใหเกิดผลกระทบในวงกวาง ลด

การสรางความขัดแยงและความแตกแยกใน

สังคมไทย” รมต.ประจําสํานักนายกฯ กลาว

ขณะท่ี พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง

โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ แถลงความ

คืบหนาการดําเนินคดีกับแพลตฟอรมลาซา

ดาวา พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ได

ส่ังการใหติดตามดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ

ในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง นับต้ังแต

โฆษณาเร่ิมมีการเผยแพร วันท่ี 5 พ.ค.ท่ีผาน

มา โดยเน้ือหามีการพาดพิงไปยังบุคคลท่ีมี

อาการเจ็บปวยบกพรอง รวมไปถึงกฎหมาย

ดานความม่ันคง เพราะนายศรีสุวรรณ จรรยา 

ไดเขารองทุกขกลาวโทษดําเนินคดีกับผูท่ีมี

สวนเก่ียวของในการปลอยโฆษณาท่ีไมเหมาะ

สม ท่ี บก.ปอท. ท้ังขอหาตามมาตรา 112 และ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร รวมท้ังยังจะมีขอหาอ� นท่ี

เก่ียวของอีก 

“หลังจากนายศรีสุวรรณมารองทุกข 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ท่ีรับผิดชอบ

ในเร� องน้ี รวมกับตํารวจ ปอท. ดําเนินการต้ัง

คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน โดยมีการสอบ

ปากคําตัวแทนจากศูนยรวมประชาชนปกปอง

สถาบัน (ศ.ป.ป.ส.) พรอมท้ังประสานไปยังกระ

ทรวงดิจิทัลฯ เพ� อทําการปดก้ันยูอารแอล โดย

ไดประสานไปท้ังส้ินท้ังหมด 49 ยูอารแอล ปด

ก้ันท่ีนําเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมท่ีพบโพสตท้ังทาง

ตรงและทางออม รวมท้ังลิงกท่ีมีการนําไป

แชรในสวนตางๆ” พ.ต.อ.กฤษณะกลาว

จอฟน 3 รายปมลาซาดา

โฆษก ตร.กลาววา เจาหนาท่ียังไดเรง

รวบรวมหลักฐานเพ� อเตรียมจะดําเนินคดีกับ

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการเผยแพร เน้ือหา

ตรงน้ีออกไป ไมวาจะเปนบริษัทท่ีรับดําเนิน

การดานคอนเทนต บริษัท ลาซาดาฯ และผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการ สวนตัว

นักแสดงจะดูวาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของจะ

สามารถดําเนินคดีใดและดําเนินการอยางไร

ตอไปได เชนเดียวกับตรวจสอบเสนทางการ

เงิน ผบช.ก.ไดส่ังไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวของ

แลว เบ้ืองตนมีผูท่ีจะถูกดําเนินคดีในสวนท่ี

เก่ียวของจํานวน 3 ราย 

“อยากใหเปนอุทาหรณ เราไมมีทาง

เลือก ตองบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด ถา

ทํามาคาขายอยางสุจริตไมไดฝาฝนกฎหมาย

ขอใดคงไมมีหน�วยงานใดไปยุง แตถาฝาฝน

กฎหมาย โดยเฉพาะดานความม่ันคง เรา

จําเปนตองปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบกฎหมาย” 

โฆษก ตร.กลาว

ถามถึงทาทีของ ตร.หลัง 3 เหลาทัพ

แบนลาซาดา พ.ต.อ.กฤษณะกลาววา ในสวน

ของตํารวจมี 2 สถานะ 1.ผูบังคับใชกฎหมาย 

2.ประชาชนท่ัวไป ทาง ผบ.ตร.อยากใหกําลัง

พลท่ีอยูกวา 2 แสนนาย รวมถึงประชาชน ถา

รูสึกวาเหตุการณลักษณะแบบน้ีเปนเหตุการณ

ท่ีรับไมได ก็ควรมีวิธีการปฏิบัติกับแพลตฟอรม

เหลาน้ี คงไมตองมีคําส่ังไปหามปรามเจา

หนาท่ีตํารวจกวา 2 แสนนาย เน� องจากการ

ไตรตรองการซ้ือสินคาในลักษณะน้ีท่ีไหนก็มี 

วันเดียวกัน พรรคไทยภักดีออก

แถลงการณตอกรณีโฆษณาของลาซาดา 

เน้ือหาโดยรวมระบุวา โฆษณาของลาซาดา                                                             

ท่ีกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงท้ังทาง

พฤติกรรมและเจตนา อันไดแกเปนการดู

หม่ินสถาบันเบ้ืองสูง และมีเจตนาบูลล่ี สราง

ความเส� อมเสียแกสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึง

กระทบกระเทือนตอความรูสึกของคนไทยโดย

ท่ัวไป เปนการลอเลียนและบูลล่ีผูท่ีเจ็บปวย 

หรือผูพิการท่ีน่ังวีลแชร รวมท้ังลาซาดาไมได

แสดงความผิดรับผิดชอบในการออกมาขอโทษ

อยางจริงใจ นอกจากน้ียังมีพรรคการเมือง

บางพรรคบิดเบือนความผิดของลาซาดา รวม

ถึงวิพากษวิจารณกองทัพไทย ท่ีออกมาแสดง

จุดยืนปกปองสถาบันหลักของชาติ

“พรรคไทยภักดีจึงไดออกแถลงการณ

แสดงจุดยืนอยางหนักแน�น ขอเรียกรองให

ลาซาดาแถลงการณขอโทษตอประชาชนคน

ไทยดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบอยาง

จริงใจ และเรียกรองใหพรรคการเมืองทุก

พรรค ไดตระหนักและมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพ� อไมให

เกิดเหตุการณเชนน้ี เกิดข้ึนอีกในอนาคต” 

แถลงการณพรรคไทยภักดีระบุ

ท่ีพรรคเพ� อไทย (พท.) นพ.ชลน�าน ศรี

แกว ส.ส.น�าน ในฐานะหัวหนาพรรค พท.กลาว

ถึงกรณี ผบ.ทบ.ยืนยันหากอนาคตไมมี

เหตุการณวุนวายจะไมมีการปฏิวัติรัฐประหาร

เกิดข้ึนวา ขอบคุณ ผบ.ทบ.ท่ีกลาประกาศ

แบบน้ัน มันจะไมมีเหตุใหเกิดการรัฐประหาร

ยึดอํานาจ แตมีคนกลุมหน่ึงต้ังขอสังเกตวาจะ

เอาเหตุการณการบอยคอตลาซาดากระตุนให

เกิดการตอตานหรือการชุมนุมประทวง และ

กอใหเกิดรัฐประหารหรือเปลา ดังน้ันทาน

ประกาศออกมาแบบน้ี ถือเปนเร� องท่ีดี เช� อวา

ประชาชนคงไมหลงเขาไปรวมชุมนุม ยกเวนมี

การจัดต้ัง อันน้ีไมแน� เพราะท่ีผานมาเกิดข้ึน

แบบน้ีตลอด ดังน้ันตองยึดประกาศของทาน 

ผบ.ทบ.เปนหลัก ถามีมวลชนเคล� อนไหวจริง 

เพียงเหตุการณแคน้ีและเกิดเหตุการณลุกลาม

บานปลาย พอจะสันนิษฐานไดวาจะทําให

เกิดส่ิงน้ี โดยการนํามวลชนออกมาตอตาน

เคล� อนไหวเสมือนทําใหเกิดเหตุการณยอนไป

เม� อป 2557 ซ่ึงตรงน้ันไมมีใครตองการใหเกิด

น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการ

อิสระดานเศรษฐศาสตร นักเขียน นักแปล

ช� อดัง โพสตเฟซบุกสวนตัวระบุตอนหน่ึงวา                                                          

1.กองทัพบกมีสิทธิอะไรมาส่ังหามทหารและ                                                                  

ครอบครัวทหาร ไมใหส่ังของจากลาซาดา คําส่ัง                                                                   

น้ีเก่ียวของกับการทําหนาท่ีทหารอยางไร? 

ละเมิดสิทธิสวนบุคคลแบบน้ี ทหารและครอบ 

ครัวฟองกลับไดนะน่ัน (แตคงไมทํา ดวยบรรยา 

กาศแหงความกลัว) 2.การออกคําส่ังของหน�วย 

งานรัฐแบบน้ี เปนการเลือกปฏิบัติตอบริษัท

หน่ึงรายอยางชัดเจน บริษัทฟองไดนะน่ัน (แต

คงไมทํา ผูบริหารอาจจะน่ังขํามากกวา) 3.กอง 

ทัพทําไดอยางมากคือการรณรงคบอยคอต

แบบท่ีผูบริโภคทําเวลาท่ีพบเห็นผูประกอบการ

ทําอะไรท่ีตัวเองไมชอบใจ แตเอาจริงๆ แคน้ัน

ก็เกินหนาท่ีของกองทัพและไมเหมาะสมอยูดี. 

 

เงินเฟอ

รัฐบาลไดเรงออกมาตรการชวยเหลือท้ังแบบ

พุงเปาและแบบท่ัวไป อาทิ มาตรการลดภาษี

สรรพสามิตนํ้ามันดีเซล ลิตรละ 3 บาท เปน

เวลา 3 เดือน และมาตรการลดภาระคาครอง

ชีพสําหรับผูไดรับผลกระทบโดยตรง เชน กลุม

วินมอเตอรไซค และมาตรการลดคานํ้า-คาไฟ

สําหรับการพยุงราคานํ้ามันดีเซลน้ัน  

ท่ีผานมากระทรวงพลังงานไดช้ีแจงไวชัดเจน

แลววา จากสถานการณความขัดแยงของ

รัสเซียและยูเครนท่ียืดเย้ือ สงผลใหราคา

พลังงานพุงสูงกวาคาดการณคอนขางมาก 

จึงจําเปนท่ีจะตองยกระดับเพดานการตรึง

ราคานํ้ามันดีเซลจาก 30 บาทตอลิตรข้ึนไป

ตามสถานการณ ท้ังน้ี เปนสวนหน่ึงในการ

เขาไปชวยพยุงราคานํ้ามันไวใหตํ่ากวาเพดาน

ท่ีรัฐบาลเคยกําหนด หรืออยูในระดับเพดานท่ี

เหมาะสม ถือเปนมาตรการชวยเหลือสําหรับ

ผูใชนํ้ามันเปนการท่ัวไป

รมว.การคลังกลาวอีกวา สําหรับ

ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ โควิด-

19 เร่ิมคล่ีคลาย และรัฐบาลไดมีการผอนคลาย

มาตรการควบคุมการแพรระบาดอยาตอเน� อง 

โดยเฉพาะการเปดประเทศต้ังแตเดือน พ.ย.

2564 และการยกเลิกมาตรการ Test & Go ใน

เดือน พ.ค.2565 สงผลดีกับภาคการทองเท่ียว

เปนอยางมาก โดยในชวง 4 เดือนแรกของปน้ี 

มีนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขาไทยแลวกวา 

7 แสนคน ถือวาอยูในระดับท่ีน�าพึงพอใจ โดย

คาดการณวาปน้ีจะมีนักทองเท่ียวตางชาติเดิน

ทางเขาไทยถึง 2 ลานคน ขณะท่ีสถานการณ

เศรษฐกิจในแถบชายแดนก็น�าจะฟนตัวไดดี

ข้ึน หลังจากมีการเปดดานการคาชายแดน 

ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังในพ้ืนท่ีแหลง

ทองเท่ียวสําคัญ พ้ืนท่ีชายแดนกลับมาคึกคัก

มากข้ึน ประชาชนมีการจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน

นายอาคมกลาวอีกวา ในสวนของภาค

สงออก ยังถือเปนตัวขับเคล� อนเศรษฐกิจท่ี

สําคัญ โดยในป 2564 ตัวเลขการสงออกของ

ไทยเติบโตได 20% ขณะท่ีในชวง 3 เดือนแรก

ของปน้ี ตัวเลขสงออกอยูในระดับท่ีน�าพอใจท่ี 

15% ดังน้ันจึงถือวาภาคการสงออกยังสามารถ

เปนตัวขับเคล� อนเศรษฐกิจไดดีในป 2565 

นอกจากน้ี การใชจายภาครัฐผานงบประมาณ

แผนดิน และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจใน

โครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ยัง

คงเดินหนาตามปกติ โดยรัฐบาลไดเรงรัดให

หน�วยงานตางๆ เบิกจายงบประมาณตามท่ี

ไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบ

ประมาณรายจายป 2565 

“มาตรการดานภาษีท่ีรัฐบาลไดเรงผลัก

ดันออกมาน้ัน อาจทําใหรัฐบาลสูญเสียราย

ไดไป แตทายท่ีสุดรายไดของภาษีจะกลับมา

ในอนาคต เม่ือธุรกิจกลับมาดําเนินการได้ 

รัฐบาลก็จะมีรายไดกลับมาเปนรายไดแผนดิน

ในรูปของภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยการดําเนิน

มาตรการเพ� อดูแลและกระตุนเศรษฐกิจในมิติ

ตางๆ ยังจําเปนตองดูแลสถานะและเสถียรภาพ

ทางการเงินการคลังของประเทศดวยมาตรการ

ตางๆ ท่ีรัฐบาลจะดําเนินการตองเปนไปอยาง

ระมัดระวัง  เพ� อไมเปนการสรางภาระใหภาค

การคลังในอนาคต” นายอาคมกลาว

ดานนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปด

เผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรวมภาค

เอกชน  3 สถาบัน (กกร.) ประกอบดวย ส.อ.ท., 

หอการคาไทย และสมาคมธนาคารไทย ประจํา

เดือน พ.ค.วา กกร.ไดสรุป 9 มาตรการท่ีตองการ

เสนอรัฐบาลเรงดําเนินการอยางจริงจัง เพ� อ

ดูแลเศรษฐกิจ และประคองเศรษฐกิจ รักษา

ขีดความสามารถในแขงขันของเอสเอ็มอี และ

ดูแลประชาชน เน� องจากเศรษฐกิจไทยมีปจจัย

เส่ียงรอบดาน เชน เศรษฐกิจโลก ความขัด

แยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน การแพรระบาด

โควิด-19 ราคาพลังงานท่ีปรับสูงข้ึน สงผลตอ

ตนทุนปรับเพ่ิมข้ึน เงินเฟอท่ีมีแนวโนมสูงสุด

ในรอบ 10 ป

ทั้งนี้ 9 มาตรการเริ่มจาก 1.ขอใหตรึง 

ราคาน้ํามันดีเซลไมใหเกินระดับ 35 บาท เปน

เวลา 3 เดือน 2.ขยายเวลาลดเก็บภาษีสรรพ

สามิตน้ํามันดีเซล ที่จะครบกําหนดในวันที่ 20 

พ.ค.นี้อีก 3 เดือน เน� องจากหากไมขยายเวลา

การลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันจะทําใหราคา

พุงขึ้น และเปนภาระของผูประกอบการและ

ประชาชน 3.ลดตนทุนวัตถุดิบนําเขา เชน ลด

ภาษีนําเขาสินคาวัตถุดิบที่จําเปน เชน ราคา

ปุยที่แพงมาก และเพิ่มโควตาการนําเขาให

มากขึ้นในสินคาที่จําเปนดวย

4.มาตรการเสริมสรางสภาพคลองใหกั

บผูประกอบการ เพราะวาผูประกอบการโดย

เฉพาะเอสเอ็มอีไดรับผลกระทบอยางหนัก 

และยังไมฟนตัว ทําใหสภาพคลองหายไป จึง

อยากใหภาครัฐเรงคืนภาษีมูลคาเพ่ิม และ

ออกมาตรการเงินกูดอกเบ้ียตํ่าท่ีทําไดทันที 

5.ขอใหเรงดําเนินการโครงการคนละคร่ึงเฟส 

5 สามารถดําเนินการไดทันที วงเงิน 1,200-

1,500 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึง

จะเปนการชวยลดคาใชจาย และเพ่ิมกําลังซ้ือ

กระตุนเศรษฐกิจได โดยตองการใหกระทรวง

การคลังเรงทําความเขาใจกับรานคาในเร� อง

การตรวจสอบภาษีดวย เพราะท่ีผานมาพบวา

มีจํานวนรานคาออกจากโครงการจํานวนมาก 

 6.ขอใหขยายจํานวนสิทธิโครงการเรา 

เท่ียวดวยกัน 7.ผอนคลายกิจกรรมทางเศรษฐ 

กิจเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะสถานบันเทิง หากเปด

ได จะทําใหประชาชนมีงานทํา มีรายได และ

มีเงินสะพัด 8.ลดภาระใหผูประกอบการ เชน 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ซ่ึงปจจุบันจะเรียก

เก็บ 100% จากปท่ีผานมาคิดเพียง 10% เทาน้ัน 

และสุดทาย 9.การเปดประเทศโดยสมบูรณ 

การสงเสริมและอํานวยความสะดวก จัด

กิจกรรม และดูแลคาเงินบาทใหเหมาะสม 

สวนการพิจารณาปรับคาแรงข้ันตํ่าขอ

ใหภาครัฐคํานึงถึงเศรษฐกิจความสามารถของ

ธุรกิจ ประสิทธิภาพของแรงงานแตละจังหวัด 

รวมถึงเงินเฟอดวย การปรับคาแรงท่ีสูงเกินไป

หรือเกินขีดความสามารถของผูประกอบการ

อาจซํ้าเติมผูประกอบการได 

“คร้ังน้ี กกร.ไดประชุมประเด็นเศรษฐกิจ

นานมาก โดยเรายังมองกรอบประมาณการ

ขยายตัวฐกิจ (จีดีพี) ปน้ีอยูท่ี 2.5-4% เงินเฟอ 

3.5-5.5% สงออก 3-5%” นายเกรียงไกรกลาว.

นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคประชาธิปตย และ

นางผุสดี วงศกําแหง ผูสมัคร ส.ก. เขตราชเทวี ลงพื้นที่พบปะพอคาแมคาและประชาชนที่มาจับ

จายใชสอย ที่ตลาดโยธี เพ� อขอคะแนนเสียงสนับสนุน



ายหลังจากเว็บไซตราชกิจจานุเบกษาเผยแพร พ.ร.บ. 

จราจรทางบก พ.ศ.2565 เม� อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผานมา 

ประกาศใชและมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ของเด็กในมาตรา 123 โดยกําหนดใหเด็กอายุไมเกิน 

6 ป ตองนั่งในที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก หรือ “คารซีต” หรือมีวิธี

การปองกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และเด็กที่มีความสูง

ไมเกิน 135 เซนติเมตร ตองคาดเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่ง หากไม

ปฏิบัติ มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท โดยจะมีผลในอีก 120 วัน

ขางหนา หรือวันที่ 5 กันยายน 2565 เสียงวิพากษวิจารณก็ดัง

แซด 

แน�นอนวามีทั้งคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวยทันที! 

กลายเปนดรามาบนโลกออนไลน ประมาณวามาประกาศ

ใชกฎหมายในชวงที่สถานการณเศรษฐกิจขาวของแพง เงินที่

ตองจายเพิ่ม รวมไปถึงกรณีที่ครอบครัวมีลูกหลายคน หรือคนที่

ไมพรอมจะทําอยางไร 

“คารซีต” ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก ถือเปนอุปกรณมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการปกปองเด็กเม� ออยูในรถยนตจากอุบัติเหตุ

ในทองถนนที่อาจเกิดขึ้น หากเลือกใหถูกตอง ทั้งน้ําหนัก ขนาด 

และเหมาะกับอายุของเด็ก จะสามารถปกปองและลดความรุน 

แรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใหกับเด็กได 

ผานไป 24 ป จําไดวาเม� อครั้งที่มีลูกชายคนแรก คารซีต                                                                                   

เปนอุปกรณปลอดภัยชิ้นแรกๆ ที่ดิฉันตัดสินใจซื้อติดรถ ซึ่งขณะ

นั้นยังหาซื้อไดยากและมีราคาคอนขางสูง แตก็นั่นแหละสิ่งจํา                                                                             

เปนในชีวิตของแตละคนที่นอกเหนือจากปจจัย 4 ก็มีความตอง 

การไมเหมือนกัน บางคนยอมจายเงินเพ� อบางสิ่งที่คิดวาจําเปน 

ในขณะเดียวกันบางคนก็มองวาสิ่งนั้นไมเห็นจําเปนเลย 

แตเม� อคิดวาน่ันคือความปลอดภัยของลูก ในเม� อเราซ้ือรถ                                                                                  

ในราคาหลักแสนหลักลาน ถาจะมีอุปกรณความปลอดภัยสําหรับ

ลูกในราคาหลักพัน แลวทําไมเราคิดวาไมจําเปนละ 

เชนเดียวกับคนที่ขี่มอเตอรไซค สําหรับบางคนก็มองวา

หมวกกันน็อกจําเปนและสําคัญโดยที่ไมตองมีกฎหมายมาบังคับ

ใหตองใส แตก็มีคนจํานวนไมนอยที่มองวาไมจําเปนหรือไมใสใจ 

สุดทายก็ไมใสหรือบางคนใสแบบไมปลอดภัย ใสแบบไมอยากโดน

จับ แตไมไดมองที่ความปลอดภัยของตัวเอง 

ในสวนของการใชคารซีตนั้น องคการอนามัยโลก (WHO) 

แนะนําวาชวยลดการเสียชีวิตของเด็กไดถึงรอยละ 70 และ

น�าเสียดายวาเขากลับเปนกลุมคนที่ ไมคอยมีใครไปรับฟงความเห็น

ของพวกเขา ทั้งๆ ที่นี่คือรากของปญหาจริง ผมไมเรียกคนกลุมนี้วา 

“นักจักรยาน” หรือ cyclists แตผมเรียกเขาวา “ผูใชจักรยาน” หรือ 

bicycle users เพราะเขาใชจักรยานจริงๆ ใชเปนพาหนะหรือเคร� อง

มือในการดํารงชีวิตประจําวันจริง เชน ไปตลาด ไปโรงเรียน ไปวัด 

ไปอําเภอ ไปเยี่ยมญาติ ไปตอรถตอเรือ ในระยะทางที่ไมไกลจาก

บานนัก เชน จากในซอยมาปากซอย ระยะทางประมาณ 1 หรือ 

2 กิโลเมตรไมเกิน ตรงนี้มีขอสังเกตที่อาจทําใหหลายคนแปลกใจ

หากผมจะบอกวา เนเธอรแลนดที่ไดช� อวาเปนประเทศจักรยานนั้น 

พลเมืองของเขาใชจักรยานเฉลี่ยเพียงแคไมเกิน 3 กิโลเมตรตอคน

ตอวัน ซึ่งแตกตางจากกลุมที่ 1 และ 2 อยางมากมหาศาลทั้งในรูป

แบบของการใชจักรยาน ชนิดของจักรยาน ราคาจักรยาน การแตง

กาย ความเร็วในการปน จุดประสงคของการใชจักรยาน ฯลฯ และ

หลายคนอาจจะแปลกใจเพิ่มขึ้นไปอีก หากผมจะเลาใหฟงวาสาว

ออฟฟศในยุโรปหลายคนใสสนสูงปนจักรยานไปทํางาน คือ คนกลุม

นี้เขาใชจักรยานในวิถีชีวิตประจําวันกันจริงๆ นั่นเอง 

ระบบจักรยาน 

เร� องที่ 2 เปนเร� องที่ไมใชแค “ทางจักรยาน” บางคนคิดวา

จะใชจักรยานใหปลอดภัยตองมีทางจักรยาน ไมมีไมได ผมไมเถียง

วาทางจักรยานนั้นดีแน� ปลอดภัยแน� แตผมก็จะบอกอีกวา ผม

ไปขี่จักรยานที่ตางประเทศมาแลวกวา 20 ประเทศ เอาเฉพาะ

เนเธอรแลนดก็ไปมาแลว 5 ครั้ง ครั้งหนึ่งๆ ไมต่ํากวา 500 ถึง 

700 กิโลเมตร และเห็นมากับตาตัวเองวาประเทศที่ใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัยนั้นเขาไมไดมีทางจักรยานไปเสีย

ทุกที่ เขาจะมีจําเพาะที่ที่ตองมี ถาเปนนอกเมือง ในสวน ในชุมชน 

เขาก็อาจจะไมมี ฉะนั้นถาเราจะทําใหการใชจักรยานไดจริงในชีวิต                                                                     

ประจําวันของกลุมที่ 3 หรือกลุมผูใชจักรยาน เราตองทําใหเปน 

“ระบบจักรยาน” ไมวาจะเร� องโครงสรางพ้ืนฐาน ทางจักรยาน ท่ีจอด

จักรยาน การตอระบบขนสงสาธารณะ รถเมล รถไฟ รถไฟฟา หรือ

เรือ ฯลฯ ท้ังหมดน้ีเพ� อความปลอดภัย ความสะดวก ความรวดเร็ว 

ความประหยัด และความพ่ึงพาตนเองของผูใชจักรยาน
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4 บทความ

แลวในที่สุด “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” นายกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรี ก็ควงแขน “ดอน ปรมัตถวินัย” รอง

นายกฯ และ รมว.การตางประเทศ และ “สุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว” รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน พรอม

คณะบินลัดฟาขามโลกไปประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา

สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ที่กรุงวอชิงตันแลว เรียกวาเปนการชิมลาง

ระดับอินเตอรเนชั่นแนลกอนที่พี่

ไทยจะเปนเจาภาพเอเปกในชวงปลาย

ปนี้ ...• ที่น�าสนใจคือ การไปครั้ง

น้ี “บ๊ิกตู” จะไดพบกับ “โจ ไบเดน” 

ประธานาธิบดีสหรัฐดวย แตเช� อ

วาดวยฝมือปรมาจารยดานการตาง

ประเทศอยาง “ดอน” จะไมทําให

พี่ ไทยที่เปรียบเสมือนอยูกลางเขา

ควายของมหาอํานาจโลกอยาง 

“สหรัฐ-จีน+รัสเซีย” ตองเลือกขาง

อยางที่ใครตอใครกังวล แตที่ น�า

สนใจคือ ในการประชุมครานี้มีการ                         

หารือกับนักธุรกิจสหรัฐ รวมท้ังกระ                                                                               

ทรวงพาณิชย สหรัฐดวย แตกลับไมมี “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชยรวมขบวน เปนประเด็นใหน�าคิด

มิใชนอย ...• หันมาเร� องภายในประเทศกันบาง เพราะเหลืออีก

ไมเพียงกวา 10 วันเราก็จะไดพอเมืองกรุงเทพมหานครคนใหม

แลว ซึ่งโพลลาสุดของ “สถาบันพระปกเกลา” ก็เรียกวา ตาม

ฟอรมเหมือนทุกโพลที่ผานมา นั่นคือ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” เต็ง

หามคะแนนแบบทิ้งใครไมเห็นฝุน แตที่น�าสนใจคือ คะแนนผูยัง

ไมตัดสินใจเลือกใคร ซึ่งมากเปนอันดับสองเลยทีเดียว แตก็แทบ

ไมมีผลตอผูแข็งแกรงในปฐพีแตประการใด เพราะ แมผูไมเลือก

ใครเทคะแนนใหเบอรที่เหลือหมด “ชัชชาติ” ก็ยังครองเกาอี้อยูดี 

เรียกวาตอนนี้ ไปหาที่ฉลองเกาอี้ ไดแลว ...• แตก็มีประเด็นที่น�า

สนใจอีกเร� องหนึ่ง ใน กรณี “ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย” รอง

โฆษกพรรคประชาธิปตยและรองผูอํานวยการศูนยเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. และ ส.ก.ท่ีไดออกมาเรียกรองใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง                                                                                             

(กกต.) ตรวจสอบวิชามารวาดวยการใสราย “สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ” 

ผูสมัครผูวาฯ กทม.ของพรรค โดย

เฉพาะการเปดโปงเร� องตางๆ และ

ไดย� นเร� องผาน กมธ.สภาผูแทน

ราษฎร เพราะเร� องดังกลาวจะเรียก                                    

วา “หินลองทอง” ดร.เอก็ไมได                              

เพราะดูเหมือนปูดออกมาไดจังหวะ

จะโคนแบบตีหัวเขาบานแลวเงียบ                                                    

หายเหมือนเปนการทําเปนขบวน 

การ เตะตัดขา “สุชัชวีร” อยางไร

อยางน้ัน เพราะหาก ดร.เอผิดจริง                                                      

ตามขอกลาวหาก็ถือวาขาดคุณสมบัติ

ในการลงสมัครดวยซ้ําไป แต นี่ 

กกต.ก็ไมไดประกาศวาขาดคุณสมบัติ แตกลับปลอยใหเร� องน้ีคารา

คาซังอยู ก็เปนอยางท่ี “ดรุณวรรณ” บอกน้ันแลวา เปนการใชวิชา

มารและใสรายปายสี ...• ซํ้าราย “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการ

สมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทยยังจะมาขยํ้าในเร� องการหา

เสียงและการปดปายหาเสียงอีกตางหาก ซ่ึงดูๆ อาจเปนเร� องเบาๆ 

ขําๆ แตไมขําเสียแลว เพราะศรีสุวรรณขีดเสนใหแกไขภายใน 3 

วัน โดยระบุหากลาชาเพิกเฉยใหถือเปนการฝาฝนกฎหมายการเลือก

ตั้ง กกต.ตองสั่งใหการเลือกตั้งเปนโมฆะกันเลยที่เลย และหาก 

กกต.ไมดําเนินการจะนําความไปฟองศาลตอไป เรียกวาเร� องไมเบา

ทีเดียว ...• หันมาสองเร� องของ แพลตฟอรมคาขายออนไลนท่ีโดง

ดังอยาง “ลาซาดา” กันบาง ถาเอาตามสํานวนจีนก็คือ “เจ๊ียะปา

บอส� อ” น่ันแล ท้ังท่ีมีตัวอยางมาให

เห็นแลววาโลกออนไลนน้ันเร็วและ

แรงเพียงใด ไมเช� อลองไปดู “ฟูด

แพนดา” หรือแมแต “สิงห” ท่ีโหน

เร� องแตงโมดูได ขนาดท้ัง 2 ธุรกิจไป

โยงไปใยเร่ืองไม่หนักหนายังทําเอา

หืดข้ึนคอ แตน่ี  LAZADA เลนใหญ

ขนาดน้ีก็ตองแบกรับผลกรรมท่ีตาม

มาน่ันแล และท่ีสําคัญลาซาดาซ่ึงรู

กระแสสังคมดีอยูแลวแทนท่ีจะกระ 

ชับฉับไวในการขอโทษขอโพย กลับ

ประวิงเวลาเหมือนรอกระแสตีกลับ

อยางไรอยางน้ัน งานน้ีเลยตองฟดแบ็ก 2 เดงน่ันเอง ...• ไดลุนกัน

อีกรอบแลวในการจัดงานครอบครัวเพ� อไทยในวันท่ี 14 พ.ค.น้ี วา 

จะมีการประกาศช� อ “แพทองธาร ชินวัตร” อุงอ๊ิง บุตรสุดสวาท

ขาดใจของนายใหญ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีหนีคุก

อยูกับนองสาวท่ีดูไบจะไดเปน “แคนดิเดต” นายกฯ ของพรรคหรือ

ไมอยางไร แตเห็นการประกาศการจัดงานของ “ชลน�าน ศรีแกว” ก็

บอกไดคําเดียววา ทําท้ังสังคมตองหนาวสะทานและกลับมาฉุกคิด

กันอีกรอบวาน่ีประเทศจะยอนกลับไปยุคเผาบานเผาเมืองอีกแลว

เหรอ เพราะผูนําฝายคานในสภาประกาศชัดแจงแดงแจวาเลือกจัด                                          

ท่ี “สมุทรปราการ” เพราะเปนวาระครบรอบ 12 ปเหตุการณสัง 

หารหมูประชาชนในป 2553 โดยพรรคเพ� อไทยจะผนึกกําลังคนเส้ือ

แดงท่ีเคยรวมตอสูเคียงบาเคียงไหลกันมายาวนานเพ� อเปล่ียนแปลง

ประเทศ คืนสิทธิเสรีภาพ คืนประชาธิปไตยและคืนความยุติธรรม 

อาวแลว ทหารกับประชาชนท่ีไมรูอีโหน�อีเหน�ท่ีเสียชีวิต หรือมือเผา

ศาลากลางท่ีนอนติดคุกอยู จะทวงความยุติธรรมจากใครหรือทาน

ผูนําฝายคาน ...•

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ดรุณวรรณ 

ชาญพิพัฒนชัย

นชวงเดือนเศษที่ผานมา ไดมีปรากฏการณในวงการการ

เลือกตั้งของการเมืองไทยขึ้นมาใหม คือผูสมัครลงรับเลือก

ตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครอยางนอยสามคนไดหัน

มาชูประเด็นการใชจักรยานเพ� อแกปญหาของประชาชนคน

เมืองหลวง บางคนถึงกับลงทุนลงแรงไปปนจักรยานกับกลุมรณรงค

เร� องจักรยาน เพ� อไปสัมผัสกับปญหาจริงที่คนใชจักรยานเขาเผชิญ

อยูทุกวัน นัยวาเพ� อที่จะไปหามาตรการมาแกไขปญหาเม� อตัวเองได

เปนผูวาฯ 

ในฐานะที่ผมไดรณรงคเร� องเดินกับจักรยานในประเทศไทย

มานานกวา 30 ป จนไดรับการยอมรับจากนานาชาติใหไปเปนกรรม 

การกลางของ “พันธมิตรการจักรยานโลก หรือ World Cycling 

Alliance” ที่มีสํานักงานอยูที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม และ

คิดวาตัวเองรูเร� องระบบจักรยานมากพอสมควร จึงอยากจะนําความ

เขาใจที่ถูกตองสัก 3 เร� องที่เกี่ยวกับจักรยานมาใหแกผูสมัครรับการ

เลือกตั้งเปนผูวาฯ กทม. หรือแมกระทั่งเม� อมาเปนผูวาฯ แลว ตลอด

ไปจนถึงผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีและอ� นๆ ในคราวเดียวกัน

พีระมิดจักรยานกับคน 3 กลุม 

เอาเร� องแรกกอนคือ เร� องการแกปญหาบานเมือง ซึ่งเราจะ

แกปญหาบานเมืองได กอนอ� นเราตองมองไปที่ปญหาที่เปนของคน

สวนใหญ ไมใชของคนสวนนอย โดยเฉพาะคนที่ไดเปรียบคนอ� น

ในสังคมอยูแลว โดยผมอยากจะเชิญชวนใหพวกเราดูรูป “พีระมิด

จักรยาน” ที่แนบมา ซึ่งจะเห็นไดวา ในพีระมิดนี้สวนบนสุดเปนนัก

แขงจักรยาน จะเปนทีมชาติ ทีมเขต ทีมจังหวัดหรือทีมสโมสรอาชีพ

อะไรก็แลวแต พวกนี้วันๆ ไมทําอะไร เอาแตซอม ซอม และก็ซอม 

เพ� อความแข็งแกรงของรางกาย เพ� อที่จะไปเอาชัยชนะเหนือคนอ� น 

พวกนี้เปนกลุมนอยของผูคนที่ใชจักรยาน ผมขอเรียกคนกลุมนี้วา

กลุมที่หนึ่งหรือ “กลุมนักแขง”

ถัดมาเปนกลุมที่ 2 หรือ “กลุมนักจักรยาน” กลุมนี้อาจจะเปน

นักแขงสมัครเลน หรือเปนคนที่ชอบออกกําลังกาย หรือเปนนักทอง

เที่ยวดวยจักรยาน ฯลฯ ซึ่งก็มีความหลากหลายอยูในกลุม คืออาจ

มีคนรวยมากที่ใชจักรยานคันละหลายแสนไปจนถึงคนที่ใชจักรยาน

คันละไมถึงหม� น คนกลุมนี้อาจขี่จักรยานไดตั้งแต 30 ไปจนถึง 200 

กิโลเมตรตอวัน ซึ่งคนธรรมดาทําไมได คนกลุมนี้แมบางคนอาจจะ

ใช้จักรยานทุกวันแต่ก็ไม่ใช่ใช้เพื่อกิจกรรมในชีวิตประจําวันแบบ

ชาวบานทั่วไป กลุมนี้มีจํานวนคนมากกวากลุมแรก แตก็ไมใชกลุม

ที่มีมากที่สุด ดังนั้น หากจะตั้งเปามุงตรงมาแกปญหาที่คนกลุมนี้

ประสบอยู ซึ่งแมจะมีขอดีอยูมาก มันก็ยังไมใชวิถีหรือวิธีที่จะนํามา

ซึ่งการแกไขปรับปรุงบานเมืองอยางที่ทุกคนตองการ 

ทีนี้ก็มาถึงกลุมที่ 3 ซึ่งเปนกลุมฐานของพีระมิด ทุกคนคงเห็น

ไดเองวา คนในกลุมนี้มีจํานวนมากที่สุด มากกวาคนในกลุม 1 และ 

2 รวมกันเปนรอยเทา และนี่ละคือกลุมที่เราควรใหความสนใจหาก

ตองการแกไขหรือปรับปรุงบานเมืองใหดีขึ้นจริง ซึ่งก็มีขอสังเกตที่

อยางไรก็ตาม ผมอยากจะบอกกลาว

ใหชัดเจน ชัดๆ วา ผมไมมีอคติใดๆ ทั้งสิ้นแก

คนในกลุมที่ 1 และ 2 เพราะคนกลุมที่หนึ่ง

ก็สามารถสรางช� อเสียงใหประเทศได ซึ่งนั่น

เปน soft power รูปแบบหนึ่ง สวนคนกลุม

ที่สองก็สามารถทํารายไดใหประเทศได ไมวา

จะเปนเร� องการคาขาย การทองเที่ยว รวม

ทั้งสามารถทําใหรัฐประหยัดงบประมาณใน

การรักษาพยาบาลคนไทย หากคนไทยหันมา

สนใจการออกกําลังกายกันมากขึ้น และเจ็บ

ปวยโดยเฉพาะโรคไมติดตอ (NCD) เชน โรค

มะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ 

นอยลง และที่สําคัญ ผมมีลูกบุญธรรมเปน

อดีตนักจักรยานทีมชาติที่ทําเหรียญทองใน

การแขงขันระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใตให

ไทยมาแลว และผมเองก็เคยลงแขงจักรยาน

ไดถวยรางวัลมาแลว จึงเขียนบทความน้ีข้ึน                                                          

มาอยางเขาใจในหัวใจและความคิดของคน

ท้ังสองกลุมแรกน้ี และในขณะเดียวกันก็เพ� อ                                                            

ตองการช้ีแนะนักบริหารบานเมืองใหเขาใจ

ปญหาท่ีแทจริงของการใชจักรยานของประ 

ชาชนคนสวนใหญ เพ� อจะไดแกปญหาไดถูก

จุดและไดจริง วันกอนไปไดยินคําคมท่ีผมติดใจ

และอยากเอามาถายทอดใหฟงคือ “หากคุณ (เรา)                                                                                                     

ไมรูวาปญหาคืออะไร และคุณ (เรา) ไปพยายามแกปญหาน้ัน เม� อถึง

ตรงน้ันปญหาน้ันไมใชปญหาแลว แตคุณ (เรา) น่ันแหละท่ีเปนตัวปญหา”

ทางจักรยานที่ควรเปน 

เร� องที่ 3 เปนเร� องที่เวลาเราพูดถึงการเอาจักรยานมาใชจริง

ในเมือง คนมักจะหยิบยกเร� องนี้มาพูดถึงเสมอ เร� องนั้นก็คือ “ทาง

จักรยาน” ทางจักรยานนอกเมืองแบบ “ทางหลวงจักรยาน” หรือ 

“ไฮเวยจักรยาน” ในตางประเทศมีอยูไมนอย และคนท่ีไมเขาใจระบบ

จักรยานดีพอก็จะไปเอาไอเดียน้ีมาทําท่ีประเทศไทยบาง ซ่ึงบริบทมัน

ตางกัน ในตางประเทศพวกน้ันเขาไมมีมอเตอรไซคมากเทาของเรา 

ของเราหากไปทําทางจักรยานนอกเมืองหรือท่ีชานเมืองเปนระยะทาง

ไกลๆ แบบน้ันชาวบานใชไมไดและไมมีใครไปใช ทางจักรยานน้ันจะ

กลายรางเปนทางมอเตอรไซค ฉะน้ันหากตองการแกปญหาเศรษฐกิจ

สังคมของบานเมืองจริงๆ เราตองทําทางจักรยานในพ้ืนท่ีท่ีชุมชนตอง 

การใชจริงและจะใชจริงเทาน้ัน แบบอ� นจะไมเวิรก อยางนอยก็ในชวง

เร่ิมตนของการสรางระบบจักรยานในประเทศของเรา

กอนจบขอบอกตรงๆ นะครับวา ผมดีใจมากที่เม� อมาถึงวันนี้

เร� องเดินและเร� องจักรยานไดกลายมาเปนประเด็นในการหาเสียง

ของคนที่อาสาจะมาแกปญหาบานเมืองของเรา และผมหวังเปน

อยางยิ่ง รวมทั้งเช� อดวยวา มันคงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดแลวละที่ผู

สมัครลงรับเลือกตั้งในโอกาสตอๆ ไปจะไมหันมามองปญหาพื้นฐาน 

เชน เร� องเดิน-จักรยาน ที่ชาวบานเขาประสบอยูทุกวัน และพวก

นักการเมืองเขาคงตองนํามันมาชูเปนประเด็นในการเรียกคะแนน

เสียงจากกลุมคนที่เปนฐานของพีระมิดซึ่งเปนคนสวนใหญของ

สังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ อยางถาวรตลอดไป 

และเม� อถึงวันนั้น เราจะมีระบบจักรยานที่ ไมอายใครไดสัก

ที ขอขอบคุณลวงหนานะครับ.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ดู

ใ

คารซีต-นอกจาก กม.

ตองมีมาตรการเสริมดวย 
ปจจุบันมี 96 ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายบังคับใชที่นั่งนิรภัยสําหรับ

เด็กแลว 

หลายประเทศให้ความสําคัญกับเรื่องคาร์ซีตและบังคับใช้

กฎหมายมานานแลว มีประเทศที่เขม เชน ในประเทศเยอรมนี

นอกจากจะบังคับสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 12 ป หรือสวนสูง

นอยกวา 150 เซนติเมตร ยังครอบคลุมไปถึงรถแท็กซี่ตองมีคารซีต

สําหรับเด็กดวย 

สวนเร� องที่มีลูกหลายคนทําอยางไร ก็มีประเทศเนเธอรแลนด

ที่กําหนดใหเด็กที่มีความสูงไมเกิน 135 เซนติเมตร ตองใชคารซีต

สําหรับเด็ก และถาตองการใหเด็กจํานวนสามคนนั่งในรถยนตบน

เบาะหลังแตมีที่วางสําหรับคารซีตแค 2 ที่นั่ง และเด็กอายุ 3 ปขึ้น

ไปอีก 1 คน สามารถใชเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูใหญได 

เรียกวาแตละประเทศก็พยายามหาแนวทางและปรับให

เหมาะกับสถานการณกับประเทศตัวเอง 

ขณะที่บ้านเราต้องยอมรับว่าการตระหนักเรื่องความ

ปลอดภัยในบานเรายังใหความสําคัญนอยมาก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในเด็กเล็ก ถาผูใหญไมมีมาตรการในการปกปองคุมครองเด็ก

ใหปลอดภัย เด็กก็ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  

ความคุนเคยเดิมๆ ที่เราชอบอุมเด็กไวในรถยนต หรือ

ปลอยใหเด็กเดินหรือเคล� อนไหวในรถยนต ไดตามอําเภอใจยังมี

ใหเห็นอยูบอยครั้ง ทั้งที่เปนเร� องที่อันตรายมาก ไมใชแคผูใหญ

ไมตระหนักเร� องความปลอดภัยของเด็ก แตกําลังปลูกฝงใหเด็ก

ไมตระหนักเร� องความปลอดภัยของตัวเองเชนกัน     

และถาเรามองวาคารซีตสําคัญมากสําหรับเด็กแลวไยตอง

ปฏิเสธเม� อถูกบังคับใช แตเราน�าจะมองไปขางหนาวาแลวเราจะ

ทําอยางไรเพ� อปกปองและคุมครองเด็กไดจริงๆ ไมดีกวาหรือ    

ในขณะที่ภาครัฐเองเม� อประกาศใชกฎหมายแลว ก็ไมใช

จบแคนั้น เหมือนเร� องอ� นๆ ที่เคยเปนมา ควรมีมาตรการที่พรอม

หาทางชวยเหลือ สรางการตระหนักรู ใหกับกลุมคนที่ไมพรอม

ดวย เชน 

ควบคุมกลไกเพ� อกําหนดราคาคารซีตที่มีคุณภาพใหผูคน

เขาถึงไดงาย 

สงเสริมใหบริษัทรถยนตมีนโยบายใหคารซีตเปนอุปกรณ

สําหรับติดในรถยนต หรือเปนทางเลือกใหผูซื้อรถยนต 

ชวยเหลือกลุมคนที่มีปญหาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

มีคารซีตประจําชุมชน ประจําหมูบาน ฯลฯ 

รวมไปถึงการทําใหผูคนไดตระหนักในระดับปรับเปลี่ยน

ทัศนคติวาเร� องความปลอดภัยของเด็กเปนเร� องท่ีสําคัญและจําเปน 

เร� องแบบน้ีไมไดจบแคออกกฎหมาย ใครทําผิดก็จับกุม ตอง

มีมาตรการประกอบอยางรอบดาน 

โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปราะบาง

อยางนี้ 

ยังมีเวลาใหปลอยชุดมาตรการประกอบออกมาอีกเกือบ 4 

เดือน กอนกฎหมายจะมีผลบังคับใช!.  

เฟอรดินานด มารกอส จูเนียร เปนนักการเมืองชาว

ฟลิปปนสและเคยเปนวุฒิสภาประเทศฟลิปปนส เปนบุตร

ชายคนเดียวของเฟอรดินานด มารกอส และอีเมลดา มาร

กอส เคยเปนผูวาการจังหวัดฮีลากังอีโลโคส และเปนผูแทน

ราษฎรเขต 2 จังหวัดอีโลโคส “บองบอง มารกอส” กําลังจะ

ไดขึ้นเปนประธานาธิบดีคนที่ 17 ของฟลิปปนส.

บองบอง มารกอส

ภ

ธงชัย พรรณสวัสดิ์                                                     

ผูกอตั้งและประธาน

ชมรมจักรยานเพ� อสุขภาพแหงประเทศไทย

ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

www.facebook.com/sruangmon.sidhisamarn

ผูวาฯกรุงเทพมหานครกับจักรยาน

ภาพ : เจาตนคนโตในวัยยังไมถึงขวบป



มื่อวันอังคาร คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ

ตามที่สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง                                                           

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐ 

มนตรีอีกหนึ่งวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 

2565 

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ หรือ น้ำาผึ้ง เป็นหลานแท้ๆ ของ บิ๊ก

จิ๋ว-พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเป็น

ลูกของน้องสาวภรรยาอีกคนของพ่อบิ๊กจิ๋ว

แต่ล่าสุด 10 มี.ค.65 ตกเป็นข่าวฮือฮา เมื่อ 

พล.อ.ชวลิตมอบหมายให้ นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. 

พรรคประชาธิปัตย์ ยื่น

หนังสือผ่านศูนย์บริการ

ร่วมกระทรวงยุติธรรม ถึง 

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ กรรมการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีของนาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม ให้เลิกใช้นาม 

สกุล ยงใจยุทธ 

ขณะที่ น.ส.ณัฐธ์ 

ภัสส์ ยืนยันว่า ตลอดที่

ตนทำางานการเมืองไม่เคย

มีพฤติกรรมที่สร้างความ

เสื่อมเสียหรือความเสีย

หายต่อองค์กรรวมถึงต้นตระกูล ไม่เคยแอบอ้างหรือใช้ชื่อ

เสียงหรือนามสกุลเพื่อทำาสิ่งที่ ไม่เหมาะไม่ควรหรือทำาผิด

กฎหมาย ส่วนประเด็นท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบ 

ครัวที่เกิดขึ้นก่อนรับตำาแหน่ง

มีรายงานว่า บิ๊กจิ๋ว เคยบอกผู้สื่อข่าวว่า มีคนมา

เล่าให้ฟังว่าหลานสาวชอบเอานามสกุลไปอ้างทำาให้เสีย

หายถึงตน ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ มันทำาให้เกิด

ความเข้าใจผิดและเป็นสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควร

ทั้งนี้ บิ๊กจิ๋ว เป็นคนชักนำาให้ น้ำาผึ้ง เข้าสู่วงการ

เมือง  ลงสมัครชิงตำาแหน่ง นายก อบจ.นครพนม ในนาม

พรรคเพื่อไทย เมื่อปี 2555 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาใน

การเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ 

อดีตภริยาบิ๊กจิ๋วได้พาน้ำาผึ้งลงสมัคร ส.ส.นครพนม สังกัด

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทำาให้บิ๊กจิ๋วไม่พอใจหนักขึ้น

ไปอีก 

หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 ครม.มีมติ

เห็นชอบแต่งตั้ง น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตน

เศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรค พปชร.) ต่อมาวันที่ 29  

ก.ย.63 ครม.แต่งตั้ง น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ให้ดำารงตำาแหน่งที่

ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา                                                                               

นาคาศัย) และเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 ครม.แต่งตั้ง น.ส.ณัฐธ์ 

ภัสส์  เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ เทพ 

สุทิน รมว.ยุติธรรม แทนนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช 

อดีตผู้ช่วยรมว.ยุติธรรมที่ลาออกไป

ล่าสุด วันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา นายสันติ พร้อมพัฒน์  

เลขาฯ พรรค พปชร.แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค 

พปชร. ภาคอีสาน จำานวน 22 คน โดยมี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ 

ยงใจยุทธ เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครพนมด้วย.

จึงบอกตาตาบอกใจบอกให้รู้   

พร้อมเชิดชูดูเฟินแล้วเกริ่นคำา

บทกวีธรรมชาติขาดสีแสง  

ทีท่าแห่งการระบายยังไม่หนำา

แต่ว่าพืชธรรมชาติพิลาสล้ำา   

สีเขียวกล่ำาด้วยหยดบทร้อยกรอง

ชมดอกไม้ใบเรียวเกี่ยวรู้สึก  

อยากบันทึกความหวานสนานสนอง

บรรยายอรรถดำาริเฝ้าตริตรอง  

คนฟังต้องตรึงใจกับไม้งาม

            พันธลี จิรธันท์ (นามปากกา “พ.เทียนทิม”) 

จากนั้น อาจารย์สนม ครุฑเมือง กล่าวว่า “นักเรียนทุกคน 

อยู่ในสถานที่นี้ อย่าก้มมองลอดหว่างขาตัวเอง เพราะโบราณเชื่อ

ว่าจะทำาให้เห็นผี ทั้งนี้ การก้มมองลอดหว่างขาทำาให้เวียนศีรษะ 

หน้ามืด อาจหกล้มศีรษะกระแทกพื้นเป็นอันตรายได้ หรืออาจเจ็บ

หลังและเอวได้เพราะต้องก้มมาก อีกอย่างหนึ่งอย่ากวาดขยะ เศษ

ผงออกนอกเต็นท์ เพราะโบราณเชื่อว่าจะทำาให้ทรัพย์สิน เงินทอง

ขาดแคลน ไม่มีใช้ในชีวิตประจำาวัน ทั้งนี้ การกวาดขยะ เศษผง

ออกจากเต็นท์ ทำาให้บริเวณหน้าเต็นท์สกปรก ไม่สะอาด ไม่น่าอยู่

อาศัย อาจเป็นอันตรายก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้นอย่ากวาดพื้นเต็นท์ตอน

กลางคืน เพราะโบราณเชื่อว่าจะเป็นการอัปมงคล  ทั้งที่กลางคืนจะ

มืดมองไม่เห็น ทำาให้การกวาดพื้นเต็นท์ไม่สะอาดและอาจกวาดข้าว

ของเงินทองขนาดเล็กๆ หล่นหายไป เป็นต้น ต่อมา บรรลือ จินดา

ศรี กล่าวบทกวีบทหนึ่งว่า

 * วันนี้เติมดีกรีให้ชีวิต

หาข้อคิดที่ก๊งจากวงเหล้า

ไม่อายใครใครชี้ ไอ้ขี้เมา

แต่อายเขาเขาชี้ ไอ้ขี้โกง

   ธัญญา  ธัญญามาศ

จากนั้น ฤทธิ์ ศรีดวง กล่าวบทกวีเข้ากับสถานที่ชื่อนางรอง

และบรรยากาศที่น้ำาตกนางรองเป๊ะ

 * เป็นนางรองของใครใช่เลอเลิศ

ลืมเสียเถิดความหมองอย่าร้องไห้

ถึงเธอเป็นที่สองสำารองใคร

(ฉัน) พี่เต็มใจเป็นที่สองสำารองเธอ

   ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา

ต่อมา ชูเกียรติ วรรณศูทร กล่าวบทกวีท่ีย่ิงใหญ่มาก ในความ

รักของนายทหารท่านหนึ่ง และเป็นคนแต่งเพลง  “ยอดดอย” เข้า

กับสถานที่บนยอดดอยนางรอง อ้อ! พอจบบทกวีนางรองปุ๊บ มี

อาจารย์ชายท่านหนึ่งออกมาร้องเพลง “นางรอง” ของ สมยศ  

5บทความ

อจะได้ข้อสรุปในเบื้องต้น 

กรณี ลาซาด้า ถูกเขย่า จนแยกแยะได้ว่า 

พรรคการเมืองไหน กลุ่มการเมืองไหน ไม่สะทกสะท้าน

กับการล้อเลียนสถาบันเบื้องสูง  

และพรรคการเมืองไหน กลุ่มการเมืองไหน เป็นทุกข์

เป็นร้อนกับเรื่องนี้ 

ท่ีจริง การแบ่งฝักฝ่ายไม่ว่าเรื่องอะไร เป็นธรรมชาติของ

มนุษย์ เพราะความชอบ รสนิยม หรือความเชื่อน้ันแตกต่างกัน 

แต่ความแตกต่างในบางเรื่อง น่าวิตกกังวล เพราะเป็น

ความแตกต่างเพื่อทำาลาย 

ประเด็นที่มีปัญหาหนักหนาสาหัสในวันนี้คือ การใช้เสรี 

ภาพ 

เสรีภาพ คืออะไร?

มีคนจำานวนไม่น้อยเหมารวมว่า สิทธิและเสรีภาพคือ

เรื่องเดียวกัน นำาไปสู่การใช้เสรีภาพเกินขอบเขต ไปละเมิดผู้

อื่น เพราะเข้าใจว่าเป็นสิทธิที่ทำาได้ 

สิทธิที่จะล้อเลียนผู้อื่น 

สิทธิที่จะวิจารณ์ผู้อื่น

บางคนมองว่าการโจมตีผู้อื่นคือสิทธิที่ทำาได้เพราะเป็น

เสรีภาพ 

มันถึงได้มีคลิปโฆษณา “ลาซาด้า-เครปกะเทย” ในเชิง

หมิ่นสถาบันออกมา 

โดยไม่สำานึกว่านั่นเป็นการละเมิดผู้อื่น 

แม้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะออกมาช้าไป

หน่อย แต่อย่างน้อยเป็นการย้ำาหลักการว่า คลิปโฆษณา  “ลา

ซาด้า-เครปกะเทย” สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความตระหนัก

รู้ในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งต่างมีคุณ 

ค่าในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป 

ไม่ว่าใครก็ไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยท่ีทำาให้พวกเขามีคุณ 

ค่าที่ต่ำาลง 

แม้ว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็น

สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่าน้ัน 

การเมืองต่ำาตม

จะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

หรือมีผลทำาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้อยค่าลง

นี่คือหลักการสากลที่ใช้กันทั่วโลก 

หากเข้าใจเรื่องนี้ ไม่ได้ เราจะยังคงเห็นพฤติกรรมลักษณะ

นี้ต่อไปเรื่อยๆ 

กรณี “ลาซาด้า-เครปกะเทย” ทำาให้เห็นปรากฏการณ์ทาง 

การเมืองชัดเจนขึ้น ในหลายแง่มุม 

พรรคการเมืองที่มีปัญหากับระบอบการปกครอง โดยอ้าง

ว่าต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ คือพรรคก้าวไกล รวมไป

ถึงคณะก้าวหน้า ยืนกรานว่า “ลาซาด้า-เครปกะเทย” คือการใช้

เสรีภาพตามปกติ 

มองการออกมาแสดงท่าทีของเหล่าทัพว่า เป็นการนำาพา

สังคมไทยเข้าสู่การไล่ล่าผู้เห็นต่างอย่างบ้าคลั่งระลอกใหม่

แน่นอนครับ กองทัพ ห้าม ลาซาด้า เข้าเขตทหาร  เพราะ

รับไม่ได้กับการล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

มันคือการละเมิด

ไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

แต่การแปลความว่าเป็นการยุยงให้มีการไล่ล่าอย่างบ้าคลั่ง 

น่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนเพราะความคลั่งในเสรีภาพจน

ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

มี ส.ส.ก้าวไกลบางคนที่ไล่ฟ้องบุคคลอื่นที่ใช้สิทธิวิจารณ์

ตนเอง ในข้อหาหมิ่นประมาท   

ก็เข้าใจได้ครับ เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย เพราะมองว่า

เป็นการวิจารณ์ที่เกินขอบเขต คือการให้ร้ายโจมตี 

ไม่ใช่การติเพื่อก่อ 

ในทางกลับกันกรณีท่ีกองทัพตอบโต้ “ลาซาด้า-เครปกะเทย” 

พรรคก้าวไกลไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่า เป็นการล่าแม่มด 

แต่ดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลจะเลยเถิดไปกว่านั้น 

ถอยหลังไปไกล 

“สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา” รองโฆษกพรรคก้าวไกล 

หยิบเอาเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาโยงเรื่องกองทัพแบนลา

ซาด้า ว่าเป็นการปลุกปั่นแขวนคอ

“...สังคมไทยเคยมีบทเรียนความสูญเสียมาแล้วหลายคร้ัง                                                                                

จากการปลุกเร้าอารมณ์ของสังคมด้วยข้อกล่าวหาเก่ียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

จึงไม่ควรอย่างย่ิงท่ีจะปลุกป่ันหรือสร้างละครแขวนคอฉบับ

ใหม่ขึ้นมาใหม่อีก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

คือความเจ็บปวดของสังคมไทยท่ีควรจำาเป็นบทเรียนว่าไม่ควรเกิด

ขึ้นอีกแล้วในสังคมไทย...

...ลาซาด้าจัดทำาโฆษณาท่ีเหมาะสมหรือไม่ ควรปล่อยให้เป็น

เรื่องของสังคมได้ถกเถียงเพื่อเติบโตทางความคิดไปด้วยกัน หรือ

ปล่อยกลไกตลาดเป็นผู้คัดสรรสิ่งที่ผู้บริโภคเลือก

เพราะหากแบนกระทำาในส่ิงท่ีเชื่อว่ากระทบกระเทือนความ

รู้สึกของคนไทยจริง ก็คงไม่จำาเป็นต้องรบกวนให้ผู้นำากองทัพต้อง

ออกจากค่ายมาทำาในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ หรือหากเชื่อว่ามีการกระ

ทำาสิ่งที่ผิดกฎหมาย ขอให้ปล่อยเป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับผิด

ชอบดำาเนินการ...

...อย่าอ้างเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือปกป้องผู้พิการ 

เพราะจนถึงวันนี้กรณี พลทหารประจักษ์ ที่ต้องพิการเพราะถูก

ซ้อมทรมานในค่ายทหาร ท่านเคยดูแลรับผิดชอบชีวิตของเขาและ

ครอบครัวให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บ้างหรือไม่...”

ครับอ่านกันยาวๆ เพราะสะท้อนทัศนคติของพรรคก้าวไกล

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ชัดเจนขึ้น 

ดูเหมือนจะจับแพะชนแกะ จับเรื่องราวต่างกรรมต่างวาระ 

มาผสมปนเปกัน ธงก็คือ “ปฏิปักษ์” ครับ

กองทัพแบน “ลาซาด้า” ถึงขนาดยอมสร้างวิกฤตประ 

เทศขึ้นมาอย่างนั้นเลยหรือ 

ถามจริง หากเกิดละครแขวนคอฉบับใหม่ ใครจะได้ประ 

โยชน์ 

คิดดีๆ ครับ 

นี่เป็นเหยื่อชั้นดีในการฟ้องต่างชาติเพื่อล้มรัฐบาลประ 

ยุทธ์เลยนะครับ 

จะมีรัฐบาลประเภทไหนกัน ที่ยอมให้มีการสร้างสถาน 

การณ์รุนแรงโดยฝ่ายตัวเอง เพื่อประโยชน์ฝ่ายตรงข้าม  

ถามว่ากองทัพมีสิทธิ์ที่จะแบน “ลาซาด้า” เพราะพฤติ 

กรรมละเมิดสถาบันหรือไม่ 

เช่นเดียวกันการเมืองฝ่ายตรงข้าม โจมตี “ธนาธร-ปิย

บุตร-พิธา” พรรคก้าวไกลมีสิทธิ์ตอบโต้กลับ และทำามาตลอด

ไม่ใช่หรือ

เห็นด่ากราดหมด

ขนาดศาลรัฐธรรมนูญยังโดนเพราะคำาพิพากษาไม่ถูกใจ

การห้ามไม่ให้กองทัพ อ้างเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หรือปกป้องผู้พิการ เพราะกรณีพลทหารประจักษ์ ต้องถาม

กลับว่าพรรคก้าวไกลเห็นด้วยอย่างนั้นหรือกับการนำาผู้พิการ

มาล้อเลียน 

ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ อ้างเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครับ  

เพราะเป็นหลักสากล จะมาผูกขาดฝ่ายเดียวได้อย่างไร 

อีกคน “ชลน่าน ศรีแก้ว” กู่ไม่กลับเช่นกัน 

“มีคนกลุ่มหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าจะเอาเหตุการณ์การบอย

คอต แอปลาซาด้า กระตุ้นให้เกิดการต่อต้านหรือการชุมนุม

ประท้วง และก่อให้เกิดรัฐประหารหรือเปล่า”

ความเห็นแบบนี้คือ...ปัญญาอ่อนครับ 

คนเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆ จะมาสร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหาร 

ดูอย่างไรก็สิ้นคิด 

รัฐประหารใคร รัฐประหารทำาไม หากใช้สมองคิดเสีย

ก่อน จะไม่พูดออกมาแบบนี้ 

ครับ...การเมืองมาถึงจุดสมองมีไว้เพื่อค่ันหูได้อย่างไรกัน.

โรคระบาด

เด็กหญิง ระยอง ม.หนึ่ง

ชาร์จแบต แล้วถึง จุดจบ

มือดำา เผาไหม้ พ่อไปพบ

โทรศัพท์ กับศพ เศร้าใจ!

มือถือ สังหาร ผลาญชีวิต

เป็นสิ่งเสพติดคนยุคใหม่

โรคโควิด น่ากลัว ทั่วไกล

โรคมือถือเร็วไวยิ่งกว่านั้น!

บทกวีสัมผัสใจได้อย่างไร? (๑)

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

หลังจาก ดร.ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง อดีตผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงราย แนะนำาให้ผม (อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ) รู้จัก พระ 

ครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (พระมหาวิเชียร วชิรวังโส วุฒิการศึกษา

ระดับ ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ๒๒๕/๓ ถนน

จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 

คณะ  ๓ และเจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย แล้วก็

ต้องรีบมาจังหวัดนครนายกทันที

เย็นวันนั้นช่วงฤดูฝน พบทีมวิทยากรกวี นักเขียน จาก

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย กับ สมาคมการอ่านแห่งประ 

เทศไทย ประกอบด้วย ประธาน ฤทธิลี, ทัศนียาพร จงธนัชจิร

โชติ, ฤทธิ์ ศรีดวง, ผศ.ดร.วาสนา บุญสม, บันลือ จินดาศรี, ชู

เกียรติ วรรณศูทร, กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง), ชีวัน สุวรรณารักษ์, 

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ, นิตย์สุรีย์  เชื้อเจ็ดตน, นิตสุรีย์ กาญจนินทุ, 

มฤคมาศ ตั้งใจงาม  และ สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ตลอดจนอาจารย์ 

ครู นักเรียน จากโรงเรียนประจำาจังหวัดนครนายก ชมรมรักษ์ผืน

ป่าและทวงคืนผืนป่าประเทศไทย, ชุมนุมภาษาไทยและวรรณศิลป์ 

โรงเรียนประจำาจังหวัดฯ ร่วมปลูกป่าด้วยกัน (ปลูกต้นทองอุไรดอก

สีเหลืองอ๋อย) ตรงสองไหล่ถนนนครนายก-น้ำาตกนางรอง ความ

ยาวข้างละ ๑ กิโลเมตรเศษ ประมาณ ๑๕ เสาไฟฟ้า โดยได้รับกล้า

ไม้ต้นทองอุไรจากกรมป่าไม้ประจำาจังหวัดนครนายก ๖๐๐ กล้าไม้ 

ภายใต้การขอความร่วมมือจากท่านดำารงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พร้อมค่าน้ำามันรถจำานวนหนึ่ง และเจ้าภาพ

เลี้ยงอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่อง ๑๕๐ กล่อง และน้ำาดื่ม ๑๕๐ 

ขวด จากอาจารย์พันธลี จิรธันท์ 

จากนั้นตกค่ำา ทุกคนต่างกางเต็นท์นอนบนลานที่ดินว่างเปล่า

ใกล้ๆ น้ำาตกนางรองและบรรดาวิทยากรกวี นักเขียน ตั้งวงก๊งเบียร์

พอเป็นพิธี และร่ายบทกวีที่แต่ละคนจำาได้และร่ายบทกวีสดๆ ของ

ตัวเอง โดยมีครู อาจารย์ นักเรียน ล้อมวงใหญ่ซ้อนอีกชั้นหนึ่ง มี

กองไฟอยู่กลางวงล้อม ซึ่งเป็นการสอนเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะ

การเขียนบทกวีเริ่มต้นมีการอ่านบทกวีของอาจารย์พันธลี จิรธันท์ 

โดยอาจารย์ท่านหนึ่งออกมาอ่าน ความว่า

 * ขอเชิญชวนชื่นธรรมะธรรมชาติ 

อารมณ์วาดแววสุขปลดทุกข์ได้

ทิ้งงานหนักพักละเอียดเคร่งเครียดไว้  

มองต้นไม้ใบหญ้าชีวาเพลิน

พืชพรรณไม้เขียวขจีศรีประเทศ 

บ่งบอกเหตุเสนอให้ใจสรรเสริญ

กลั่นกรองถ้อยร้อยคารมนำาชมเฟิน  

ยังประเมินไม่ได้ดั่งใจจง

นักบรรยายบรรจงส่งบรรเลง  

ต่างครื้นเครงนักดนตรีที่ประสงค์

นักเรียนตนต้นแบบครูแอบงง   

พิศวงตัวเองเก่งเกินครู

จึงจำาใจจ่อจิตพลางคิดลึก  

จึงเพียรนึกแถลงรสสดใสอยู่

ต่ออายุ ‘หลานบิ๊กจิ๋ว’

ทัศนพันธ์ ปั๊บ

 * คิดถึงยอดดวงหฤทัยใจจะขาด

แต่ไม่อาจจะไปถามความเป็นห่วง

โพ้นฟ้านี้มีศรัทธาฝ่าภัยปวง

ถึงแดนสรวงด้วยภักดีชีวาวาย

  พ.ท.ณรงค์เดช นันทโพธิเดช

ต่อมา ฤทธิ์ ศรีดวง กล่าวบทกวี ซึ่งสะท้อนอารมณ์ส่วนตัว 

เสมือนรำาพึงรำาพันว่า

 * ความรักนั้นทำาให้คนใจกล้า

ความเหว่ว้าทำาให้คนใจเหงา

ความอ่อนโลกทำาให้คนใจเบา

คนอย่างเรามีรักได้คงไม่เลว

    ทองคำา ตะริโย

จากนั้น ผศ.ดร.วาสนา บุญสม ลุกมายืนนิ่งสักครู่ เรียกร้อง

ความสนใจหรือเปล่ามิทราบได้ จนมีเสียงปรบมือ จึงกล่าวว่า

 * คืนวันเพ็ญเป็นหม้ายในคืนนี้

จันทคราสคงมีเกิดที่นั่น

พระราหูเข้าข่มอมพระจันทร์

ขู่เข็ญกันหรือเป็นใจก็ไม่รู้

   สุรพล พัฒนสุวรรณ

ต่อมา มฤคมาศ ตั้งใจงาม ซึ่งใบหน้าออกวัยรุ่น...หากใครฉุด

ไปทำามิดีมิร้าย หากถูกจับได้คงติดคุกหัวโต เธอกล่าวว่า

 * ถ้าเธอตบหน้าฉันวันละครั้ง

ก็พอชั่งน้ำาหนักความรักได้

แต่นี่เธอตบตาระอาใจ

ตบเรื่อยไปใครเล่า? เขาจะทน

  นฤมล (วิจิตรรัตนะ) เกตุภู่พงษ์

จากนั้น ประธาน ฤทธิลี แสดงความเป็นลูกผู้ชายแบบนักเลง

ราชทัณฑ์ ในมาดผู้คุมคนดีสู่สังคมไทย กล่าวบทกวีล้อบรรยากาศว่า

 * ให้นางแมวสิบแสนมาแหนแห่

นาคมาแผ่พังพานเต็มน่านสมุทร

อีกเจ้ากูสวดธรรมะพระสัมพุทธ

มิอาจฉุดน้ำาฟ้ามาสู่ดิน

  สุธีร์ พุ่มกุมาร

ต่อมา กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง) ลุกขึ้นยืนแล้วเดินช้าๆ  มา

ที่ริมกองไฟ ยกมือพนมไหว้ทุกคนที่ล้อมวงทั้ง ๒ วง แล้วกล่าวว่า

 * เหล่ากวีไส้แห้งเค้นแรงเขียน

มากความเพียรสร้างสรรค์วรรณศิลป์

ได้เงินมาซื้ออะไรไม่พอกิน

งานหนึ่งชิ้นค่าไม่ถึงหนึ่งใบแดง

 สมเกียรติ  สุขโข

 อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

 นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

 นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย (บันทึกคลิป)

 

มหัศจรรย์สำาหรับผมมากเลยครับท่ีบรรดาครูๆ มาร่ายบทกวี บท                                                                             

เพลงในคราวเดียวกันหลายๆ ท่าน อยากให้มีโอกาสแบบน้ีบ่อยๆ ครับ.

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ

พ

เ



นวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ นับได้ว่าเป็นการเปิดภาคเรียน

ครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ                                                                             

โควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19                                                                    

เริ่มคลี่คลาย ทำาให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนที่โรง 

เรียนได้ตามปกติ (On-Site) แน่นอนว่าย่อมเป็นปัจจัย

บวกกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์การเรียนและสิ่งที่ต้องใช้

สำาหรับการไปเรียน

มีการคาดการณ์จากแบรนด์รองเท้าผ้าใบอย่างนันยาง

ว่า ภาพรวมตลาดรองเท้าผ้าใบนักเรียนในปี 2565 จะกลับ

มาคึกคักอีกครั้ง ที่ผ่านมาตัวเลขมูลค่าตลาดรวมของรองเท้า

นักเรียนก่อนวิกฤตโควิด-19 อยู่ท่ี 5,000 ล้านบาท หากพิจารณา

เฉพาะตลาดรองเท้าผ้าใบนักเรียนจะพบว่า นันยางครองส่วน

แบ่งตลาดอยู่ประมาณ 43% ในปัจจุบัน และเชื่อมั่นว่าน่าจะ

ขยายส่วนแบ่งได้เพิ่มขึ้นในปี 2565 เพราะช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

จำานวนผู้เล่นในตลาดลดน้อยลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ

มุมมองจากนายจักรพล จันทวิมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 

นนัยางมาร์เก็ตต้ิง จำากัด ระบุว่า นันยางได้เตรียมความพร้อมรับ                                                                                    

มือการเปิดเรียนท่ีโรงเรียนเป็นคร้ังแรกในรอบ 2 ปี ในส่วนของ                                                                                          

ภาคการศึกษานั้น กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิ 

การก็ได้วางมาตรการเตรียมความพร้อมสำาหรับเปิดเรียนเต็ม

รูปแบบภาคเรียนที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2565 เนื่องจาก

ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อลดลง และกำาลังพิจารณาให้เป็นโรคประ 

จำาถิ่น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการใช้ชีวิตของนักเรียนไทยจะกลับไปเรียน

ที่โรงเรียนตามเดิมและอยู่ร่วมกับโควิดในวิถีใหม่

นอกจากนี้ เด็กมีการเติบโตขึ้นตามวัย ขนาดเท้าใหญ่ขึ้น 

ดังนั้นรองเท้าที่เคยใส่ไปโรงเรียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็อาจจะไม่

สามารถนำามาใส่ได้อีก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กหรือนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาที่มีพัฒนาการร่างกายรวดเร็ว โดยปกติ

เด็กจะเปลี่ยนขนาดรองเท้าใหญ่ขึ้นอย่างต่ำาปีละ 1 เบอร์

ขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้ของทุกปี ผู้ปกครองที่มีบุตร                                                                               

หลานในวัยเรียนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่เนื่องจาก

ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ราคาสินค้าหลายประเภทและพลัง 

งานเร่งตัวสูงขึ้น ขณะที่การจ้างงานและรายได้ภาคครัวเรือน

ยังอ่อนแอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่าย

ของผู้ปกครองบางกลุ่มที่มีความอ่อนไหวกับหลายๆ ปัจจัยด้วย

กัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า สิ่งที่ผู้ปกครองมีกังวลมาก

ที่สุดคือ ปัญหาเรื่องของราคาสินค้าและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อกำาลังซื้อและการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร

หลาน ผู้ปกครองกว่า 70.8% แสดงความกังวลและมีปัญหา

ด้านสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของ

บุตรหลานในการเปิดเทอมปี 2565 เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน 

ผู้ปกครองบางกลุ่มยังคงเผชิญกับปัญหาหลายๆ ด้าน ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาที่ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวยังหางานไม่ได้ 

ชั่วโมงการทำางานยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ยอดขายของธุรกิจที่ลด

ลง มีภาระที่ต้องผ่อนชำาระเงินกู้ อีกทั้งยังต้องพบเจอกับภาวะ

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยกลุ่มผู้ปกครองที่มีความกังวลหรือมี

ปัญหาด้านสภาพคล่อง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย-

ปานกลาง และเป็นกลุ่มที่มีภาระการผ่อนชำาระสินเชื่อมากกว่า 

1 บัญชี หรือเงินกู้ยืมจากแหล่งอื่น

สำาหรับแหล่งเงินที่ผู้ปกครองนำามาใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

ของบุตรหลาน โดยส่วนใหญ่จะมาจากเงินออมและมาจากแหล่ง

เงินอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต ยืมญาติ/เพื่อน เป็นต้น คิดเป็นสัด 

ส่วน 41.8% รองลงมาคือ ผู้ปกครองใช้เงินออมของตนทั้งหมด

คิดเป็นสัดส่วน 30.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

แต่ก็มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีเงินออมไม่เพียงพอเพื่อ

นำามาใช้จ่ายในการชำาระค่าเทอมและซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุด

นักเรียน และอื่นๆ จำาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินจากที่อื่น 27.8% 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เช่น ยืมญาติ เพื่อน ใช้สิน

เชื่อจากสถาบันการเงินอย่างบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ผู้

ปกครองบางรายพึ่งโรงรับจำานำา กู้นอกระบบ และผู้ปกครอง

บางรายเลือกท่ีจะขอผ่อนชำาระหรือผ่อนผันกับทางโรงเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างกว่า 82.6% มองว่า ในช่วงเวลานี้ทางการควรมีมาตร 

การเพื่อมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา หรือ

ด้านอื่นๆ

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า มูลค่าการใช้

จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2565 นี้ อาจมีมูลค่า

ประมาณ 26,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบ

กับผลสำารวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่าการใช้จ่ายยัง

ต่ำากว่าในช่วงผลสำารวจปี 2563.

     

มจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) เรียกได้ว่าเป็น

หุ้นไอพีโอเนื้อหอมสุดๆ ไปเรียบร้อย เพราะหลังจาก

ที่เปิดให้จองซื้อวันแรกวันที่ 11 พ.ค.2565 ปรากฏว่า                                                                     

ยอดจองซื้อทะลัก ดีมานด์ล้นเกินกว่าหุ้นที่เสนอขาย จำานวน 

130 ล้านหุ้น งานนี้ขอปรบมือรัวๆ ให้กับ บล.ฟิลลิป (ประ 

เทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทาง 

การเงิน และแกนนำาอันเดอร์ไรท์

ทำาหน้าท่ีได้ยอดเย่ียม ฟากซีอีโอ

คนเก่ง “วิกร ภูวพัชร์” ย้ิมแก้มปริ! 

ประกาศเดินหน้าบริหารงานเต็ม

กำาลัง เร่งปั๊มรายได้-กำาไรโตไม่ยั้ง 

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือ

หุ้น งานนี้ ไม่ต้องกลัวผิดหวัง ของ

เขาดีจริง โดยเฉพาะราคาโดนใจ 

สมทบด้วยปัจจัยพื้นฐานแน่นๆ...•
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เนื้อหอม

เศรษฐกิจ

บ

รุ่งนภา สารพิน

วิกร 

ภูวพัชร์

ธุรกิจพลังงานยิ้มรายได้อู้ฟู่
IRPCโต13%BCPโวโกยอีบิตดาทะลุหมื่นล้าน
ไทยโพสต์ • บริษัทพลังงานปลื้ม เปิดผลงานไตรมาสแรกโกยรายได้

ทะลัก IRPC โชว์รายได้ โต 13% ด้าน “จีซี” เผยกำาไรพุ่ง 30% กลุ่ม

บางจากยิ้มกวาดอีบิตดารายไตรมาสกว่าหมื่นล้านบาทเป็นครั้งแรก

นายชวลิต ทิพพาวนิช 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรม                                  

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์                               

พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ IRPC 

เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 2565 

บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 

76,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วน

ใหญ่เป็นผลจากราคาขายเพิ่มขึ้น                                                

ตามราคาน้ำามันดิบที่ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น โดยมีกำาไรขั้นต้นจากการผลิต                                                    

ตามราคาตลาดอยู่ที่ 4,105 ล้าน

บาท หรือ 7.08 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล ลดลง 39% สาเหตุ

หลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

ทั้ งน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานและ

ปิโตรเคมี ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 

และต้นทุนน้ำามันดิบเพิ่มขึ้น  

ด้านนางสาวภัทรลดา สง่า                                            

แสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานการเงินและบัญชี บริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด 

(มหาชน) (จีซี) เปิดเผยว่า ผลประ                                              

กอบการในไตรมาส 1/2565 บริษัท

มีกำาไรสุทธิรวม 4,212 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาส 

4/2564 ที่มีกำาไรสุทธิ 3,248 ล้าน

บาท แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 

ชวลิต ทิพพาวนิช

เปิดขั้นตอนซื้อสลากดิจิทัล!  
 
ดีเดย์งวดแรก16มิ.ย.2565

ลงนาม • สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

(Dow) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยหลักการของปฏิบัติการเคมีแบบ

ย่อส่วนสำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ต่อยอดความสำาเร็จโครงการห้องเรียนเคมีดาว ซึ่ง Dow และสมา

คมเคมีฯ ได้ร่วมดำาเนินงานมานานกว่า 9 ปี เตรียมพร้อมขยายวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ไปยัง

โรงเรียนในเครือ สพฐ.ทั่วประเทศ.

ไทยโพสต์ • นายลวรณ แสง

สนิท ประธานกรรมการสลากกิน

แบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า จะเปิด

จำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน

แพลตฟอร์มจำาหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลหรือสลากดิจิทัล ตั้งแต่วัน

ที่ 2 มิ.ย. หรืองวดวันที่ 16 มิ.ย.นี้ 

และได้มีประกาศสำานักงานสลากฯ 

เรื่อง วิธีการจำาหน่ายสลากดิจิทัล 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการจำาหน่าย

สำาหรับตัวแทนจำาหน่ายและการ

ซื้อสลากของผู้ซื้อสลากดิจิทัลให้

เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ โดย

จะเปิดให้ซื้อขายสลากดิจิทัลบน

แพลตฟอร์มในแต่ละงวดทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. และ

ในวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขาย

ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.

โดยตัวแทนจำาหน่ายสลาก

ดิจิทัลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนแอปพลิ

เคชันถุงเงินและแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

รวมถึงชำาระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ท่ีจัดพิมพ์โดยสำานักงานสลากฯ จาก

น้ันสำานักงานสลากฯ ส่งมอบสลาก

ดังกล่าวให้สำานักงานเพื่อสแกนเป็น

รูปภาพสลากและข้อมูลสลาก ก่อน

นำาเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน

แพลตฟอร์ม โดยผู้ซ้ือต้องมีอายุไม่

ต่ำากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้อง

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

และทำาการพิสูจน์ตัวตนตามท่ีแอป

พลิเคชันกำาหนดไว้ 

ท้ังน้ี สามารถค้นหาสลาก

ดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ เมื่อ

เลือกสลากท่ีต้องการซ้ือเรียบร้อย

แล้วจะต้องชำาระเงินค่าสลากท่ีเลือก                                             

ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด เมื่อชำาระ

ค่าสลากเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธ์ิใน

สลากจะตกเป็นของผู้ซ้ือทันที จะไม่

สามารถนำาไปซ้ือ-ขายได้อีก.

แม็คโครไตรมาสแรกกำาไร 2,050 ล้านบาท 

น.ส.เสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม

ธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.สยามแม็คโคร หรือ 

MAKRO เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 

2,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี

กำาไรสุทธิ 1,734 ล้านบาท และมียอดขายเติบโต 106,268 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจำานวน 51,400 ล้านบาท หรือ 93.7% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน พร้อมเดินหน้ารุกตลาด O2O ต่อยอดธุรกิจ

ออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ เสริมศักยภาพสู่เป้าหมายผู้นำาธุรกิจค้าส่ง

ค้าปลีกในภูมิภาคเอเชีย ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

ค้าส่งค้าปลีก

บีซีพีจี โชว์ Q1/65 กำาไรพุ่ง 160% 

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

ในงวดไตรมาส 1/2565 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,159 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำาไรสุทธิอยู่

ที่ 1,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2564 และไตรมาส

ที่ 4/2564 ที่ 160.4% และ 473.4% ตามลำาดับ โดยส่วนใหญ่

เกิดจากกำาไรจากการขายหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ในอินโดนีเซีย 

SC ผุดบ้านแนวราบ 25 โครงการ 35,000 ล้าน

นายมงกุฎ เตโชฬาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนา

ทรัพย์สินแนวราบ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า 

ในปี 2565 ตลาดบ้านเดี่ยวน่าจะเติบโตประมาณ 5% ทั้งนี้กลุ่ม

บ้านระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท มียอดขายเติบโตมากถึง 

49% ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตบ้านเดี่ยวของบริษัทที่ในปี

นี้จะเปิดแนวราบสูงสุดถึง 25 โครงการใหม่ มูลค่า 35,000 ล้าน

บาท ซึ่ง 70% จะเป็นบ้านราคามากกว่า 10 ล้านบาท อีก 30% 

เป็นบ้านราคาน้อยกว่า 10 ล้านบาท 

WFX ยังร้อนแรง Q1/65 กำาไรทะลัก

นายณัฐ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ 

หรือ WFX เปิดเผยว่า ผลงานไตรมาส 1/65 กำาไรสุทธิ 111.29 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.19% จากงวดเดียวกันปีก่อน รายได้พุ่งแตะ 

1,134.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.90% ผลจากการขยายกำาลังการ

ผลิตเพิ่ม สนับสนุนปริมาณการจำาหน่ายและปรับราคาขายสินค้า 

หลังราคาเฉลี่ยของน้ำายางข้นสูงพุ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเดิน

หน้าทำาตลาดแบบตรงเข้าสู่ End Users ในทวีปเอเชีย ยุโรป และ

อเมริกาใต้ เร่งขยายกำาลังผลิตรับออเดอร์ล่วงหน้าไหลเข้าเพียบ 

มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้าโต 10-15% 

มาสด้าปลื้มยอดขายโต 25% 

นายธีร์ เพ่ิมพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท           

มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์     

มาสด้าในเดือน เม.ย.ท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 2,753 คัน เพ่ิมข้ึน 25% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะรถยนต์น่ังมาสด้า 2 ยังคง

ครองความนิยมสูงสุด ด้วยจำานวน 1,525 คัน อย่างไรตามล่าสุดได้

จัดแคมเปญ MAZDA MAY DAY SPECIAL เพื่อกระตุ้นตลาด.

1/2564 บริษัทมีกำาไรสุทธิลดลง 

57% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี

กำาไรสุทธิอยู่ที่ 9,695 ล้านบาท 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช                                        

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม

บริษัท บางจากฯ (BCP) เปิด

เผยถึงผลการดำาเนินงานไตรมาส 

1 ของปี 2565 ว่า บริษัท บาง

จากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้

จากการขายและการให้บริการ 

69,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% 

จากไตรมาสก่อน และ 67% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 

2564 คิดเป็นกำาไรก่อนหักภาษี 

ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (อี

บิตดา) 13,714 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 48% จากไตรมาสก่อน และ 

189% จากช่วงเดียวกันของปีที่

ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่

เริ่มดำาเนินธุรกิจมาที่มีอีบิตดา

รายไตรมาสกว่าหมื่นล้านบาท  

ด้านนางสมฤดี ชัยมงคล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

บ้านปู จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

ช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 ที่ผ่านมา

บริษัทสามารถทำารายได้จากการ

ขายรวมประมาณ 41,509 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 19,247 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 71% เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ที่ผ่านมา โดยมีอีบิตดารวมประ 

มาณ 19,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

117% จากปีก่อนหน้า อันเป็นผล                                  

โอกาสท่ีจะขายหุ้นในราคาดีได้เลย จบลงตลาดปิดติดลบ 9.44 จุด 

ดัชนีมาปิดที่ 1,613.34 จุด มีวอลุ่มที่ 71,693.34 ล้านบาท พบว่า

นักลงทุนต่างชาติขายออกมากถึง 2,928.07 ล้านบาท ขายมากกว่า

ที่ซื้อมาในวันก่อนเสียอีก เท่ากับที่ซื้อมาทั้งหมดในวันก่อนหน้าล้วน

ต้องขายในราคาท่ีขาดทุน ไม่ว่าจะมีเหตุผลอย่างไรในการขายก็ตาม 

แต่ผลออกมาขาดทุนก็แสดงว่ายังสู้นักลงทุนไทยไม่ได้ เพราะนัก

ลงทุนไทยทั่วไปที่ขายหุ้นออกมากในวันก่อนกลับมาซื้อหุ้นกลับใน

ราคาที่ต่ำากว่า เท่ากับมีกำาไรในพอร์ตไปแล้ว หากเป็นการขายใน

ลักษณะชอร์ตอะเกนพอร์ต ก็เท่ากับมีกำาไรทันที เพราะขายสูง

แล้วกลับมาซื้อราคาที่ต่ำากว่า วานนี้ (11 พ.ค.65) นักลงทุนทั่วไป

เข้ามาซื้อมากถึง 2,188.33 ล้านบาท มองในแง่การเก็งกำาไรก็

เหมือนจะประสบผลสำาเร็จที่ดี แต่ต้องดูกันในระยะยาวต่อไปว่า

จะมีการขายตัดขาดทุนออกมาหรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา

ตลาดในสภาวการณ์อย่างนี้ยังมีสัญญาณที่ดี เพราะแม้จะเป็นการ

เล่นเก็งกำาไรในระยะสั้นก็ตาม แต่เป็นไปในลักษณะหมุนเวียนเก็ง

กำาไร เท่ากับมีซื้อก็มีขายและมีขายก็มีคนซื้อเช่นกันตลอดเวลา 

ทำาให้ตลาดมีสภาพคล่องดี ส่วนดัชนีตลาดจะขึ้นหรือลงเป็นผล

จากการเก็งกำาไร ซึ่งนักเก็งกำาไรจะต้องรับกับความเสี่ยงในการเก็ง

กำาไรกันเอง ส่วนนักลงทุนจริงๆ กลับจะมองเป็นจังหวะที่ดีที่จะ

ได้เข้ามาทยอยเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีในราคาต่ำาๆ ทำาให้มีความคุ้ม

ค่ากับการลงทุนได้มาก จึงยังเป็นจังหวะที่ดีในการลุ้นและลงทุน                  

ต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามองในกลุ่มธนาคาร

ยังคง น่ามองที่ BBL, KTB และ TISCO 

เพราะราคาต่ำาแต่กำาไรดี กลุ่มพลังงานแค่

ราคาน้ำามันยังยืนสูงกว่า 100 ดอลลาร์ 

ธุรกิจก็จะมีกำาไรสูง จึงน่ามองท่ี AGE, 

BBGI และ SSP กลุ่มขนส่งจากการส่งออก

ท่ียังดีต่อเนื่อง ธุรกิจจะมีกำาไรสูง น่ามองท่ี 

JWD, WICE และ RCL กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 

งานก่อสร้างยังมีมาก ดีกับธุรกิจโดยตรง น่า

มองท่ี SCC, SKN และ VNG หุ้นรายตัว

ท่ีน่ามองมี ERW, J และ DTAC เป็นต้น

ดัชนีผันผวนเป็นจังหวะที่ดีกับการ

เข้าเลือกลงทุน แต่ต้องเลือกหุ้นที่มีผล

ประกอบการดีและจ่ายเงินปันผล.

หมุนเวียนเก็งกำาไร

มีความชัดเจนมากขึ้นว่านักลงทุนในตลาดส่วนมากยังเน้น                                                                                        

การเก็งกำาไรระยะส้ันเป็นหลัก แม้แต่นักลงทุนต่างชาติก็มีพฤติกรรม

ในลักษณะเดียวกัน จึงกลายเป็นการต้องอาศัยชั้นเชิงในการเก็ง

กำาไรอย่างมาก เป็นธรรมดาที่จะต้องมีความคิดในรูปแบบนี้ เพราะ

เมื่อปัจจัยภายนอกยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่มาก ด้วยเชื่อว่าการเก็งกำาไร

ในระยะส้ันจะมีความเส่ียงต่ำา แต่ดูแล้วไม่น่าจะตรงกับสภาพความ

เป็นจริง เพราะยิ่งตลาดผันผวนมาก ความเสี่ยงจากการเก็งกำาไรก็

ต้องสูงเป็นธรรมดา ดูอย่างนักลงทุนต่างชาติที่วันก่อนหน้าเข้ามา

ไล่ซื้อหุ้นจำานวนมาก ทำาให้มีต้นทุนที่สูง มาวานนี้กลับขายออกใน

ระดับราคาที่ต่ำาลง โดยตลาดเล่นกันในแดนลบตลอดวัน จึงไมมี่

‘แอร์บัส’มั่นใจการบินของไทยฟื้นตัวเร็ว
อโศก • “แอร์บัส” มั่นใจไทย

เปิดประเทศจะช่วยให้การท่อง

เที่ยว-อุตสาหกรรมการบินฟื้น

ตัว ช่วยรองรับตำาแหน่งงานถึง 

4.3 ล้านตำาแหน่ง ลั่นแผนร่วม

ทุน MRO ระงับชั่วคราว

นายอานันท์ สแตนลีย์ 

ประธานแอร์บัสประจำาภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า มั่นใจ

ว่าตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ซึ่ง

รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรการ Test                                             

& Go จะช่วยส่งเสริมการเดิน

ทางทางอากาศของประเทศไทย

ได้อย่างมีนัยสำาคัญ โดยประเทศ 

ไทยถือเป็นประเทศแรกๆ ที่จะ

มีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว 

และการเดินทางทางอากาศ 

เริ่มจากภายในประเทศ ระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก

ดังนั้นประเทศไทยจึงยัง                                  

คงเป็นตลาดหลักสำาหรับธุรกิจ

เครื่องบินพาณิชย์ เครื่องบิน                               

ป้องกันทางอากาศและอวกาศ 

และเฮลิคอปเตอร์ของแอร์บัส                                      

ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องบินแอร์บัส

ประจำาฝูงบินของสายการบิน

ในประเทศไทยรวม 67 ลำา                                           

ครอบคลุมเครื่องบินเกือบทุก                                           

รุ่นของสายการผลิต ซึ่งอุตสาห 

กรรมการบินของประเทศไทย

สามารถรองรับตำาแหน่งงานถึง                                                  

4.3 ล้านตำาแหน่ง และมีมูลค่า

รวมประมาณ 2.2 ล้านล้าน

บาทต่อจีดีพี หวังว่าการเป็น

พันธมิตรของเราจะแข็งแกร่งข้ึน                                  

และสามารถให้การสนับสนุน

ระดับสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ

ทุกกลุ่มในตลาดการบิน  

ส่วนแผนลงทุนพัฒนา

ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา 

(MRO) ก่อนหน้านี้นั้นยังคง

ระงับไว้ช่ัวคราว เนื่องจากสถาน                                                    

การณ์การแพร่ ระบาดของ

โรคโควิด-19 และขณะนี้ยัง

ไม่มีแผนหารือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่ได้จัด

ตั้งศูนย์บริการปฏิบัติการบิน

แอร์บัสแห่งใหม่ ในกรุงเทพฯ 

ทำาหน้าที่ผลิตคู่มือปฏิบัติการ                                 

บินมาตรฐานในรูปแบบอิเล็ก 

ทรอนิกส์สำาหรับเครื่องบินแอร์

บัสทุกประเภท. 

จากความสามารถในการปรับตัว                                                   

เพื่อตอบรับความผันผวนจาก                                                

ปัจจัยภายนอกท่ีกระทบต่ออุตสาห 

กรรมพลังงานและเศรษฐกิจ

ระดับมหภาค. 

พาณิชย์พัฒนา 

ผ้าทอ‘ยโสธร’ 

หวังสร้างอาชีพ

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” สั่งลุย

พัฒนาผ้าทอยโสธร มอบ SACIT 

เดินเครื่องสนับสนุนเต็มสูบ ชูสร้าง

องค์ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ 

หวังช่วยป๊ัมรายได้ให้ชุมชน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่

พบปะประชาชนจากกลุ่มสตรีทอ

ผ้าไหมบ้านหัวเมือง จังหวัดยโสธร 

และได้มอบหมายให้สถาบันส่ง

เสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การ

มหาชน) หรือ SACIT เข้าไปช่วย                           

พัฒนาชุมชนหัตถกรรมใน 3 ด้าน                                                 

คือ การรักษาองค์ความรู้ อัตลักษณ์                                                    

และภูมิปัญญา ให้คงอยู่อย่างยั่ง 

ยืน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ราย

ได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี และการสร้างสรรค์งาน

ศิลปหัตถกรรมท่ีมีกระบวนการผลิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น

ไปตามเทรนด์การสร้างความย่ันยืน                                

ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

นายพรพล เอกอรรถพร 

รักษาการแทนผู้อำานวยการสถาบัน

ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าว

ว่า นอกจากชุมชนบ้านหัวเมือง

แล้ว SACIT ได้ดำาเนินการส่งเสริม

หัตถกรรมเพื่อความยั่งยืนในทุก

มิติไปทั่วทุกภูมิภาค เช่น ชุมชน

หัตถกรรมหนองบัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ โดยครูอนัญญา เค้าโนนกอก 

ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2554, 

ชุมชนหัตถกรรมผ้าบาติก จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยครูอารีย์ ขุน

ทน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2563 

เป็นต้น โดยจะได้เร่งดำาเนินการ

ขยายศิลปหัตถกรรมเพื่อความ

ยั่งยืนนี้ ไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประ 

เทศต่อไป

สำาหรับกลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บ้านหัวเมือง จังหวัดยโสธร ถือเป็น

หนึ่งในต้นแบบชุมชนหัตถกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ

ผลิตที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใน

ชุมชน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อม.

11/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,874.86 4,612.95 +1,261.91
 5,319.84 5,842.01 -522.17
 36,003.05 38,931.12 -2,928.07
 24,495.59 22,307.26 +2,188.33

71,693.34
-9.44

1,613.34
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.19 34.92
ยูโร 35.97 37.00
ปอนดสเตอรลิง 41.96 43.34
เยน (100 เยน) 26.14 27.10
หยวนจีน 4.84 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,300 30,400
ทองรูปพรรณ 29,759 30,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

การเปิดเรียนในยุคโควิด-19

ใ



หมอนวดแผนไทยเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ในอนาคต และ

ช่วยทำาให้คนไทยเข้าถึงประกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่โควิด-19 ยังคงอยู่รอบตัวเรา การ

วางแผนสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพักแล้ว ก่อนเดินทางก็ต้องมีการเตรียม 

ความพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การท่องเที่ยวกับทริปที่รอคอยไม่

สะดุดหรือต้องถูกยกเลิกไป โดยเฉพาะการเดินทางไป

ต่างประเทศ ดังนั้น ซมโปะ ประกันภัย แนะนำา 6 ขั้น

ตอน เที่ยวต่างประเทศยุคโควิด ให้ปลอดภัย เริ่มจาก 

จัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน รับการเดินทาง ทั้งบัตร

ประชาชนและหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน, ทำาการขอวีซ่า สำาหรับการเดินทาง

เข้าประเทศ ในกรณีที่ประเทศเป้าหมายต้องใช้วีซ่าเป็น

หลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศ, เช็กข้อกำาหนดและ

เงื่อนไขการเดินทางเข้า-ออกของประเทศเป้าหมาย เพื่อ

ให้เราสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเดินทาง

ได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องใช้, ข้อกำาหนดการกักตัว 

ไปจนถึงมาตรการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ต้องขอใบรับรองผลการตรวจโควิด โดยการตรวจ

แบบ RT-PCR ผลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และผลตรวจหา

เชื้อ ต้องเป็นลบ โดยมีใบรับรอง Fit to Fly ด้วย, เตรียมวัคซีนพาส

ปอร์ต (Vaccine Passport) ใช้เอกสารเพียงแค่บัตรประชาชนและ

หนังสือเดินทางเพื่อขอวัคซีนพาสปอร์ต โดยสามารถเดินทางไปขอ

วัคซีนพาสปอร์ตได้ตามหน่วยงานที่ให้บริการ หรือสามารถขอได้ด้วย

ตนเองง่ายๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และ

ต้องมีประกันเดินทางสร้างความอุ่นใจให้กับทุกการท่องเที่ยว โดย

สิ่งสำาคัญในการท่องเที่ยวต่างแดน คือ การประกันเดินทางที่เปรียบ

เสมือนการเตรียมพร้อมหากเกิดปัญหาฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะด้าน

สุขภาพ หรืออุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ซมโปะ ประกันภัย มีประกันเดินทาง Travel 

Joy ที่ให้ความคุ้มครองทั่วโลก ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศใดก็พร้อม

ดูแลทุกท่านให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย และสามารถซื้อได้ง่ายๆ 

เพียงแค่ 4 ขั้นตอน ให้คุณสบายใจตลอดการเดินทาง ด้วยบริการช่วย

เหลือ 24 ชั่วโมง แถมสะดวกสบายเพราะสามารถดูข้อมูลการเดิน

ทางผ่านมือถือได้ทุกที่ตลอดเวลา ไม่ต้องพกเอกสาร สามารถดูข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ https://traveljoy.sompo.co.th/ 
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ระหึ่มอีกงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22  หรือ  

Money Expo 2022 Bangkok ที่บรรดาสถาบันการเงินและ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร บริษัท

การเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทโบรกเกอร์ทองคำา รวมทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำาบริการทางการเงินและการลงทุนที่

ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก 

สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่ม

ความมั่งคั่งด้วย หุ้น ทอง กองทุน การลงทุนยุคใหม่ Digital Asset 

NFT DeFi Metaverse Cryptocurrency และผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้าน Health & Wellness ดูแลสุขภาพยุคใหม่ เพื่อชีวิตที่สมดุล 

ต่างขนทัพโปรโมชั่นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังโควิด-19 

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เงินฝาก Step Up ดอกเบี้ย

สูงสุด 10.90% สินเชื่อเอสเอ็มอี ดอกเบี้ย 2%/ปี กู้ได้สูงสุด 10 ล้าน

บาท ทรัพย์ NPA ทำาเลเด่น ลดสูงสุด 60% ชำาระเบี้ยประกัน รับ

ฟรี! ทองคำาแท่งหนัก 10 บาท ลงทุน หุ้น กองทุน พร้อมเปิดโลกการ

ลงทุนยุคใหม่ Digital Asset NFT DeFi Metaverse Cryptocurrency 

ฟังสัมมนาสัมมนา/เวิร์กช็อปคับคั่ง วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ชา

เลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประกัน ต่างขนผลิตภัณฑ์ออกมาร่วม

กิจกรรม เริ่มที่ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย ออกแผนประกันรถยนต์ 

Smart Motor ประกันรถยนต์ชั้น 1 รูปแบบใหม่ที่เข้าใจผู้บริโภคอย่าง

แท้จริง เจาะกลุ่มคนใช้รถน้อย เนื่องจากเวิร์กฟรอมโฮม หรือผู้บริโภค

ที่มีรถมากกว่า 1 คัน และอาจมีการสลับใช้ ซึ่ง Smart Motor ยัง

เป็นทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำามันแพง

ในปัจจุบัน หรือต้องการใช้รถเท่าที่จำาเป็น แต่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยก้อน

โตแบบเดิมๆ ตามคอน

เซปต์ ขับเท่าไหร่จ่าย

เท่านั้น ขับก่อนจ่าย

ทีหลัง จ่ายเบี้ยประกัน

ตามระยะทางที่ขับจริง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

โทร.0-2037-9988 หรือ 

Line@FalconCS” 

มาที่ กรุงเทพ

ประกันชีวิต มุ่งสร้าง

หลักประกัน-เตรียม

พร้อมรับมือค่าใช้จ่ายในอนาคต เปิดตัวแบบประกันใหม่ “โฮลไลฟ์

เฟิสต์ ซีเนียร์ พลัส” เจาะตลาดกลุ่มสูงวัย รับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ  

ชูคุ้มครองโรคภาวะสมองเสื่อม “อัลไซเมอร์-พาร์กินสัน” พ่วงคุ้มครอง

อุบัติเหตุ “กระดูกแตกหัก-ไฟไหม้-น้ำาร้อนลวก” ผลประโยชน์ความ

คุ้มครองรวมสูงสุด 2.1 ล้านบาท ชำาระเบี้ยสั้น 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 

99 ปี และมอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสมัครทำาประกันโฮลไลฟ์เฟิสต์ 

ซีเนียร์ พลัส ตั้งแต่วันนี้-30 ธ.ค.2565 และออกกรมธรรม์ภายในวัน

ที่ 31 ม.ค.2566 รับบัตรกำานัลมูลค่าสูงสุดถึง 12,000 บาท พร้อมรับ

สิทธิ์ผ่อนชำาระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน เมื่อชำาระผ่านบัตร

เครดิตธนาคารกรุงเทพ 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ Call Center โทร.

0-2777-8888  

ด้าน บมจ.ไทย

สมุทรประกันชีวิต  ส่ง

เสริมให้คนไทยรักการ

ออมในรูปแบบประกัน

ชีวิตและวางแผน

ทางการเงิน จึงได้ส่ง

แบบประกันสะสมทรัพย์

ระยะสั้น กับ “โอเชี่ยน

ไลฟ์ สมาร์ท โกล 12/5” 

แบบประกันที่ตอบโจทย์

ความต้องการ ทั้งความ

คุ้มครองชีวิต (2) สูงสุด 505% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 5-12) พร้อม

เงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี รับเงินคืน 3% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–5 

และรับเงินคืน 4% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6–11 เมื่อครบกำาหนดสัญญา

รับเงินก้อน 524% รวมรับเงินผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 

563% 

อีกทั้งยังสามารถขอทำาสัญญาเพิ่มเติมได้ อาทิ สัญญาเพิ่มเติม

คุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติม

ค่าชดเชยรายได้รายวัน หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อ

เติมเต็มให้ครบทุกความต้องการ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 12/5” 

รับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 30 วัน–75 ปี ชำาระเบี้ยประกันภัย

เป็นรายปี และเบี้ยประกัน

ชีวิตสามารถนำาไปอ้างอิง

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท

ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรม

สรรพากรกำาหนดติดตามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.

ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2207-

8888

ส่วน ธนาคาร     

เกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ 

เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เปิดขายประกันมะเร็ง Simply 

E-Cancer ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE เป็นครั้งแรก ซื้อได้

ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถเข้าถึงความคุ้มครองที่ตรงตาม

ต้องการได้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มอบความอุ่นใจด้วย

ผลประโยชน์เงินก้อนสูงสุด 1 ล้านบาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้ง

แรก ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 4 บาท เล็งเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์

ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ ในอนาคต สำาหรับลูกค้าที่

สนใจสามารถใช้บริการได้ที่แอปพลิ

เคชัน “KKP MOBILE” 

อย่างไรก็ตาม เกือบทุก

อาชีพต้องเผชิญกับผลกระทบจาก

โรคระบาดไวรัสโควิด-19 บมจ.

กรุงเทพประกันชีวิต  ตระหนักถึง

ความสำาคัญของตัวแทนเป็นอย่าง

มาก เพราะทุกคนคือกำาลังสำาคัญที่

จะผลักดันให้สินค้าและบริการต่างๆ 

ของกรุงเทพประกันชีวิตออกไปสู่

ตลาดเป้าหมาย พร้อมตั้งมั่นเดิน

หน้าสร้างทีมขายให้เป็นมืออาชีพ 

ด้วยการชูกลยุทธ์การสร้างคนด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาตัวแทน สู่การเป็น

มืออาชีพในอนาคตและเติบโตในอาชีพตามความสามารถของตนเอง

ได้

โดยมีกลยุทธ์สร้างทีมขายให้เป็นมืออาชีพเพื่อให้ตัวแทนสามารถ

เลือกเส้นทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ มี 3 เส้นทาง ดังน้ี 1.Smart 

Agent เหมาะสำาหรับคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการประสบความสำาเร็จในอาชีพ 

ต้องการรายได้ และความก้าวหน้า 2.Smart FA เหมาะสำาหรับผู้ท่ีสนใจ

เรื่องการเงินการลงทุนการวางแผนการเงินหรือเป็นตัวแทนประกันชีวิต

มุ่งม่ันสู่การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ และ 3.Smart Leader 

โครงการพัฒนาทีมงานขายรุ่นใหม่ของกรุงเทพประกันชีวิต เหมาะ

สำาหรับผู้ท่ีต้องการประสบความสำาเร็จในการสร้างทีมงานขายเพื่อสร้าง

ความม่ันคงและย่ังยืนมุ่งสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผน

ไทย ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการวางแผนความคุ้มครองชีวิตและ

สุขภาพและเป็นอาชีพที่สอง สร้างรายได้เสริมให้กลุ่มหมอนวดแผน

ไทยกว่า 95,000 รายทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นนายหน้าประกันอิสระ 

หรือ SAB (SCB Protect Authorized Broker) สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่

เน้นความคุ้มครองง่ายๆ ทุนประกันไม่สูง ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้

ก

เป็นที่ทราบว่าหัวใจของการเล่น

โยคะคือการฝึกหายใจให้ลึกและ

ยาว จึงได้รับการยืนยันว่าเป็น

ตัวช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้

ทางหนึ่ง แต่ท่าโยคะต่างๆ นั้นมีหลายท่าที่อาจจะมีความ

แตกต่างในด้านประโยชน์เพื่อสุขภาพ สำาหรับโยคะท่าเด็ก 

หรือ Balasana นั้น ช่วยให้เกิดความสงบและผ่อนคลาย 

นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมการเจริญเติบโตของสะโพก และ

SC Hair Care จาก

ค่าย OCC GROUP 

แนะนำาผลิตภัณฑ์

บำารุงเส้นผม BSC Hair 

Care Seaweed Nutrient 

Plus hair serum สูตรใหม่ที่

เพิ่มการบำารุง เติมความชุ่ม

ชื้น พร้อมปกป้องเส้นผมจาก

ลายคนที่ ไม่ชอบการสวดมนต์ อีกทั้งเป็นคนที่บ้างาน คิดลบ 

และคิดร้ายอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่ผู้ที่ ไม่เคยจดบัญชีค่าใช้

จ่ายของตัวเอง และนำามาซึ่งการใช้จ่ายเกินควรหรือไม่รู้จัก

อดออม ปัจจัยที่กล่าวมานั้นอาจทำาให้คุณเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ โดย

ไม่รู้ตัว หรืออาการขี้หลงขี้ลืม และติดขัดในการใช้ภาษา เช่น เรียก

ชื่อสิ่งของไม่ถูก กระทั่งการพูดหรือถามซ้ำาๆ หงุดหงิดและอารมณ์เสีย

ได้ง่าย กินอาหารไม่ได้ กลืนอาหารไม่ได้ หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการ

รักษา จะทำาให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอย่างรุนแรง จนผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เอง 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์ประจำาคณะกายภาพบำาบัด 

ม.มหิดล และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบำาบัดสังคม กล่าวว่า สมอง

ของเรานั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ เช่น “สมองส่วนหน้า” ทำา

หน้าที่ในการควบคุมอารมณ์ให้เกิดความยืดหยุ่น ซึ่งความยืดหยุ่นใน

ที่นี้คือ การที่เรารู้ว่าอะไรสำาคัญที่สุดที่ทำาให้เราประสบความสำาเร็จ

ในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ให้เช็กตัวเองว่าเราสามารถคิดหรือวางแผนในการ

ที่เราจะเดิน หรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไร เพื่อให้เดินไปในที่ต่างๆ 

หรือทำาสิ่งต่างๆ ได้ เช่น เดินเข้าห้องน้ำาเอง 

รองลงมา “สมองซีกขวา” ที่ควบคุมอารมณ์ ซึ่งอารมณ์ในที่

นี้คือ ความโกรธ ความหงุดหงิด เราลองตรวจสอบว่าเราสามารถ

ควบคุมได้หรือไม่ เมื่อต้องตกอยู่ในอารมณ์ดังกล่าว ส่วนอันที่สาม

เป็นการที่เราต้องเช็กตัวเองว่า “สมองซีกซ้าย” ที่ควบคุมเกี่ยวกับ

ความมีเหตุผลนั้นมีเพียงพอหรือไม่ เช่น การแยกแยะเรื่องการกินยา 

ปิดท้ายกันที่สมองส่วนที่สี่ คือ “สมองส่วนการรับรู้ภาพ” ทั้งนี้ให้เรา

ลองถามตัวเองว่าจำาภาพตอนเวลารับประทานอาหารได้หรือไม่ ว่าจะ

ต้องมีภาพอะไรบ้าง เป็นการใช้ภาพเพื่อสื่อสาร ทั้งนี้ หากเราป่วยเป็น

อัลไซเมอร์ ก็จะทำาให้จำาภาพการกินอาหารไม่ได้ เป็นต้น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบำาบัดสังคมบอกอีกว่า “ส่วนการ

ป้องกันโรคอัลไซเมอร์นั้น เนื่องจากสมองของเราจะเสื่อมลงตั้งแต่อายุ 

25 ปีขึ้นไป และโรคอัลไซเมอร์ก็จะพบได้ในคนอายุ 50 ปี ดังนั้น โดย

ทุกๆ 10 ปีนับจากอายุ 25 ปีเป็นต้นไป (25, 35, 45, 55) ให้ลองเช็ก

สมองทั้ง 4 ส่วนข้างต้นว่ายังทำางานปกติดีหรือไม่ เพื่อป้องกันอัลไซ

เมอร์ หรือเพื่อดูว่าสมองส่วนใดของเราที่มีปัญหา และเสี่ยงต่อโรคดัง

กล่าว เพื่อนำามาสู่การแก้ไขก่อนที่จะป่วยร้ายแรง

ออกกำ�ลังก�ยสมองเป็นประจำ�

ป้องกันโรคอัลไซเมอร์แต่เนิ่นๆ

ห

“ท่ีลืมไม่ได้คือการออกกำาลังกายสมองเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์   

นั้น ให้จำาหลักคิดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ตัวคือ “D, O, 

S, E” เริ่มจากอักษรตัวแรกคือ “D” สารโดปามีน (dopamine) หรือ

สารสื่อประสาท ดังนั้นเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาให้เราลองเขียนสิ่งที่เราคิดว่า

จะทำาให้สำาเร็จในวันนั้นๆ 2 อย่าง และเมื่อเราเขียนและทำาสิ่งที่เรา

ตั้งใจไว้ทั้งคู่นั้น ร่างกายก็จะหลั่งสารโดปามีนออกมา ซึ่งเป็นสารสื่อ

ประสาท ทำาให้สมองทำางานได้อย่างเป็นปกติ 

ส่วนอักษรตัวถัดมาคือ “O” หรือสารออกซิโตซิน (Oxytocin) 

ซึ่งเป็นฮอร์ โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง ซึ่งเป็นฮอร์ โมนที่ทำาให้เกิด

ความผูกพัน หรือทำาให้เรารู้สึกเห็นใจคนอื่น ดังนั้นให้เรารู้จักการ

เห็นใจผู้อื่น โดยการช่วยเหลือคนรอบข้างวันละ 1-3 อย่าง เช่น ช่วย

ไปซื้อของ ช่วยยกของ หรือช่วยพาเพื่อนไปหาหมอ กระทั่งการมีเพื่อน

ใหม่ ซึ่งจะทำาให้สมองหลั่งสารแห่งความผูกพัน และเห็นใจผู้อื่นนั้น

ออกมา ส่วนอักษรตัวที่สามคือ “s” สารซีโรโทนิน (Serotonin) หรือ

ฮอร์ โมนที่ช่วยควบคุมอารมณ์ความเศร้า ความสุข ดังนั้นให้เราลอง

คิดว่าอะไรที่ทำาให้เรารู้สึกสงบได้ เช่น ถ้าเราต้องส่งงานให้ทันเวลา

B

• ไม่เสียชื่อที่เกิดเป็นลูกหลานราชสกุล

กุญชร คุณเอ๋-สุกฤตา ชมธวัช หลานยายของ 

คุณสุนทรี (กุญชร ณ อยุธยา) ชมธวัช และมีศักดิ์

เป็นหลานทวด ม.ล.บุปผา (กุญชรฯ) นิมมานเหมินท์                                                            

เจ้าของนามปากกา ‘ดอกไม้สด’ ได้ทำาหน้าที่

สืบสานและต่อยอดสูตรอาหารโบราณของตระกูล 

ได้แก่ เมี่ยงลาว ข้าวตังหน้าตั้ง หมี่กรอบ และข้าว

แช่ ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากมารดา คุณสุมณฑา 

ชมธวัช โดยล่าสุดได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นวิทยากรพิเศษและสาธิต

เมนูอาหารไทยโบราณในสื่อการเรียนการสอนของ

สถาบัน และปัจจุบันคุณเอ๋ยังได้จำาหน่ายอาหาร

โบราณสูตรดั้งเดิมของตระกูลในนาม ‘เรือนสุ

มณฑา’ เพื่อให้คนทั่วไปได้ลิ้มรสชาติความอร่อย

แบบต้นตำารับ สนใจสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ ไลน์ @

ruen_sumontha หรือ โทร.09-6959-5414..•

• ยินดีกับ เจี๊ยบ-หฤทัย เหมะธุลิน ผู้

บริหารบริษัท คัดดี (ร้านคัดดี อตก.) ที่เข้ารับ

ปริญญาโทใบที่สองจาก มหาวิทยาลัยนานาชาติ

สแตมฟอร์ด MBA สาขา Digital Marketing ไม่

น่าเชื่อ เป็นแม่ค้าในตลาดสด ขายแตงโม ต้องมีดีกรี

ปริญญาโทสองใบ ระดับเกียรตินิยมท้ังสองแห่งทีเดียว                                                             

ร้านเล็กๆ แต่แหลมคมในการทำาธุรกิจและการ

พัฒนาตนเองจริงๆ เรียนไป ขายผลไม้ไป ได้เกียรติ 

นิยม จบแล้วมีเวลาช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น..•

• บุปผา บุญมา เจ้าของร้านอาหารไทย

รอแยล ออคิด ที่ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา มี

กำาหนดจะบินกลับมาถึงเมืองไทยวันที่ 20 พ.ค.นี้ 

ก่อนจะกลับได้ โทรศัพท์กลับมาเหมาสวนทุเรียน

เจ้าอร่อยที่จังหวัดระยองยกสวน เพราะตั้งใจจะ

กลับมากินให้หายอยาก ทั้งๆ ที่ตัวเองเป็นเบา

หวานและจะได้เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เต็มที่..•

• กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

โดยอธิบดี วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ยกพลสินค้า

อุปโภค เช่น ข้าวสาร น้ำามันพืช เนื้อหมูสด

คุณภาพดี ไก่สด ไข่สด ฯลฯ และสินค้าที่จำาเป็นใน

ชีวิตประจำากว่า 200 บูธ ขายในราคาต่ำากว่าท้อง

ตลาดจากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน

ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. บริเวณหน้าห้างสรรพ

สินค้า เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์..•.

แมวลายเสือ

การสูญเสียน้ำาด้วย Double 

Moisturizer จากคุณค่า

ของ Ceramides และ Hair 

Hyaluron ที่ช่วยลดการขาด

ร่วงของเส้นผม และ

ฟื้นฟูผมเสียจากการ

ทำาสารเคมี อีกทั้งยัง

บำารุงหนังศีรษะให้

แลดูสุขภาพดี ขนาด 

250 ml.  ราคาเพียง 

119 บาท (จากปกติ 

245 บาท) ดูข้อมูล

และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ 

Facebook Page.

เ

มอบสินไหมทดแทน • 

นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัด 

การฝ่ายประกันภัย Non-

Motor ด้านรถยนต์ บริษัท 

วิริยะประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) มอบสินไหม

ทดแทน “กรมธรรม์ประกัน

ภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” 

มูลค่า 5,865,420.56 

บาท แก่ บริษัท เอกวัฒน์ 

ทรานสปอร์ต จำากัด โดย

มีนางเด่นดวง เสามั่น 

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับ

มอบ ณ อาคารเอกวัฒน์

ทรานสปอร์ต อำาเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ.

กระดูกสันหลังสำาหรับการเคลื่อนไหว โดยให้หายใจให้ลึกและยาว โดยฝึก

ท่านี้นานประมาณ 1-3 นาที รับรองว่าจะเห็นผลในเร็ววันค่ะ.

ที่กำาหนด เราจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์อย่างไรไม่ให้เครียด เช่น การออกไป

มองธรรมชาติรอบบ้าน โดยเฉพาะวิวต้นไม้สีเขียว หรือออกกำาลังกายเพื่อให้

ได้เหงื่อ หรือแม้แต่การกินน้ำาตาลให้น้อยลง หรือเลือกกินอาหารบำารุงสมอง 

ก็สามารถช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้ เช่น ผัก 5-7 สี เป็นต้น  ปิดท้ายกันที่

อักษรตัวสุดท้ายอย่าง “E” หรือสารเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) ที่รู้จักกันว่าเป็น

ฮอร์ โมนแห่งความสุข 

“ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นกิจกรรมที่ช่วยทั้งป้องกันสมองไม่ให้เสื่อมได้เร็ว

ยิ่งขึ้น และนั่นจึงเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ ที่สำาคัญกิจกรรมข้าง

ต้น ทำาให้เราเป็นคนดี เมื่อเราคิดดี สารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยทำาให้สมอง

ทำางานได้เต็มที่ ก็สามารถทำาหน้าที่ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน และนั่นจะช่วย

ป้องกันการคิดลบ การไม่คิดร้าย การหันมาออกกำาลังกาย การไม่บ้าทำางานมาก

เกินไป รู้จักการมีเพื่อน มีสังคม หรือแม้แต่การรู้จักการทำาบัญชี ซึ่งนั่นจะทำาให้

เรารู้จักการประหยัดอดออม สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีส่วนเชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์ 

ที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองเมื่ออายุมากขึ้น บวกกับปัจจัยด้านลบต่างๆ 

ข้างต้น ดังนั้น เราจึงต้องหมั่นออกกำาลังกายสมองกันตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ ครับ 

เพื่อให้เซลล์สมองแข็งแรง และทำางานได้เป็นอย่างดีครับ”.

มหกรรมก�รเงินคึกคัก

ธุรกิจประกันยกทัพร่วมแจมเพียบ

โยคะท่าเด็ก..ช่วยลดความดัน
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ลักษิกา’ นำาทัพเทนนิสไทยล่า 2 ทองซีเกมส์

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายไทยทนุ วรรณสุข 

เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประ 

เทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม ได้นำาคณะ

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางสู่ประเทศ

เวียดนาม เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 

โดยเทนนิสมีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ได้แก่ ทีมชาย, ทีมหญิง, ชายเดี่ยว, 

หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม นายไทยทนุเปิดเผยว่า สมาคมได้

ตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย 2 เหรียญทอง โดยมีลุ้นจาก 4 ประเภทคือ 

หญิงเด่ียว, ชายเด่ียว, ทีมหญิง และทีมชาย อย่างไรก็ตาม จากการเตรียม                                                                                             

ทีมฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสนับสนุนให้นักเทนนิสทีมไทยชุด

นี้ ได้ลงแข่งขันสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสบการณ์จากการแข่ง 

ขันเทนนิสอาชีพ จึงมีความเชื่อมั่นว่าทีมเทนนิสไทยชุดนี้มีความพร้อม

และมีศักยภาพที่ดีที่จะทำาผลงานได้ตามเป้าหมาย และลุ้นสร้างผลงานได้

เหรียญเพ่ิมจากประเภทอื่นๆ ด้วย  ขณะท่ี “โค้ชเบ้ิม” ดร.ธนากร ศรีชา

พันธ์ุ ผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ทีมชุดน้ีมีการผสมผสานกันระหว่างนักเทนนิสท่ี

ผ่านประสบการณ์ซีเกมส์มาแล้วอย่าง ลักษิกา คำาขำา, วิชยา ตรงเจริญชัย

กุล, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, กษิดิศ สำาเร็จ และ อัญชิสา ฉันทะ ร่วมกับ

นักเทนนิสน้องใหม่ท่ีเพ่ิงติดทีมชาติคร้ังแรกจากนโยบายของนายกสมาคม 

นายสุชัย พรชัยศักด์ิอุดม ท่ีต้องการสร้างนักเทนนิสรุ่นใหม่ และเปิดโอกาส

ให้ได้เก็บประสบการณ์ในเวทีแข่งขันระดับนี้ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก 

และการสร้างนักเทนนิสจากเวทีซีเกมส์ก็นับว่าจะกระตุ้นให้เยาวชนไทย

พัฒนาฝีมือและหาโอกาสให้ตัวเองได้ติดทีมชาติ

ยิมนาสติกถึงเวียดนามแล้วคุยอย่างต่ำามี 2 ทอง

เวียดนาม • ความเคลื่อนไหวนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ชุดกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ล่าสุดบรรดานักกีฬาซึ่งแบ่งเป็น ยิมศิลป์, 

ยิมลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก จำานวน 22 คน แยกเป็นนักกีฬายิมศิลป์

ชาย 3 คน / ยิมนาสติกศิลป์หญิง 3 คน / ยิมนาสติกลีลา 9 คน รวม

ถึงยิมนาสติกแอโรบิก อีก 7 คน พร้อมกับผู้ฝึกสอน ยาโรสลาฟ บาเซน

โก, อมรเทพ แววแสง, นาตาเลีย ชิโชวา, ธีระชัย ประเสริฐศรี, สุภาพร 

พาลซ้าย และอิริยา รุ่งเรือง ได้เดินทางถึงเวียดนามแล้ว น.ต.ศรายุทธ 

พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก เปิดเผยว่า นักกีฬายิมนาสติก

ทั้ง 22 คนถือว่ามีความสมบูรณ์กว่าทุกๆ ครั้ง เนื่องจากเก็บตัวซ้อมไม่

น้อยกว่า 10 เดือน ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้มีชิง 21 เหรียญทอง จากยิมศิลป์ชาย 

8 เหรียญทอง, ยิมศิลป์หญิง 6 เหรียญทอง, ยิมแอโรบิก 5 เหรียญทอง 

และยิมนาสติกลีลา 2 เหรียญทอง ทุกคนมีความพร้อมไม่น้อยกว่า 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยยิมนาสติกศิลป์ แข่งวันที่ 13-14 พฤษภาคม, ยิมนาสติก

ลีลา แข่ง 18-19 พฤษภาคม, ยิมแอโรบิก แข่ง 20-21 พฤษภาคม ที่

ยิมเนเซียม ควน หวง ยิมนาสติกฮานอย สำาหรับเป้าหมายในกีฬา

ซีเกมส์ครั้งนี้ ยิมนาสติกศิลป์จากทั้งหมด 14 เหรียญ อย่างน้อยต้อง

ได้ 1 เหรียญทอง, ยิมนาสติกลีลาของเราไม่เป็นรองชาติใด และน่าจะดี

กว่าด้วยซ้ำา หวังได้ 1 เหรียญทอง ส่วนยิมนาสติกประเภทกรุ๊ปไทยสู้กับ

มาเลเซีย ขณะที่ยิมนาสติกแอโรบิก คู่แข่งคือ “เจ้าภาพ” เวียดนาม ชาติ

เดียว ประเมินขั้นต้น 2 เหรียญทอง แต่ลึกๆ เชื่อว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ 

สาวไทยดวลอินเดียรอบ 8 ทีมแบด ‘อูเบอร์คัพ’

     เมืองทอง • การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมป์

โลก “โททาลเอนเนอร์ยีส์ บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร์ คัพ ไฟนอลส์ 

2022” ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2565 หลังจาก

ที่ได้ครบ 8 ทีมอูเบอร์คัพ เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) แล้ว 

ซึ่งประกอบด้วย ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลีใต้, อินเดีย, เดนมาร์ก, อินโดนีเซีย, 

ไต้หวัน และไทย ในช่วงบ่ายวันเดียวกันสหพันธ์แบดมินตันโลก หรือ 

BWF ได้มีการจับสลากสายการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย ผลการจัดสาย

ปรากฏว่า ทีมนักแบดมินตันสาวไทยจะต้องเจอกับทีมอินเดีย ที่มี ปุสซา

ลา วี.สินธุ มือ 7 ของโลก เป็นหลักให้ทีม ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ เวลา 

14.00 น. ซึ่งหากทีมไทยชนะได้จะผ่านเข้ารอบ 4 ทีมไปพบกับทีมชนะ

ระหว่าง “แชมป์เก่า” จีน กับอินโดนีเซีย ขณะที่ผลจับสลากคู่อื่นๆ ญี่ปุ่น 

พบ ไต้หวัน, เกาหลีใต้ พบ เดนมาร์ก ด้าน “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นัก

แบดมินตันขวัญใจชาวไทย มือ 8   ของโลก กล่าวว่า จากที่ไทยต้องเจอ

กับอินเดีย ก็ยอมรับว่าจะหนักที่มือแรก เดี่ยวมือ 1 เพราะอินเดียมี ปุส

ซาลา วี.สินธุ มือ 7 ของโลก ที่นับว่าฝีมือดี ประสบการณ์สูง ที่ผ่านมา

ตนกับคู่แข่งขันคนนี้ก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาหลายครั้ง และสไตล์การ

เล่นก็นับว่าเป็นคู่แข่งที่หนัก แต่ก็ต้องอยู่ที่วันแข่งขันด้วยว่าเราจะคุมเกม

เขาได้มากน้อยแค่ไหน สินธุเองก็ต้องสู้เต็มที่เช่นกัน เพราะเป็นการแข่ง

ขันน็อกเอาต์ ผู้เล่นอินเดียมืออื่นๆ ก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นทีมไทยก็จะไม่

ประมาท ทุกคนจะทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจะพยายามผ่านเข้าสู่

รอบ 4 ทีมสุดท้ายตามเป้าหมายที่เราวางไว้ให้ได้.

ไมอามี • ไมอามี ฮีต และฟีนิกซ์ ซันส์ ทีมวาง

อันดับ 1 ของแต่ละสายต้องการชัยชนะอีก                                                              

เพียงเกมเดียวจะผ่านเข้าซีรีส์ชิงแชมป์สาย 

หลังคว้าชัยชนะเหนือ ฟิลาเดลเฟียและดัล 

ลัส ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา

เกมที่ไมอามี จิมมี บัตเลอร์ ทำาสกอร์

ไป 23 คะแนน ผสานกับการบุกที่สมดุล 

พาไมอามี ฮีต ไล่ถล่ม ฟิลาเดลเฟีย เซเวน

ตีซิกเซอร์ส 120-85 พร้อมขึ้นไปควบคุม

สถานการณ์ของซีรีส์รอบรองชนะเลิศของฝั่ง

อีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ 

ส่วนเกมที่ฟีนิกซ์ สถานการณ์ก็คล้าย

กัน เมื่อเจ้าบ้าน ฟีนิกซ์ ซันส์ เปิดบ้านต้อน 

ดัลลัส มาเวอริกส์ 110-80 ข้ึนนำาซีรีส์ดีท่ีสุด

ใน 7 เกมในรอบรองชนะเลิศของฝ่ังเวสเทิร์น 

คอนเฟอเรนซ์ 

ทั้ง ไมอามี ฮีต และฟีนิกซ์ ซันส์ ต่าง

ขึ้นนำาซีรีส์ 3-2 ด้วยกันทั้งคู่ ต้องการชัยชนะ

อีกเพียงเกมเดียวจาก 2 เกมสุดท้ายของซีรีส์ 

เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่ซีรีส์รอบชิงแชมป์สาย

เกมที่ฟีนิกซ์ เดวิน บุกเกอร์ ทำาไป 28 

คะแนน มากที่สุดของ ฟีนิกซ์ ซันส์ ขณะที่ 

เดออังเดร ไอร์ตัน จบเกมด้วยสถิติ 20 คะ 

แนน และ 9 รีบาวด์

ในช่วงคร่ึงแรกน้ัน ดัลลัส มาเวอริกส์ 

ทำาคะแนนนำาหน้าเจ้าบ้านฟีนิกซ์ได้ถึง 8 คะ 

แนน แต่ตอนจบครึ่งแรกกลับเป็น ฟีนิกซ์ 

ซันส์ ที่นำา 3 คะแนน

เจ้าบ้านฟีนิกซ์มาร้อนแรงสุดในช่วงควอร์

เตอร์ท่ี 3 ท่ีทำาสกอร์เหนือกว่า ดัลลัส มาเวอริกส์ 

เพียงควอร์เตอร์เดียวถึง 33-14 คะแนน

ลูกา ดอนซิช ทำาสกอร์ 28 คะแนน 

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 ท่ีประเทศเวียดนาม จะ

เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นี้ สำาหรับ

กีฬากอล์ฟงานนี้ “บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคม

กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ตั้งเป้ากวาดทั้ง 4 เหรียญทอง โดย

กอล์ฟจะแข่งขันระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2565 ที่ สนาม

ฮารอง เลค กอล์ฟ คอร์ส แอนด์ รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ชานเมือง

ฮานอย ชิงชัยทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง ทีม-บุคคล ชาย-หญิง..••..

นักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เป็นนักกอล์ฟชาย 4 

คน หญิง 3 คน รวม 7 คน พร้อมโค้ช เดินทางไปเวียดนามแล้ว

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟ

แห่งประเทศไทยจัดเลี้ยงส่งเป็นขวัญกำาลัง

ใจก่อนเดินทาง ที่ รร.โนโวเทล สุวรรณภูมิ 

ก่อนข้ามฝั่งไปเทอร์มินอลขึ้นเครื่องไปเล่น

เพื่อชาติ..••..สำาหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทย

ชุดนี้ ประกอบด้วย อาศิษฐ์ อารีพันธ์, พงศ

ภัค เหล่าภักดี, วีรวิชญ์ นาคประชา, รัช

ชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, ณัฐกฤตา วงศ์ทวี

ลาภ, พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว, แอลลา แกลิทสกี มี 

“โปรสานิต” นิธินันท์ เห็นสิริสกุล รับหน้าที่

หัวหน้าโค้ช พร้อมด้วย ปรีชา เสนาพรหม, 

พีรวัชร เวียงคำา เป็นทีมงานโค้ช..••..สถาบัน

สอนกอล์ฟ พีจีเอ อะคาเดมี ชีจรรย์ กอล์ฟ 

รีสอร์ท พัทยา ชวนนักกอล์ฟร่วมกิจกรรม

กอล์ฟคลินิก โดย มร.ยูเวน โฮการ์ธ ผู้ฝึกสอน

มืออาชีพ บริติช พีจีเอ มาถ่ายทอดความรู้

และแนะนำาเทคนิคต่างๆ โดยกิจกรรมสำาหรับ

นักกอล์ฟทั่วไป จัดวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  

เวลา 14.00-16.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ

มากท่ีสุดในบรรดาผู้เล่นของมาเวอริกส์ นอก 

จากนั้นยังได้ไปอีก 11 รีบาวด์ และจาเลน 

บรันสัน กดไปอีก 21 คะแนน

เกมในซีรีส์ อีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์  

บัตเลอร์ เป็น 1 ใจ 7 ผู้เล่นของ ไมอามี ฮีต 

ที่ทำาสกอร์เป็นเลข 2 หลัก ร่วมด้วย แม็กซ์ 

สตรัส 19 คะแนน และ 10 รีบาวด์ และ

เกบ วินเซนต์ 15 คะแนน ขณะที่ วิกเตอร์ 

โอลาดิโป ลุกจากม้านั่งสำารองมากด 13 

คะแนน และแบม อาเดบาโย 12 คะแนน

ฟิลาเดลเฟียนั้นมีปัญหาเมื่อดาวดัง

อย่าง โจเอล เอมบิด ต้องสวมหน้ากาก

ป้องกันลงสนามที่ทำาให้เขาไม่สามารถเล่นได้

อย่างเต็มที่ก่อนจบเกมได้ไป 17 คะแนน แต่

ยังมากที่สุดของเซเวนตี ซิกเซอร์ส ขณะที่ 

เจมส์ ฮาร์เดน ได้ไปเพียง 14 คะแนน และ

โดยรวมเกมนี้ฟิลาเดลเฟียชู้ตฟิลด์ โกล์ลง

เพียง 31 จากความพยายาม 85 ครั้ง

“เราทำาได้ในส่ิงท่ีควรทำาอีกคร้ัง น่ันคือ

เราคว้าชัยชนะในบ้าน” บัตเลอร์กล่าว “เรา

กลายเป็นทีมท่ีแตกต่างเมื่อสามารถสร้างช็อต

ได้ แต่ผมไม่ชอบแบบน้ัน ผมต้องการให้พวก

เราหยุดเกมของพวกเขาให้ได้ก่อน จากนั้น

ค่อยมาคิดเรื่องสร้างช็อต”.

กิจกรรมกอล์ฟคลินิกสำาหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 

21 พฤษภาคม 2565 ช่วงเวลาเดียวกัน มีค่าใช้จ่าย 1,200 บาท 

โดยผู้อบรมจะได้รับลูกกอล์ฟสำาหรับฝึกซ้อมฟรี สนใจเข้าร่วม

กิจกรรม โทร. 0-3819-6555, 08-3148-5555..••..สนามพัฒนา 

กอล์ฟ สปอร์ต รีสอร์ท จัดกอล์ฟประจำาปี 2565 รายการ  

PATTANA GOLF CHALLENG 2022 เปิดรับสมัครแล้ว ลุ้น

ออกทริปสุดพิเศษ ที่สนามอะเควลลา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 

3 วัน 2 คืน จ. พังงา ลงสนามพร้อมกันรอบแรก วันอาทิตย์

ที่ 29 พฤษภาคม รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน รอบที่ 3 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม และรอบรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 

25 กันยายน รับสมัครผู้เล่นเพียง 160 คนเท่านั้นที่จะแข่งขันใน

แต่ละรอบคัดเลือก 4 รอบ โดยคัดเลือกผู้เล่น 40 อันดับแรกจาก

แต่ละรอบคัดเลือกจะเล่นในรอบสุดท้าย ค่าสมัคร 1,950 บาท/

ท่าน (รวมกรีนฟี-แคดดี้-รถกอล์ฟ และงานเลี้ยง) สนใจสอบถาม

รายละเอียดแข่งขันได้ที่ 0-3831-8999..••

 พัตเตอร์หยก

  taphao1818@gmail.com

ช่วยค่าฝึกซ้อม • นายภานพ ใจเกื้อ รองเลขานุการมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา 

ในฐานะตัวแทนมูลนิธิ มอบทุนสนับสนุนทุนค่าฝึกซ้อมให้กับ “เอฟ นครนายก” 

เทพไชยา อุ่นหนู และ “หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา คนละ 300,000 บาท รวม 

600,000 บาท เพื่อเตรียมสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่กำาลังจะเปิดฤดูกาลในเดือน

กรกฎาคมนี้ ณ สำานักงานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เมื่อเร็วๆ นี้

เวียดนาม • ฟุตซอลชายทีมชาติไทยประเดิมศึก

ซีเกมส์ 31 ได้สวยหรู ถล่ม “เสือเหลือง” มาเลเซีย 

6-2 เกมนี้ “พีระพัฒน์ แก้ววิลัย” ทำา 3 ประตูให้ทีม 

“ช้างศึก” นัดต่อไปเจอเมียนมา 16 พ.ค.นี้ ด้าน “เซ

ซาร์” กุนซือทีมไทย ยอมรับต้องเปลี่ยนแท็กติกก่อน

ชนะมาเลย์ 6-2 และหวังแก้ไขดีขึ้นในเกม 2

การแข่งขันฟุตซอลชาย ในกีฬาซีเกมส์ คร้ัง

ที่ 31 ที่เวียดนามนัดแรก “ช้างศึกโต๊ะเล็ก” ทีม

ชาติไทย พบกับ ทีมชาติมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ฮานัม ยิมเน 

เซียม

เกมนี้ คาร์ลอส เซซาร์ ส่ง 5 คนแรกเป็น 

กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, รณชัย จูงวงษ์สุข, กฤษ

ดา วงษ์แก้ว (C), มูฮัมหมัด อุซมานมูซา, คฑาวุธ 

หาญคำาภา (GK)

เริ่มเกมมา

ไม่ถึงนาที จาก

จังหวะคิกอิน ที่

กฤษดา วงศ์แก้ว 

เขี่ยให้ รณชัย จูง

วงศ์สุข ยิงด้วย

ขวาเข้าไปให้ไทย

นำาก่อน 1-0

นาทีที่ 6 

พีรพัฒน์ แก้ววิลัย 

ได้กดด้วยซ้ายจาก

ระยะไกล บอลแฉลบผู้เล่นมาเลเซีย บอลเปลี่ยน

ทางเข้าไปให้ไทยนำาห่างมาเลเซียเป็น 2-0 เกมไทย

ไหลลื่นจนนาทีที่ 8 เป็น มูฮัมหมัด อุสมานมูซา 

ที่มาบวกสกอร์เพิ่มให้ทีมชาติไทยทิ้งห่างมาเลเซีย

เป็น 3-0

นาทีที่ 16 จากลูกเตะมุม กฤษดา วงศ์แก้ว 

เปิดให้ พีระพัฒน์ แก้ววิลัย จิ้มเข้าไปให้ไทยนำาห่าง

เป็น 4-0 และนาทีที่ 20 รณชัย จูงวงศ์สุข มาบวก

ประตูที่ 2 ของตัวเองในเกมนี้ให้ไทยนำาห่างเป็น 5-0 

และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

ครึ่งหลังนาที 36 มาเลเซียมาได้ 2 ประตูรวด

จากการยิงของ เอคมัล ชาริน และไครุล เอฟเฟนดี 

ให้ทีมมาเลเซียไล่มาเป็น 2-5

นาที 38 ไทยมาได้จุดโทษจุดที่ 2 หลัง

มาเลเซียทำาฟาวล์ครบ 6 ครั้ง ก่อนที่ พีระพัฒน์ 

แก้ววิลัย จะยิงเข้าไปให้ไทยนำาห่างเป็น 6-2 และ

เป็นลูกที่ 3 ของพีระพัฒน์ในเกมนี้ด้วย ช่วงเวลาที่

เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกมฟุตซอลชายทีมชาติ

ไทยชนะมาเลเซีย 6-2 ประตู

โดยโปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติ

ไทยจะพบกับเมียนมา ที่ฮานัม ยิมเนเซียม ในวันที่ 

16 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสด

ทางช่อง CH7HD

หลังจบเกม คาร์ลอส เซ

ซาร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโต๊ะเล็ก

ทีมชาติไทย ยอมรับว่าฟุตซอล

ชายทีมชาติไทยต้องเปลี่ยนวิธี

การเล่นจากที่วางไว้ ในเกมแรกซี                               

เกมส์ และหวังว่าจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่

เกิดขึ้นและทำาได้ดีกว่านี้ในเกมต่อไป

“วันน้ีเราได้ประตูเร็วทำาให้เล่นง่าย และเด็กๆ  

ก็จบสกอร์ได้ดี  จริงๆ แล้ววันนี้เราไม่ได้เล่นตาม

แท็กติกที่วางไว้  เนื่องจากพื้นสนามที่หนืด เราจึง

ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่น”

“พื้นสนามค่อนข้างหนืด ทำาให้ต้องเปลี่ยน

แท็กติกการเล่น  เพราะมีอุปสรรคต่อการส่งบอล มัน

หนืดเกินไป  ซึ่งเชื่อว่าทุกทีมจะต้องเจอปัญหาแบบนี้

แน่นอน ส่วนข้อผิดพลาดในเกมนี้จะได้รับการแก้ไข

ในเกมต่อไป ซึ่งเป็นการบ้านที่เราต้องกลับไปปรับ

ก่อนลงสนามในนัดที่ 2”.

‘ไมอามี-ฟีนิกซ์’จ่อเข้าซีรีส์ชิงแชมป์สาย

เวียดนาม • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

ผู้จัดการทีมชาติไทย ดูแลแข้งช้างศึก U23 รอบ

ด้านอย่างเต็มที่ ล่าสุดเสิร์ฟอาหารไทยมาเป็น

ตัวเลือกให้ทัพช้างศึกรับประทานเพิ่มเติม ก่อน

พบกับกัมพูชา ในฟุตบอลซีเกมส์ 2021 รอบแบ่ง

กลุ่ม นัดที่ 3

ความเคลื่อนไหวนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติ

ไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม หลังจากเพิ่ง

ปลดล็อกชนะสิงคโปร์มา 5-0 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ก่อน

ที่หลังจบเกมวันนั้น “มาดาม

แป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัด 

การทีมจะเพิ่มกำาลังใจและต่อ 

ยอดบรรยากาศที่ดี ด้วยการจัด

กิจกรรมจับสลาก แจกโบนัสพิ 

เศษให้กับนักเตะ และล่าสุดเมื่อ

วันที่ 11 พ.ค. ยังจัดหาอาหาร

ไทยมาให้เพิ่มเติมด้วย

“มาดามแป้ง” กล่าวว่า 

“แป้ง ต้องบอกก่อนว่า อาหาร

ที่ทาง “เจ้าภาพ” เวียดนาม และโรงแรมเตรียม

ให้ ก็ถือว่าดีอยู่แล้ว มีให้เลือกหลากหลายเมนู 

และมีประโยชน์ต่อร่างกายของนักกีฬา”

“แต่เชื่อว่าพออยู่ไปนานๆ แป้งก็เข้าใจ

ว่าคงคิดถึงรสชาติของอาหารไทยกันบ้าง ดังนั้น                                                                  

เราจึงหามาเสริมเพิ่มเติมให้ เช่น ผัดกะเพรา 

หรือไข่เจียว เพื่อนำามารวมกับอาหารที่ทางโรง 

แรมเตรียมให้ โดยหลักๆ จะเน้นวันก่อนแข่ง

และหลังจบเกม เพื่อให้ทานกันได้เยอะๆ เพราะ

ความเป็นอยู่ที่ดีนอกสนามจะส่งผลถึงผลงาน

ในสนามด้วย” มาดามแป้งปิดท้าย

สำาหรับทีมชาติไทย U23 ในฐานะจ่าฝูง

ของกลุ่มบี เตรียมพบกับกัมพูชา ในฟุตบอล

ซีเกมส์ 2021 รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 3 วันที่ 14 

พฤษภาคมนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง 

GMM TV25.

ช้างศึกทุบมาเลย์6-2‘พีระพัฒน์’3ลูก

ใครดีใครได้ • บิสแม็ก บิยอมโบ (ซ้าย) ผู้เล่นของ ฟีนิกซ์ ซันส์ และมักซี คลีเบอร์ ผู้เล่น

ของ ดัลลัส มาเวอริกส์ ในจังหวะแย่งบอลในเกม 5 ของซีรีส์รอบรองชนะเลิศของฝั่ง เวส

เทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่ฟุตปรินต์ เซ็นเตอร์ ในฟีนิกซ์ ซึ่งเจ้าบ้านซันส์ชนะไป 110-80 ขึ้นนำา

ซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกม 3-2 ต้องการชัยชนะอีกเพียงเกมเดียวจะเข้ารอบชิงแชมป์สาย

‘มาดามแป้ง’เสิร์ฟเมนูอาหารไทยรสเด็ด

เวียดนาม • การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ได้

เปิดฉากชิงชัยเหรียญทองกันอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะ

มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 

พฤษภาคมนี้ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม มร.กว่าง 

ด่าว เคือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ท่องเท่ียวและกีฬาของเวียดนาม เป็นประธานในพิธี 

การเชิญธงชาติของสมาชิกท้ัง 11 ประเทศ ท่ีเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 บริเวณด้านหน้ามีดิงห์ 

สเตเดียม ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

คณะนักกีฬาจากประเทศไทย นำาโดย นาย

นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย, 

นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ

โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะนัก 

กีฬาไทย, พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิ 

การโอลิมปิกไทย, รศ.สุพิตร สมาหิโต รองหัวหน้า

นักกีฬาไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารโอลิมปิก

ไทย, ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 22 คน ร่วมพิธีและเชิญ

ธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา

ในขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประ 

เทศไทยได้แจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประ 

ธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย มีโปรแกรม

จะเดินทางไปให้กำาลังใจนักกีฬาไทยถึงขอบสนาม

ประเทศเวียดนาม ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 นี้ เพื่อเป็นแรงใจให้นักกีฬาไทยทำาผลงาน

ให้ดีที่สุด โดยเบื้องต้นมีกำาหนดเข้าชมการแข่งขัน

เทนนิส ในวันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 14.30 น.  

ส่วนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ซึ่งจะ

มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤษภาคม 

โดยหลายชนิดกีฬาได้เปิดฉากชิงชัยกันตั้งแต่วัน

ที่ 5 พฤษภาคม และทัพนักกีฬาไทยก็สามารถคว้า

เหรียญทองแรกได้สำาเร็จ

คว้าเหรียญทองได้สำาเร็จ เป็นเหรียญทองแรกของ

ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 นี้, เหรียญ

เงิน อินโดนีเซีย เหรียญทองแดง เวียดนาม และ

มาเลเซีย ซึ่งการคว้าเหรียญทองของทีมชายไทยใน

โดยกีฬาปันจักสีลัต ชิงชัยเหรียญทอง ใน

ประเภทปันจักสีลัตทีมชาย ประเภทปันจักลีลา นัก 

กีฬาไทยประกอบด้วย ซอบรี เจ๊ะนิ, อับดุลการีม คูลี 

และอับดุลรอฮีม ซีเดะ ลงสนามดวลกับทีมนักกีฬา

จากอินโดนีเซีย ที่ส่ง นูนู นูกราฮา, อาเสบ ยูลดาน 

ซานิ และอังกิ ไฟซัล มูบารอค

ผลปรากฏว่า นักกีฬาปันจักสีลัตหนุ่มของไทย

แสดงท่าทางลีลาได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยทีมเวิร์กที่

เหนือกว่าต้นตำารับจากอินโดนีเซีย ทำาคะแนนรวม

กันได้ 9.960 คะแนน ในขณะที่ทีมอินโดนีเซียทำา

คะแนนรวมได้ 9.945 คะแนน ส่งผลให้ทีมไทย

ประเภทนี้ เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่สามารถ

คว้าเหรียญทองได้เป็นเหรียญแรกในซีเกมส์ โดย

ก่อนหน้านี้ในซีเกมส์ที่มาเลเซีย ประเทศไทยเคยได้

เหรียญทองจากทีมหญิง.

ปันจักสีลัตประเดิมทองทัพซีเกมส์

‘บิ๊กป้อม’จัดคิวบุกเชียร์ถึงเวียดนาม

พีระพัฒน์ แก้ววิลัย 

เกมนี้ยิง 3 ประตู

มาแล้วทองแรก • ซอบรี                                 

เจ๊ะนิ, อับดุลการีม คูลี,                  

อับดุลรอฮิม ซีเดะ 3 

นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติ

ไทยช่วยกันคว้าเหรียญทอง 

ประเภทปันจักลีลาทีมชาย

ได้สำาเร็จ เป็นเหรียญทอง

แรกของทัพไทยในซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นึ่งในการวัดผลขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หรือแต่ละมหาวิทยาลัย ก็คือ จำานวนชิ้นงานวิจัยที่ได้รับการตี

พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่ง

ส่วนใหญ่งานที่ ได้รับการตีพิมพ์จะเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีประสบ 

การณ์และความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หรือเป็นผลงานของนักศึกษาหรือ

นักวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาเอกขึ้นไป แต่ไม่ค่อยมีผลงานระดับนักศึกษา

แต่สำาหรับวิทยานิพนธ์ของนายธิติพล สุขายะ นักศึกษาปริญญาโท ภาค

วิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International 

Journal of Adhesion and Adhesives ฉบับเดือนมกราคม ปี 2565 ถือว่า

เป็นความสำาเร็จอย่างสูงในเชิงวิชาการ เพราะวารสารดังกล่าวจัดอยู่ใน

กลุ่ม Q1 (วารสารวิชาการที่ดีที่สุดในสาขานั้นๆ) จากการจัดอันดับของ 

Scopus Index (ปกติผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มของ Scopus ได้

นำามาใช้เป็นเกณฑ์การจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศไทย)

ผลงานของธิติพลที่มีชื่อไทยว่า ทฤษฎีเอกภาพของข้อต่อกาวรูป

ทรงกระบอกที่มีวัสดุเชื่อมต่อแตกต่างกัน ภายใต้ภาระทางกลสมมาตร

รอบแกนที่หลากหลาย ถือเป็นงานวิจัยเชิงทฤษฎีในกลุ่ม Unified Theory 

(ทฤษฎีเอกภาพ) ที่เป็นการสร้างแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ ที่ทำานาย

ปรากฏการณ์บนพื้นฐานทฤษฎีความยืดหยุ่นของวัสดุหลากหลายกรณีด้วย

สมการเพียงชุดเดียว จากเดิมต้องใช้แบบจำาลองที่แตกต่างกันแยกคำานวณ

ในแต่ละกรณี ซึ่งแนวคิดรูปแบบนี้ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์

ผู้ โด่งดังก็เคยเป็นผู้หนึ่งที่พยายามค้นคว้าและวางรากฐานทฤษฎีสนาม

เอกภาพของแรงพื้นฐานทางฟิสิกส์ทั้งหมดไว้ก่อนเสียชีวิต

รศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

‘ข้อต่อกาว’วิทยานิพนธ์นศ.ป.โทมจธ.

สานต่อทฤษฎีเอกภาพ‘ไอน์สไตน์’

ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนายธิติพล กล่าวว่า วิทยานิพนธ์นี้เป็นความ

พยายามสร้างสมการที่คำานวณหาแรงเค้น ที่เกิดขึ้นบนจุดต่างๆ บนรอยต่อ

ของท่อทรงกระบอกกลวง 2 ชิ้นด้วยกาว ที่มีทั้งความแม่นยำาและรวดเร็ว

“งานนี้เป็น Mathematic Modelling หรือการคำานวณทางคณิตศาสตร์ 

ที่ต้องการทำานายปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในข้อต่อกาวให้ได้ผลใกล้เคียง

กับความจริง โดยวิทยานิพนธ์นี้เป็นการรวมเอากฎธรรมชาติและทฤษฎี

คำานวณแรงเค้นชนิดต่างๆ ที่เป็นผลจากแรงดึง แรงบิด แรงดันภายใน แรง

ดันภายนอก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นที่เกิดขึ้นบนข้อต่อกาว 

ซึ่งโดยปกติต้องอธิบายด้วยทฤษฎีและสมการหลายอันแยกในแต่ละกรณี 

แต่ในงานวิจัยนี้ ได้ดัดแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้

มารวมกัน ทำาให้ตัวแปรทั้งหมดปรากฏอยู่ในทฤษฎีหรือสมการชุดเดียวกัน

ได้ การที่วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำาเช่นนี้ 

ย่อมแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการในระดับสากลของนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาของมหาวิทยาลัย” รศ.ดร.สนติพีร์อธิบาย

ธิติพล ในฐานะนักวิจัยกล่าวเสริมว่า จริงๆ แล้วมีงานวิจัยเชิงทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับการรับแรงของจุดเชื่อมต่อด้วยกาวมากมาย แต่งานวิจัยที่

ผ่านมามีข้อจำากัดคือ แต่ละทฤษฎีจะสามารถใช้กับวัสดุที่นำามาคำานวณได้

ไม่กี่ชนิด หรือสามารถคำานวณพฤติกรรมของข้อต่อได้จำาเพาะกรณี เช่น 

คำานวณได้เฉพาะแรงบิด หรือได้เฉพาะแรงดึงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แต่ทฤษฎีและสมการที่ตนเองและอาจารย์ช่วยกันสร้างขึ้นมานี้ สามารถ

ใช้คำานวณชิ้นงานทรงกระบอกที่ใช้กาวในการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำามาจาก

วัสดุหลายชนิด มีรูปร่างหลายขนาด และอยู่ภายใต้ภาระแรงหลายแบบ

ได้ในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งการเชื่อมต่อด้วยกาวเป็นเทคโนโลยีที่สำาคัญของ

อุตสาหกรรมโครงสร้างน้ำาหนักเบาที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

ทั้งด้านยานยนต์ อากาศยาน การแพทย์ และการขนส่งของไหล เป็นต้น

“ที่ผ่านมาหากจะคำานวณแรงเค้นที่เกิดขึ้นบนวัตถุจะใช้ระเบียบวิธี 

Finite element หรือการขึ้นโมเดลชิ้นส่วนด้วยคอมพิวเตอร์ในการกำาหนด

ขนาดและชนิดวัสดุ จากนั้นใส่ค่าตัวแปรภาระที่มากระทำาต่างๆ ลงไปเพื่อ

ให้คำานวณแรงเค้นแต่ละจุดออกมา ซึ่งการคำานวณผลของแรงแต่ละชนิด

ในสภาวะที่แตกต่างกัน ต้องแยกคำานวณทีละกรณี ถ้าตัวแปรโดยเฉพาะ

ขนาดเปลี่ยนไป ก็ต้องเริ่มต้นการเขียนแบบและทำาการคำานวณใหม่ทุก

ครั้ง แม้จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทุกกระบวนการก็ต้องผ่านการคำานวณที่

เกี่ยวข้องกับสมการจำานวนมาก ทำาให้ ใช้เวลาในการคำานวณเพื่อเลือก

สภาวะในการออกแบบที่เหมาะสมค่อนข้างมาก แต่ทฤษฎีเอกภาพ

นี้สามารถแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง และ

คำานวณหาพฤติกรรมของข้อต่อโดยใช้ชุดสมการสำาเร็จรูปไม่กี่อันได้พร้อม

กัน จึงช่วยลดระยะเวลาในการคำานวณได้อย่างมหาศาล” ธิติพลกล่าว

ธิติพลเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้า 

มจธ. กล่าวต่อว่า ความยากของวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้คือ การต้องศึกษาทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับการหาแรงเค้นต่างๆ ที่ใช้กับชิ้นงานทรงกระบอกให้เข้าใจ 

และต้องเลือกทฤษฎีที่จะนำามาใช้ในการสร้างสมการใหม่ให้ถูกต้อง โดย

เอาสมการจากทฤษฎีต่างๆ มาหาจุดร่วม (Common Source) และต้อง

ทำาให้ตัวแปรจากสมการต่างๆ นั้นมาอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นไปได้

ในการคำานวณ รวมถึงผลลัพธ์ที่ ได้ก็ต้องมีการนำาไปเปรียบเทียบกับค่าที่

ได้จากแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ และแบบจำาลองจากระเบียบวิธี 

Finite element ที่น่าเชื่อถือ ทำาให้ใช้เวลากับวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ถึง 2 ปีเต็ม 

ซึ่งการได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้านั้น ทำาให้ตนเองสามารถทุ่มเทกับการ

ทำาวิจัยเรื่องนี้ ได้อย่างเต็มที่

รศ.ดร.สนติพีร์กล่าวว่า ผลที่ได้จากงานวิจัยเชิงทฤษฎีชิ้นนี้ ตนเอง

และนักวิจัยท่านอื่นของภาควิชาได้มองถึงการต่อยอดไปสู่งานวิจัยเชิง

ประยุกต์ในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นเรื่องในทางกลศาสตร์ที่เกี่ยว

กับชิ้นส่วนต่อกาวในรูปแบบอื่น และงานวิจัยเชิงเคมีที่เกี่ยวกับกาวที่ใช้  

รศ.ดร.สนติพีร์กล่าวอีกว่า โดยตอนนี้มีนักศึกษาปริญญาโทอีก

หนึ่งคนกำาลังทำาวิจัยเรื่องการลดแรงเค้นของกาวในชิ้นส่วนทรงกระบอก

ด้วยวัสดุประเภทเสริมแรงด้วยเส้นใยที่วางตัวแนวโค้ง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่

ก้าวหน้ามากในระดับสากล รวมถึงงานวิจัยด้านนี้ในเรื่องอื่นๆ ที่กำาลังจะ

ตามมา ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะทำาให้ Unified Theory หรือทฤษฎีเอกภาพ

ของเรามีประโยชน์และสามารถประยุกต์กับ “ของจริง” มากขึ้น จนเป็นที่

ยอมรับและนำาไปสู่การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการสร้างข้อ

ต่อท่อที่เบาขึ้น รับแรงได้สูงขึ้น ทนทานขึ้น อาจทำาจากวัสดุชนิดใหม่ หรือ

ในรูปทรงใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้าง “มาตรฐานใหม่เพื่อใช้การทดสอบ

คุณสมบัติของกาวที่ใช้กับข้อต่อ ให้ได้แรงเค้นในกาวเท่ากันหมดตลอด

ความยาว” ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ควบคุมให้เกิดได้ยากมาก เพราะการขาด

ความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างถ่องแท้ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการปฏิวัติการ

ใช้งานข้อต่อกาวของโลกในอนาคตได้

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษางานวิจัยประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่: https://

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143749621001895.

ห

ภาพตัดโมเดลข้อต่อรูปทรงกระบอก

ธิติพล สุขายะ รศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี

การเปลี่ยนรูปของโมเดล

ผลการ simulation ด้วยวิธีการ Finite Element

ภาพแสดงส่วนประกอบของโมเดลข้อต่อ

ภาพแสดงภาระแรงต่างๆ ที่มากระทำาต่อข้อต่อ

ศึกษาธิการ • สอศ.จับมือแบงก์ชาติและตลาด

หลักทรัพย์ฯ พัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษาด้านการ

เงิน ตลาดทุน หวังสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการ

เงินให้เด็กอาชีวะ รู้เท่าทันภัยทางการเงินและ

การเงินในยุคดิจิทัล

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความ

ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา

กำาลังคนอาชีวศึกษาด้านความรู้ทางการเงิน 

ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่ง

แวดล้อม โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในการ

ขยายความร่วมมือต่อเนื่อง โครงการ Fin. ดี 

We can do!!! Season 4 การประกวดผลงาน

ด้านความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อให้ครูพัฒนา 

“นวัตกรรมการสอน” และให้นักศึกษาคิดและ

ทำาโครงการที่นำาความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำาวัน และต่อยอดไปสู่การพัฒนา

ธุรกิจ โดยในครั้งนี้ ได้พันธมิตรต่อยอดความร่วม

มือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาย

ใต้ โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการ

ลงทุนและการประกอบธุรกิจสำาหรับบุคลากร

อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการ

เงินพื้นฐานที่จำาเป็นรวมถึงแนวคิดการเป็นผู้

ประกอบการยุคใหม่ โดยการจัดทำาสื่อ e-Learning ส่ง

เสริมความรู้การเงินผ่านระบบ SET–e-Learning  

ในหลักสูตรด้านการเงินและหลักสูตรด้านผู้

ประกอบการ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา

ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาทักษะทางการเงินที่ดี 

และสามารถนำาไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำา

วัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยให้

มีคุณภาพและเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป

ด้านนางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่า

การด้านบริหาร ธปท. กล่าวว่า ความร่วมมือ

ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการ

เงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีทักษะทางการเงิน

ในการบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะ

สมสอดคล้องกับช่วงวัย พร้อมรับมือกับความ

ท้าทายต่างๆ รู้เท่าทันภัยทางการเงินและการ

เงินในยุคดิจิทัลอันเป็นทักษะชีวิตที่สำาคัญ 

รวมถึงมีความรู้ด้านตลาดทุนและการเป็นผู้

ประกอบการเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อม

เข้าสู่วัยทำางาน เป็นกำาลังในการพัฒนาประเทศ 

ซึ่งนอกจากพิธีลงนามความร่วมมือ 2 ฉบับดัง

กล่าวแล้ว ทั้ง 3 หน่วยงานได้เปิดตัว “หลักสูตร 

E-learning ความรู้ทางการเงินสำาหรับนักศึกษา

อาชีวศึกษา” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา

อาชีวศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจ

มาร่วมใช้งาน E-learning และธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้เปิดตัว “โครงการ Fin. ดี We 

Can Do!!! Season 4” ที่ดำาเนินการร่วมกับ

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามา

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

เข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้

ทางการเงิน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศ

เกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติสำาหรับสถาน

ศึกษา โดยมีกำาหนดเปิดรับสมัครกลางเดือน

พฤษภาคม 2565 นี้.

ศึกษาธิการ • ‘ตรีนุช’ เซ็นตั้ง คกก.ยก

ร่างหลักเกณฑ์สรรหาเลขาฯ สกสค.แล้ว 

มีกรรมการคนนอก 3 คน ‘สุภัทร’ เผย

เกณฑ์มีการกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะ ความ

สามารถบริหารกองทุน และการบริการ 

เตรียมถกนัดแรก สัปดาห์หน้า

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนาม

ในคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลัก

เกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยคณะ

กรรมการชุดดังกล่าวมีจำานวน 6 คน มี

ตนเป็นประธาน และมีกรรมการที่มาจาก

บุคคลภายนอก จำานวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคม

ทั้งนี้ ตนได้นัดคณะกรรมการชุดดัง

กล่าวมาหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้า และ

จะเสนอร่างหลักเกณฑ์ที่ตนได้ทำาไว้ให้คณะ

กรรมการพิจารณา โดยโครงสร้างของหลัก

เกณฑ์นี้ก็จะเหมือนกับเกณฑ์การสรรหา

ทั่วไป แต่จะมีการกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะ

และประสบการณ์ที่ควรจะมี เช่น การ

บริหารกองทุน การบริการ เป็นต้น และ

จะเชื่อมโยงกับการให้คะแนนว่ากรรมการที่

พิจารณาจะให้คะแนนในส่วนประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องเท่าไรอย่างไร ซึ่งทุกคนอาจจะไม่

จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ครบทุกด้าน แต่

ด้านใดที่ไม่มีคะแนนในส่วนนั้นก็จะหายไป

“ทั้งนี้ ผมคิดว่าการดำาเนินการยก

ร่างหลักเกณฑ์จะแล้วเสร็จภายในเดือน

มิถุนายนนี้ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรม 

การ สกสค.ที่มี รมว.ศธ.เป็นประธาน

พิจารณา” ปลัด ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • ศธ.วางแผนปรับเงินอุดหนุน

รายหัวแบบขั้นบันได ในเวลา 4 ปี เพื่อไม่ให้

กระทบกับงบประมาณของประเทศ เลขาฯ 

สกศ.เผย ในส่วนอุดหนุนผู้ปกครอง อาจ

ทำาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านสำานัก

งบฯ แนะให้ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ให้ชัดเจนว่าคุณภาพจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่า

ไหร่ ตลอดจนมีงานวิจัยรองรับมาประกอบ

การพิจารณาของบเพิ่ม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับสำานัก

งบประมาณ กระทรวงการคลัง ว่า ตน

ได้ประชุมถึงการจัดทำารายการปรับเพิ่ม

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ซึ่งไม่ได้มีการ

ปรับเงินดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2553 โดยเป็น

นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการลดความเหลื่อม

ล้ำาทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้

ของนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้ง

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ด้วย นอกจากนี้จะมีการเพิ่มเงินอุดหนุน

รายหัวให้แก่กลุ่มผู้ที่เรียนอยู่ในโครงการ

อาชีวะอยู่ประจำา เรียนฟรี ที่ขณะนี้มีเด็ก

เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 3,000 คน 

ซึ่งการหารือร่วมกับสำานักงบประมาณตน

ต้องการรับทราบแนวทางปฏิบัติว่าระบบ

ของการจัดทำางบประมาณจะต้องมีขั้นตอน

รายละเอียดอะไรบ้าง โดยในส่วนของ ศธ.ก็

จะมาขับเคลื่อนวางแผนการปรับเพิ่มเงิน

อุดหนุนรายหัวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้สำานักงบประมาณมีข้อเสนอแนะให้

กับ ศธ.ถึงการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว

นักเรียนว่า จะต้องมีการระบุผลสัมฤทธิ์

ให้ชัดเจน เมื่อปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว

ของนักเรียนแล้วจะเพิ่มคุณภาพการศึกษา

ได้อย่างไรบ้าง รวมถึงการกำาหนดตัวชี้วัด

ด้านต่างๆ และการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนราย

หัวนักเรียนแล้วจะบรรเทาภาระผู้ปกครอง

ได้แค่ไหน อย่างไร ซึ่งจะต้องมีงานวิจัยมา 

รองรับด้วย ดังนั้น ศธ.จะรับข้อเสนอดัง

กล่าวมาขับเคลื่อนวางแผนและนำาเสนอ

สำานักงบประมาณเห็นชอบในหลักการ ต่อ

จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณาต่อไป

“สำาหรับการปรับเพิ่มเงินอุดหนุน

รายหัวนักเรียนนั้นเบื้องต้นจะปรับขึ้น

ตามขั้นบันได เพราะเข้าใจสถานการณ์

การคลังของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลนำา

ศธ.วางแผนปรับเงินอุดหนุนรายหัวข้ันบันได4ปี
เพื่อไม่ให้กระทบงบประมาณประเทศ/สำานักงบฯย้ำาต้องทำาวิจัยระบุสัมฤทธิผลเพิ่มคุณภาพการศึกษามาด้วย

สอศ.จับมือแบงก์ชาติ-ตลท.

พัฒนาเด็กอาชีวะรู้เท่าทัน

ภัยการเงินในยุคดิจิทัล

ไฟเขียวเกณฑ์สรรหาเลขาสกสค.มีกก.นอก3คน

งบประมาณส่วนหนึ่งทุ่มไปกับการบริหาร

จัดการสถานการณ์ โควิด-19 ดังนั้น เราจะดู

ว่าตัวเลขขนาดไหนที่เหมาะสมที่ปรับขึ้นใน

รูปแบบขั้นบันไดได้ เพราะเราคงไม่สามารถ

ใช้เป็นเงินก้อนใหญ่มาปรับเพิ่มทั้งหมดได้ 

แต่ต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรงบ

ประมาณด้วย” นางสาวตรีนุชกล่าว

ด้านนายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า การ

ที่ สกศ.เสนอให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว

แบบขั้นบันไดนั้น เนื่องจากเราไม่ได้ปรับ

ในส่วนนี้มาเป็นระยะเวลา 11 ปี และ

งบที่ ได้ ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานะ

เงินเฟ้อของประเทศ ดังนั้น จึงมีความ

จำาเป็นที่จะต้องปรับงบส่วนนี้ และต้องใช้

งบประมาณจำานวนมากในการดำาเนินการ 

แต่ทาง ศธ.ห่วงใยว่าจะกระทบต่อภาระ

งบประมาณของแผ่นดิน จึงเสนอให้มีการ

ปรับเงินอุดหนุนรายหัวแบบขั้นบันไดโดย

ใช้ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเงินอุดหนุนจะแบ่ง

เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สถานศึกษาได้รับ 

คือ ค่าการจัดการเรียนการสอนต่างๆ และ

ส่วนที่ผู้ปกครองจะได้รับ คือ ค่าอุปกรณ์การ

เรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนก็จะได้รับ

เพิ่มขึ้น และอาจพิจารณาความเป็นไปได้

ในการอุดหนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

หรือตามแนวทางการสนับสนุนของกองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

นักเรียนในทุกระดับชั้นจะได้รับการปรับเงิน

อุดหนุนรายหัว ซึ่งนักเรียนในแต่ละระดับ

ชั้นก็จะได้รับจำานวนเงินอุดหนุนที่ต่างกัน

อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการศึกษา

นอกระบบด้วย.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

อนดูท็อปนิวส์ ช่องยูทูบ..

เห็นคุณกนก รัตนวงศ์สกุล กำ�ลังอบรม-ชี้แนะน�

ยกฯ ลุงตู่ประเด็นก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อ ว่�อย่�วีน-

อย่�โมโห และให้มองนักข่�วเป็นประช�ชน นักข่�วถ�มแทน

ประช�ชน ท่�นต้องตอบคำ�ถ�มดีๆ 

ก็..อืมม เห็นด้วยนะ เพร�ะก�รแถลงข่�วต่อหน้�สื่อ คือ

ก�รส่งข้อมูล-ข่�วส�รของรัฐบ�ลไปถึงหู-ถึงต�ประช�ชน-สังคม

ท่ีน่ังดู-เฝ้�ชมอยู่หน้�จอโทรทัศน์นับล้�นคน ท่ีซ่ึงก็มีท้ังคนรัก-คน

ชัง

ฉะนั้น ที่คุณกนกแนะนำ�ก็ด้วยเจตน�ดี-จริงใจ จึงอย�ก

ให้คิดเสียว่�เป็น “ย�ขม” หรือเป็นกระจกเง�สะท้อนให้น�ยกฯ 

ลุงตู่ได้เห็น-ได้รู้ จะได้แก้ไข-ปรับปรุง เพื่อประโยชน์ของตัว

ท่�นเอง

แต่..เชื่อเหอะ พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังคงเป็น พล.อ.ประยุทธ์

อยู่วันยังค่ำ� คือโมโหบ้�ง หงุดหงิดบ้�ง ฉุนเฉียวบ้�ง ยิ้มบ้�ง 

หัวเร�ะบ้�ง ตลกบ้�งอยู่ต่อไป!

ครับ..ในคืนนั้นนอกจ�ก “เห็นด้วย” แล้ว ผมก็ให้ “เห็น

ต่�ง” กับคุณกนกอยู่ด้วยเช่นกัน ในประเด็นโรงเรียนอนุบ�ล 

(เอกชน) ก�ญจนบุรีให้เด็กอนุบ�ล 3 ใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ 

ชุดล�ยพร�ง ซึ่งคุณกนกกับคุณธีระมองว่�เป็นก�รเพิ่มภ�ระ

ค่�ใช้จ่�ยให้ผู้ปกครองในย�มที่ประเทศช�ติอยู่ในภ�วะข้�วย�ก

หม�กแพง และยังคิด-มองไปว่� น่�จะมีนอกมีในกับร้�นตัดชุด

ล�ยพร�งประม�ณนั้น

ที่จริงท�งผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนก็ได้ออกม�ชี้แจงแล้ว ว่�

ชุดล�ยพร�ง หรือชุด “กองพันอ�รักข�แผ่นดิน” วัตถุประสงค์

ที่ท�งโรงเรียนเน้นคือ

ต้องก�รให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้มีคว�ม “รักช�ติ ศ�สน� 

พระมห�กษัตริย์” ซึ่งจะว่�ไป ก็เป็นเรื่องของผู้ปกครองกับโรง 

เรียนเอกชนนี้ที่เดียวเท่�นั้น

ถ้�ผู้ปกครองเห็นว่� “แบกภ�ระไม่ไหว” ก็น่�จะมีท�งออก

ที่จะให้ลูก-หล�นได้เรียนโรงเรียนอนุบ�ลอื่นต่อไปได้

เพร�ะก�รเรียนโรงเรียนเอกชน ก็เป็นที่รู้ที่เข้�ใจและ

ยอมรับกล�ยๆ อยู่แล้วว่�..ผู้ปกครองพร้อมที่จะจ่�ยเงินในทุก

กรณีที่ท�งโรงเรียนกำ�หนด!

ก็ไม่รู้ว่� ชุดกองพันอ�รักข�แผ่นดิน มีผู้ปกครองใครบ้�ง

ที่ไม่สบ�ยใจ และเห็นว่�เป็นภ�ระค่�ใช้จ่�ย และห�กมี ท�ง

โรงเรียนกับผู้ปกครองก็น่�จะห�ท�งออกกันได้

คุณกนกไม่เห็นต้องเรียกร้องให้กระทรวงศึกษ�ฯ สอดต�

เข้�ไปดู เสมือนหนึ่งเป็นเรื่องร้�ยแรงใหญ่โต เพร�ะที่สุดถ้�ผู้

ปกครองแบกภ�ระ 300 บ�ทต่อปีไม่ไหว เข�ก็ต้องย้�ยโรงเรียน

ก็แค่นั้น!

อีกอย่�ง ในมุมของผมเห็นว่�ก�รให้เด็กอนุบ�ลแต่งชุด

ล�ยพร�ง ก็น่�รักดีออก และยิ่งถ้�แต่งชุดพย�บ�ลด้วยก็ยิ่งน่�

รักเข้�ไปใหญ่ เด็กอ�จจะชอบและเป็นแรงบันด�ลใจขึ้นม�ก็ได้

เนี่ย..ผมก็คิดเอ�นะว่� เงินปีละ 300 บ�ทที่ต้องจ่�ยเพิ่ม

ค่�ชุด..ผู้ปกครองระดับผู้มีอันจะกินในเมืองก�ญจน์ ขนหน้�

แข้งคงไม่ถึงกับร่วงหรอกกระมัง?

จริงอยู่ใส่ชุดนักเรียนก็สร้�งระเบียบ-วินัยได้ แต่จะไม่

ลองถ�มใจเด็กบ้�งหรือว่�..ก�รได้เปลี่ยนชุดไปเรียนไม่ซ้ำ�วัน 

มันรู้สึกแฮปปี้-มีคว�มสุขไหม?

เอ�น่�..คุณกนกก็อย่�อ�รมณ์เสีย-โมโหกับเรื่องนี้ ไปเลย 

กลับกันน่�จะช่วยส่งเสริม-ให้กำ�ลังใจกับแนวคิด-วัตถุประสงค์

ของโรงเรียนอนุบ�ลเอกชนร�ยนี้ เผื่อบ�งทีโรงเรียนอื่นจะได้

เอ�ต�มอย่�ง

และถ้�เป็นไปได้ อย�กให้คุณกนกช้ีน้ิวส่ังไปถึงรัฐบ�ล-กระ

ทรวงศึกษ�ฯ หรือทห�รช่วยเจียดงบ-แจกชุดล�ยพร�ง หรือ 

“ชุดจิตอ�ส�” ให้ต�มโรงเรียนอนุบ�ลต่�งๆ ก็จักขอบพระคุณ

ยิ่ง

พูดแล้ว..ผมเห็นต้องขอบคุณผู้อำ�นวยโรงเรียนอนุบ�ล

ก�ญจนบุรี เพร�ะในขณะที่สังคมไทยแบ่งแยกสี แบ่งแยกขั้ว

ต�มนักก�รเมืองยั่วยุ..

ท่�นกล้�ที่จะเอ�ธุรกิจ (โรงเรียน) ม�แสดงจุดยืนใน

คว�มรักช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ ซึ่งห�กผู้ปกครองที่เห็นต่�ง ย่อม

จะไม่เอ�ลูกไปฝ�กบ่มเพ�ะนิสัย-วินัยเด็ดข�ด!

จึงชัดเจนว่�..ลูกหล�นท่ีเรียนอยู่อนุบ�ลแห่งน้ี ผู้ปกครอง

ต้องมีใจ-แนวคิดตรงกันกับท่�น ผอ. ...

แค่ 300 บาท เอาไปเลย!.

300บาท..เอาไปเลย?

น

• ด�ร�ส�วม�กฝีมือ “นุ่น-   

วรนุช ภิรมย์ภักดี” โพสต์คลิปว�ด

ลวดล�ยบนล�นไอซ์สเกตกับหนุ่มรุ่น

น้องนักกีฬ�เย�วชนทีมช�ติไอซ์ฮอกกี้-

ศิลปินน้องใหม่จ�กแกรมมี่ “คิน-ธน

ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล” ที่รับหน้�ที่เป็น

ทั้งเทรนเนอร์และซูเปอร์เซฟให้ ง�นนี้พี่นุ่นเลยขอ

อ�ส�เป็นเจ๊ดัน โปรโมตเพลง “ผิดกติกา” ให้หนุ่มคิน

ซะเลย รับชมมิวสิกวิดีโอเพลง ผิดกติก� ได้แล้ววันนี้ที่

ยูทูบแชนเนล OfficialWhiteMusic

• ทำ�เอ�ส�วๆ หวีดแรงม�กสำ�หรับพระเอก

หนุ่ม “เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ” ที่ล่�สุดม�ในบทบอส

หนุ่ม “เทวัญ” ในละคร “หัวใจรักพิทักษ์เธอ” ท�งช่อง

วัน 31 ง�นนี้เมื่อบอสเทวัญออกม�ทุกฉ�ก ส�วๆ ก็

ก�รันตีว่�หล่อเร้�ใจทุกฉ�ก ทำ�เอ�แฟนๆ อย�กร่อน

ใบสมัครขอเป็นบอดี้ก�ร์ดคุ้มกันหัวใจกันเพียบ อย่�ง

นี้หว�นใจอย่�ง “เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา” คงต้องถือไม้

เรียวรอละนะ!

• “แทนไท” ศิลปินไทดอลมิวสิกเผยด้วยคว�ม

ดีใจ เมื่อเพลง “คนตำ�อิด” เกิดกระแสคนเข้�ม�ชม

และทำ�คลิปในติ๊กต๊อกจนยอดชมเป็นล้�นวิว แถมติด

เทรนด์สูงสุด #18 เพลงม�แรง

ในยูทูบย�วน�นกว่� 1 สัปด�ห์ 

และล่�สุดเพลงนี้ก็ม�แรงทะลุ 

1 ล้�นวิว ภ�ยใน 2 สัปด�ห์

เป็นที่เรียบร้อย โดยเจ้�ของ

เพลง “แทนไท” บอกว่�ถือว่�

เป็นพัฒน�ก�รและเป็นคว�มสำ�เร็จของก้�วเล็กๆ 1 

ก้�ว เจ้�ตัวยังฝ�กคว�มขอบคุณไปถึงทีมง�นทุกฝ่�ยที่

มีส่วนช่วยและสนับสนุนในก�รทำ�เพลงนี้ รวมถึงเหล่�

แฟนคลับด้วย

• เพลง “Love Destiny” ประกอบเว็บตูน

สุดฮอตแห่งปี “บุพเพสันนิวาส” กระแสแรงเกินต้�น 

หลังปล่อยทีเซอร์ แฟนๆ ต่�งเรียกร้องขอฟังเวอร์ชัน

เต็ม ในที่สุด KAKAO WEBTOON Thailand ก็ปล่อย

เพลงและมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันเต็มลงแพลตฟอร์มต�ม

คำ�เรียกร้อง โดยเพลงนี้ ได้นักร้องส�วดีกรีแชมป์โลก 

“แนน-สาธิดา พรหมพิริยะ” ม�ร่วมถ่�ยทอดคว�มรัก

ข้�มภพอันหว�นซึ้ง ส�ม�รถฟังพร้อมกันทั่วประเทศ

ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ท�งแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ 

KAKAO WEBTOON Thailand.

มักเกิ้ล

 อมเปิดใจเป็นครั้งแรกสำาหรับสุกัญญา 

มิเกล ที่ควงลูกช�ย น้องธ�เนีย ม�

เผยถึงปัญห�ในครอบครัว หลังยื่นฟ้อง

ตัดสิทธิ์ปกครองร่วมพ่อของลูก เผยพูดตรงๆ กับ

ลูกช�ยทุกเรื่อง ซึ้งใจลูกช�ยบวชให้แม่เพื่อหมด

กรรม ทุกประเด็นในร�ยก�รคุยแซ่บ SHOW 

ออกอ�ก�ศท�งช่องวัน 31

“เริ่มต้นเลย หย่� แยกกันดูแล หย่�ตั้งแต่

ปี 2558 ศ�ลสั่งให้แยกกันดูแล แต่ท�งกฎหม�ย

มีสิทธิ์ปกครองร่วมกันอยู่ ดังนั้นเวล�ที่เร�จะ

ทำ�อะไรเกี่ยวกับลูกช�ยต้องขออนุญ�ตเข� หรือ

ให้เข�รับทร�บ ท�งฝั่งเข�เวล�ทำ�อะไรเกี่ยวกับ

ลูกส�วก็ต้องให้เร�รับทร�บ ขออนุญ�ตเช่นกัน 

แต่ที่ผ่�นม�มันไม่มีก�รจอยกันเลย มีแต่ต่�งคน

ต่�งอยู่ พอล่�สุดเร�ต้องก�รจะทำ�พ�สปอร์ตให้

ธ�เนีย ขอล�ยเซ็นจ�กบิด� แต่ไม่มีก�รยินยอม

แบบดีๆ เข�ให้เหตุผลว่�กลัวลูกจะไปติด

โควิดส�ยพันธุ์ต่�งประเทศ แล้วใน

ประเทศไม่มีเหรอ มันเป็นแค่ข้ออ้�ง 

เร�ไม่รู้หรอกว่�เหตุผลอะไร ระยะ

เวล�ของก�รที่ยื้อ 9 เดือน มัน

คงเป็นเหตุผลส่วนตัว คือพี่จะ

เดินท�งไปสหรัฐอเมริก� พอดี

เร�ได้ตรวจ DNA ตอนก่อน

แต่งง�นเพื่อจะห�คว�มเป็น

พี่น้อง ปร�กฏว่�ผลมัน

บอกออกม�ว่�เร�เจอญ�ติ

เร� เจอพ่อเร� เร�เลยคุย

กับพ่อม�ประม�ณ 1 ปี

แล้ว ตอนนี้คุณต�ได้คุย

กับหล�นแล้ว ก็ถ�มว่�

อย�กม�เยี่ยมพวกเร�

ไหม จริงๆ ควรได้ไป

ตั้งแต่ต้นปีแล้วถ้�ไม่ติดเรื่องขึ้นศ�ล

9 เดือนที่รอ ครอบครัวที่แยกกันอยู่แล้วมี

ลูกด้วย สิ่งสำ�คัญถ้�เร�จะดำ�เนินอะไรเกี่ยวกับ

อน�คตของเด็ก เร�ควรที่จะคุยกันได้ ต่อให้ไม่

ชอบกัน เกลียดกันแค่ไหนก็แล้วแต่ เร�ควรลด

ทิฐิลงเพื่อผลประโยชน์ของลูกเป็นหลัก เร�รู้สึก

แย่ม�กและไม่โอเคกับก�รที่เร�จะเดินชีวิตกับ

ลูกต่อไปในอน�คต มันมีคว�มรู้สึกเหมือนโดนรั้ง 

โดนเบรก มันสูญเสียเวล� สูญเสียโอก�สไป ทุก

อย่�งที่เป็นม�ตลอดคือพี่เป็นฝ่�ยต�มห�ลูกส�ว 

แต่จริงๆ คือต�มกฎหม�ยพี่มีสิทธิ์ในก�รปกครอง

อยู่ กลับกล�ยเป็นพี่ต้องไปต�มห�เอ�เอง คว�ม

จริงอยู่ตรงไหน ลูกอยู่ตรงไหน ทำ�อะไร อยู่กับ

ใคร แต่พี่เองทำ�ต�มกฎหม�ยที่ศ�ลสั่งไว้ แต่เข�

กลับไม่ยินดี ตรงนี้ต่�งห�กที่รู้สึกว่�มันไม่มีเหตุผล

เอ�ซะเลย ถ้�มันตกลงกันไม่ได้ คุยกันไม่ได้ ก็

แยกกันไปเลยดีกว่� ไม่ต้องมีกฎหม�ยเข้�ม�อีก

ต่อไป นั่นคือคว�มคิดของพี่

พี่โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กหล�ยเดือนก่อน พี่ได้คุย

กับลูกส�วครั้งสุดท้�ยที่พี่ไปต�มห�เข�แล้วเจอว่�

เข�อยู่ไหน เข�บอกว่�เข�ต้องก�รเดินชีวิตของ

เข� เข�พูดว่�เข�เป็นน�งส�วแล้ว พี่ก็มองว่�

มันมีเหตุผล เข�ไม่ต้องก�ร

ให้เร�ไปวุ่นว�ย เพร�ะ

เข�ถูกชุดข้อมูลจ�กใครไม่

ทร�บ แต่เข�บอกว่�มัน

คือก�รคุกค�ม ก�รที่แม่ไป

ต�มห�ลูกว่�อยู่ตรงไหนมัน

เป็นก�รคุกค�ม เร�มองว่�

เร�ไม่อย�กเป็นบุคคลที่ไป

คุกค�มลูก มุมเร�คือเร�รัก

ลูก เร�อย�กรู้ว่�ลูกเร�เป็น

ยังไง อีกมุมนึงมันเป็นก�ร

ไปคุกค�มเข� เร�เลยบอก

ว่�โอเคงั้นล�ออก จะได้

ไม่มีก�รคุกค�มในส�ยต�

ใครอีกต่อไป จริงๆ คือเป็น

ห่วงและก็รัก แต่ว่�ต้องใช้

เหตุผลในเรื่องของเค�รพ

คว�มเป็นมนุษย์ของเข�และ

ของเร�ด้วย เรียกว่�ตัดแม่ตัดลูกเลยไหม มุมคน

อื่นพี่ไม่รู้ แต่มุมพี่ส�ยเลือดมันคงตัดไม่ได้ DNA 

พี่ก็อยู่ในตัวเข� แต่ชีวิตเข�เป็นคนเลือก

เสียใจแน่นอน เคยร้องม�ก่อนแล้ว มัน

เป็นคว�มรู้สึกจุกอยู่ข้�งในนะ กลั่นออกม�ย�ก

ม�ก พี่มีนิสัยอย่�งนึงที่คนอ�จมองว่�ไม่น่�รัก คือ

เวล�โกรธหันหลังกับอะไรพี่จะยื้อสุดๆ เลย แต่

ถ้�พี่บอกว่�โอเคหยุดหันหลังแล้วพี่หันหลังเลย พ่ี

มหกรรมดนตรี • ระเบิดความมันส์กันไปแล้วสำาหรับมหกรรมดนตรีที่ทุกคนรอคอย

กับ CAT Expo ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ 

รามอินทรา กรุงเทพฯ งานนี้ “ควิกแสบ” บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปของคนพันธุ์แซ่บ จัดเต็ม

ทั้งเมนูสุดจี๊ด และกิจกรรมสุดเจ๋ง พร้อมพาทัวร์คอนเสิร์ตให้หายคิดถึง อัดแน่นจัดหนัก 

2 วันเต็มกับศิลปินสุดฮอตแห่งปี อาทิ NONT TANONT, สิงโต นำาโชค, BNK48, MAX 

JENMANA ฯลฯ.

ย

UYGEEGEE” หรือ “กาย กล้า

ไม้ ไมเกิ้ล” แรปเปอร์หนุ่มลูกเสี้ยว

อังกฤษ ม�แรงแซงท�งโค้ง ผู้เคย

มีประสบก�รณ์ก�รเป็นนักร้องในวง “FACT U” 

ค่�ยก�มิก�เซ่ เครืออ�ร์เอส 

ปัจจุบันได้ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กซิงเกิล

เพลง “ทน” ที่ทำ�ร่วมกับ “SPRITE” กล�ยเป็น

เพลงฮิตระดับส�มร้อยล้�น

วิว แถมยังไปไกลระดับโลก

ด้วยก�รติดช�ร์ต Billboard 

Global Excl. U.S. ซึ่งเป็น

ช�ร์ตจัดอันดับเพลงยอดนิยม

ทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริก�) 

ซึ่งเป็นช�ร์ตเพลงที่รวมเพลง

จ�กทั่วโลก ในอันดับที่ 89 ถือ

เป็นเพลงภ�ษ�ไทยเพลงแรกที่ติดช�ร์ตเพลง

ระดับโลกม�แล้ว

“GUYGEEGEE” เริ่มฝึกร้องแรปในช่วง

มัธยม แนวฟรีสไตล์ และชื่นชอบสไตล์ก�รแรป

แบบ Hard Trap, Aggressive Trap โดยมี “Wiz 

Khalif” เเละ “Ac Miller” เป็นแรงบันด�ลใจ 

และเข�ยังเป็นหน่ึงในผู้เข้�

แข่งขันร�ยก�ร Show Me 

The Money Thailand SS2 

และผ่�นเข้�รอบ 6 คน

สุดท้�ย ก่อนจะม�เป็น

ศิลปินค่�ย HYPE TRAIN 

เรียกได้ว่�ประสบก�รณ์

ท้ังหล�ย หล่อหลอม

ให้ “ก�ย” กล�ยเป็น 

“GUYGEEGEE” แรปเปอร์

หน้�ใหม่ไฟแรงระดับต้นๆ ของ

วงก�รฮิปฮอปเลยทีเดียว

ในวันนี้ 

“GUYGEEGEE” ถือโอก�ส

กลับม�คว้�คว�มสำ�เร็จอีก

ครั้งด้วยก�รปล่อยซิงเกิลใหม่ 

“ข�วหมวย” เพลงจีบส�วที่มีคว�มสนุก สุดกวน 

ชวนโยกตัวไปต�มเสียงเพลง แถมยังทำ�ให้เร�

อมยิ้มต�มกรุบกริบ ด้วยแรงบันด�ลใจจ�กคว�ม

คิดท่ีเร�เจอผู้หญิงสวยข�วหมวยท่ีว่� “สวยจัง

เลย แบบน้ีมีอีกอ่ะป่�ว?” จนกล�ยม�เป็นท่อนฮุก

เล่นคำ� และสัมผัสสุดเด็ดว่� “สวยๆ มีอีกอ่ะป่�ว 

ว่�ไปคืนน้ีถ้�จะย�ว I wanna get it right now”

และที่พิเศษไปม�กกว่�นั้นในเพลง “ข�ว

หมวย” ยังม�พร้อมกับกลิ่นไอดนตรีแนวย้อน

ยุค เสียงดนตรีมีคว�ม Funk เพิ่มคว�ม Disco 

และยังมีคว�ม HipHop จ�ก “F. HERO” เจ้�

พ่อแรปเปอร์แถวหน้�ของวงก�รเพลงไทย ม�

ร่วมแจมในเพลงนี้อีกด้วย ซึ่งในซิงเกิลใหม่ “ข�ว           

หมวย” นี้จะค่อนข้�งแตกต่�งจ�กเพลงอื่นๆ ของ 

“GUYGEEGEE” ที่แฟนเพลงไม่ค่อยได้เห็นกัน 

แต่รับประกันคว�มสนุก จัดเต็มอย่�งแน่นอน!!!.

“G

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ไม่รู้สึกอะไรอีกเลย พ่ีให้ชีวิตเข� ตลอดระยะเวล�

ท่ีหย่� 7 ปี เข�ไม่ได้ให้โอก�สพ่ีในก�รท่ีจะได้ดูแล

เข� ท้ังๆ ท่ีพ่ีพย�ย�มห�โอก�สแล้ว พ่ีว่�พ่ีก็เดิน

ม�สุดท�งแล้วในฐ�นะท่ีเป็นแม่คนนึง ก่อนหน้�

น้ัน 18 ปีพ่ีก็ไปสุดท�งในฐ�นะภรรย� เมื่อเข�ไม่

ต้องก�ร พ่ีก็ไม่อย�กเป็นคนไร้ค่� เข�เลือก เร�

ต้องเค�รพในส่ิงท่ีเข�เลือกถ้�เร�รักลูก น่ีคือคว�ม

รักในแบบพ่ี พ่ีไม่มีดร�ม� 

เอ�เหตุและผลอย่�ง

เดียวเลย

ในท�งกฎหม�ย 

รอบนี้ศ�ลท่�นก็น่�รัก 

ม�ขอเร�ในห้อง บอก

ว่�ผมขอได้มั้ยว่�ให้สิทธิ์

ก�รปกครองยังเป็นร่วม

เหมือนเดิม แต่ว่�ผม

จะออกคำ�สั่งให้เข�เซ็น

ยินยอมต่อเอกส�รทุกๆ 

อย่�ง ผลประโยชน์ของ

เด็กสูงกว่�สิ่งใด ต่�งคน

ต่�งก็คุยกันไม่ได้อยู่แล้ว 

ยังไงก็ขอให้มีกฎหม�ย

รองรับผลประโยชน์ของ

เด็ก นั่นคือสิ่งที่ท่�นขอ 

ตอนนี้ก็เลยมีคำ�สั่งออก

ม�ว่�ก�รปกครองร่วมที่เร�ขอตัดยังคงกลับม�

ร่วม แต่สิ่งที่ได้ม�คือเข�ต้องยินยอมต่อสิ่งที่เร�

ร้องขอในกรณีที่เกี่ยวกับลูกทุกอย่�ง”

ด้�นน้องธ�เนียเผยว่� ตื่นเต้นจะได้เจอคุณ

ต� “ตื่นเต้นครับ อย�กเจอคุณต� ได้เห็นที่ใหม่ๆ 

ที่ไม่เคยเจอม�ก่อน คุณต�บอกว่�เดี๋ยวจะได้ไป

เจอหิมะ ตื่นเต้นแน่นอน อย�กเห็น 2 อย่�ง ทั้ง

คุณต�และหิมะ”.

“อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงค็อก พรีเซน

เต็ดบ�ย พับลิก อินเวสต์เมนต์ ฟันด์” ชิงเงิน

ร�งวัลรวม 1 ล้�นเหรียญสหรัฐ หรือประม�ณ 

33 ล้�นบ�ท พร้อมเปิดฉ�กดวลวงสวิงครั้งแรก

ในประเทศไทย ระหว่�งวันที่ 12-14 พฤษภ�คม

นี้ ที่สน�มไทยคันทรีคลับ จังหวัดฉะเชิงเทร� 

โดยมีส�วไทยได้รับเชิญลงแข่งขันเพิ่มอีกส�ม

ร�ย

กอล์ฟเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ ร�ยก�ร 

อ�ร�มโก้ ทีม ซีรีส์ เป็นก�รแข่งขันกอล์ฟรูป

แบบใหม่ เปิดตัวครั้งแรกในฤดูก�ล 2021 จัด

แข่ง 4 สน�ม และในฤดูก�ล 2022 เพิ่มเป็น 5 

สน�มทั่วโลก พร้อมทั้งเพิ่มเงินร�งวัลรวมเป็น 5 

ล้�นเหรียญสหรัฐ โดยขย�ยฐ�นจัดก�รแข่งขัน

ในเอเชียที่ประเทศไทย ระหว่�งวันที่ 12-14 

พฤษภ�คมนี้ ณ สน�มไทยคันทรีคลับ โดยมีโปร

กอล์ฟส�วด�วดังระดับโลกตอบรับร่วมชิงชัย

คับคั่ง รวมถึงส�มโปรส�วระดับโลกของไทย 

ได้แก่ โปรเหมียว-

ปภังกร ธวัชธน

กิจ มืออันดับ 14 

ของโลก และ

สองพี่น้อง โมรี

ย�-เอรีย� จุฑ�

นุก�ล ซึ่งจะร่วม

แข่งขันร�ยก�ร

นี้เป็นครั้งแรก 

ร่วมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นที่อ�จกล�ยเป็นผู้

ตัดสินแชมป์ประเภททีม และในปีนี้มีก�รปรับ

เปลี่ยนรูปแบบก�รแข่งขันเพื่อ                                 

ให้ได้ลุ้นสนุกเข้มข้นกว่�เดิม

ล่�สุดท�งทัวร์น�เมนต์เผย

ร�ยชื่อนักกอล์ฟส�วไทยที่ได้รับ

เชิญเพิ่มอีก 3 คน ได้แก่ โปร

ก้อย-ชลด� ชยณรรย์ และโปรเอพริล-ชนกนันท์ 

อังกุรเศรณี สองโปรส�วแถวหน้�ของไทย 

รวมถึงแซนวิช-ภิมพิศ� สีสุธรรม นักกอล์ฟ

สมัครเล่นวัย 17 ปี นักศึกษ�มห�วิทย�ลัย 

ยูนิเวอร์ซิตี ออฟ เซ็นทรัล ฟลอริด� สหรัฐ 

อเมริก� ด้�นช�ร์ลี ฮัลล์ จ�กอังกฤษ และเคล

ลี ว�เลย์ จ�กสหรัฐ นำ�ทัพนักกอล์ฟต่�งช�ติ

ร่วมชิงชัยกับเหล่�ผู้เล่นฝีมือดีของเลดีส์ ยูโร

เปียนทัวร์.

interthaipost69@gmail.com

‘อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงค็อก’เปิดฉาก12พ.ค.

ดึงก้านเหล็กหญิงไทยร่วมดวลสวิงชิงชัยอีก3

‘GUYGEEGEE’ดึง‘F. HERO’มาเพิ่มฮิปฮอป

ส่งเพลงใหม่‘ขาวหมวย’ไว้จีบสาวสุดกวน!!

‘สุกัญญา มิเกล’ควงลูกชายเปิดใจ

หลังยื่นฟ้องตัดสิทธิ์ปกครองร่วมกับพ่อเด็ก

โปรเอพริล

ชนกนันท์ อังกุรเศรณี

โปรก้อย 

ชลดา ชยณรรย์

แซนวิช

ภิมพิศา สีสุธรรม
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โครงการเพิ่มศักยภาพลุมน้ํายม 

ซึ่งอยูระหวางดําเนินการกําลังเดินหนาไป

ไดดวยดี ทั้งตอนบน ตอนกลางและตอนลาง 

โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพในการระบาย

น้ําปองอุทกภัยในลุมน้ํายม พรอมไดวาง

พื้นที่เป็นแก้มลิงในลุ่มน้ํายมตอนล่างเพื่อ

กีฬายิงปนรณยุทธ “IPSC Handgun World Shoot 2022, Pattaya Thailand”

พล.อ.วินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย (THPSA) 

พรอมดวย ชาญชัย กรรณสูต ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอามส บริษัทผูผลิตกระสุนปน

ระดับแนวหนาของประเทศไทย John. Loupellis Factory Manager, Frontier Processing (Pty) 

Led. บริษัทพันธมิตรผูผลิตกระสุนปนจาก South Africa ที่ทั่วโลกรูจักและใหการยอมรับ และ

คณะผูบริหารฯ รวมแถลงขาวความคืบหนา จัดการแขงขันกีฬายิงปนรณยุทธ “IPSC Handgun 

World Shoot 2022, Pattaya Thailand” จัดข้ึนในวันท่ี 16 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 น้ี 

ณ พัทยา จ.ชลบุรี

กรมชลฯ เปดแผนเพิ่มประสิทธิภาพบริหารลุมน้ํายมปองสุโขทัย เพิ่มน้ําใช ใหประชาชน

สํารองน้ําไวใชในฤดูแลงไดอยางนอย  160  

ลานลบ.ม.    

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรม

ชลประทาน เปดเผยวา โครงการปรับปรุง

คลองยม-น�าน จ.สุโขทัย วงเงิน 2,875 ลานบาท

โครงการ 5 ป(2563-2567) ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

ไดอนุมัติงบประมาณใหกรมชลฯดําเนิน

การปจจุบันคืบหนาไปมาก เปาหมายเพ� อ

ตัดยอดน้ําจากแมน้ํายมสายหลักที่ไหลผาน

เมืองศรีสัชนาลัย กอนที่จะเขาเมืองสุโขทัย

ออกไปยังลํานํ้าสาขา เน� องแมนํ้ายมท่ีสถานี 

Y 4 ที่ผานเมืองสุโขทัยระบายน้ําไดไมเกิน 

550 ลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.)ตอวินาที    ขณะท่ี

ชวงน้ําหลากมีปริมาณน้ําทาสูงสุดถึง3,800 

ลบ.ม.ตอวินาที ทําใหกลายเปนพื้นที่ทวม

ซ้ําซาก  การเพิ่มศักยภาพการระบายน้ํา

จะเปนการปองกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ

สุโขทัยและพื้นที่ลุมต่ําริมสองฝงแมน้ํายม

ตอนลาง พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ซึ่งใน

พื้นที่ลุมน้ํายมตอนลางจะมีการทําแกมลิง

เพ� อเพ่ิมนํ้าตนทุนในฤดูแลงไดอีก 160 ลาน 

ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 100,000 ไร  

เกษตรกรไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นไมนอย

กวา 40,000 ครัวเรือน

ท้ังน้ี ลุมนํ้ายมมีพ้ืนท่ีลุมนํ้ากวา 23,600 

ตร.กม. ความยาวรวม 735 กม. มีปริมาณ

ฝนเฉลี่ยรายป 1,143 มม. ปริมาณน้ําทา

รายปเฉลี่ย 6,715 ลานลบ.ม. โดยปริมาณ

น้ําสูงสุดอยูในชวงเดือน ส.ค.-ต.ค.ของทุกป 

ซึ่งกรมชลฯ ไดวางแนวทางการพัฒนาลุม

น้ํายม ทั้งตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง

เพ� อใหสามารถชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

ไดอยางครอบคลุม เน� องจากในลุมน้ําไมมี

แหลงน้ําขนาดใหญจําตองมีการปรับปรุง

ระบบบริหารทั้งหมดใหระบายน้ําไดและกัก

เก็บน้ําไดเชนการสรางอาคารบังคับน้ําใน

แมน้ํายมเปนชวงๆแบบขั้นบันได เพ� อกัก

เก็บน้ําใหเกษตรกรไดใชใหไดมากที่สุด

“ในการลงพื้นที่ของพล.อ. ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จ.พิษณุโลก 

อุตรดิตถ และพิจิตร เม� อวันที่ 4 เม.ย.65 

ที่ผานมา ได ใหนโยบายกับกรมชลฯ วา 

ให้วางแผนการบริหารนํ้าเพ่ือการอุปโภค 

บริโภคเพียงพอตลอดท้ังป พรอมประชาสัมพันธ

ประชาชนใชน้ําอยางประหยัดสอดคลอง

กับนโยบายของรัฐเพื่อสงวนน้ําสําหรับ

สนับสนุนทุกกิจกรรมของประชาชน  ทั้งนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ํา

ลุมน้ํายม มีทั้งการขุดขยายคลอง ปรับปรุง

ประตูระบายน้ํา(ปตร.) ปรับปรุงฝาย ซึ่งจุด

ท่ีมีนัยสําคัญของโครงการเชน การปรับปรุง

ฝายแมยม ใหมีความสูงเพิ่มขึ้น 1 เมตร 

ดวยการเสริมฝายยาง การปรับปรุงคลอง

ผันน้ํายม-น�าน จากเดิมสามารถระบายน้ํา

ได 100 ลบ.ม./วินาที เปน 300 ลบ.ม./วินาที 

และการเพิ่มประสิทธิภาพ  ปตร.หกบาท

ที่จากเดิมระบายน้ําได 250 ลบ.ม.ตอวินาที 

เพ่ิมเปน 500 ลบ.ม.ตอวินาที เปนตน ซึ่ง

ทั้งหมดกรมจะเรงรัดใหเสร็จตามแผน” 

นายประพิศ กลาว

สําหรับโครงการลุมน้ํายมตอนบน 

มีแผนพัฒนาแหลงน้ํา ดวยการกอสราง

อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 22 โครงการ 

ความจุรวม 301 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันอยู

ระหวางกอสรางจํานวน 4 โครงการ ไดแก 

อางเก็บน้ําหวยรู จ.พะเยา อางเก็บน้ําน้ําป 

จ.พะเยา อางเก็บน้ําแมคํามี จ.แพร อาง

เก็บน้ําแมแคม จ.แพร

ขณะที่ลุมน้ํายมตอนกลาง มีแผนการ

พัฒนาแหลงน้ํา ดวยการปรับปรุงลําน้ํา

ท่ีต้ืนเขิน กําจัดส่ิงกีดขวางทางนํ้า การกอสราง

อางเก็บน้ําขนาดกลางจํานวน 6 โครงการ 

ความจุรวม 37 ลาน ลบ.ม. อาทิ อางเก็บนํ้า

หวยไร จ.สุโขทัย อางเก็บนํ้าแมสํา จ.สุโขทัย

นอกจากนั้ นลุ มน้ํ ายมตอนล าง 

กรมชลฯไดวางแผนพัฒนาพื้นที่แกมลิง 

118 แหง ความจุรวม 160 ลานลบ.ม. 

กอสราง ปตร.และฝายตามลําน้ํายม 6 แหง 

ปจจุบันอยูระหวางกอสราง 4 แหง ไดแก 

ปตร.ทานางงาม จ.พิษณุโลก ทดน้ําและ

กักเก็บน้ําได 7.6 ลานลบ.ม. ปตร.ทาแห 

ทดน้ําฯ ได 12.6 ลานลบ.ม. ปตร.วังจิก 

ทดน้ําฯ ได 4 ลานลบ.ม. และ ปตร.โพธิ์

ประทับชาง จ.พิจิตร ทดน้ําฯ ได 3.15 ลาน

ลบ.ม.

ณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ ผูจัดการ

ทั่วไป บริษัท สหโคเจน กรีน ในฐานะผูแทน

บริษัทฯ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถาน

ประกอบกิจการ ที่ผานการรับรองผลตามขอ

กําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทํางาน (T-OSH OSHMS: 

2019) ในระดับ Platinum ใบรับรองเลขที่ 

: สสปท-640011 ภายใต โครงการพัฒนา

สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ

การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี 

สหโคเจน รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สสปท.

สถานประกอบกจิการตามมาตรฐานระบบการจดัการดานความปลอดภัย

พลเอกอภิชาต แสงรุงเรือง ประธานกรรมการ

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการ

มหาชน) หรือ สสปท. ใหเกียรติมอบใบประกาศ 

ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพ� อ

สงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีการจัดการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทํางานอยางเปนระบบและ

ยั่งยืน ซึ่งใบรับรองดังกลาว มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 21 

ธันวาคม 2567

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด ใหการตอนรับ ประธานสหพันธแบดมินตันโลก

โรเบิรต เมาเรอร เลิฟเลอร ผูอํานวยการกลุมงานปฏิบัติการ–กลุมโรงแรมในกรุงเทพฯ 

และประเทศลาว และผูจัดการทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ใหการตอนรับ พอล-เอริค เฮเยอร ลารเซน ประธานสหพันธ

แบดมินตันโลก เน� องในโอกาสมาประชุมสัมมนา “Annual General Meeting & Thailand 

open 2022 – Tournament – BWF World Tour” และเขาพักที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายเรืองฤทธ์ิ สาที กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตกระบะบรรทุกสวนบุคคล 

ลักษณะกระบะบรรทุก (ไมมีหลังคา) 

ย่ีหอโตโยตา สีดํา หมายเลขทะเบียน 

บต ๙๔๗๑ นครพนม 

๑ คัน ช� อผูถือกรรมสิทธ์ิ ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) ช� อผูครอบครอง 

นายวัชรา สาที 

๓๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหา

หม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายเรืองฤทธิ์ สาที กับพวก

(นายพิเชส คลองสารา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

หม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปน

ของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืน

หรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตก

เปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถตูนั่งสี่ตอน ยี่หอ MG รุน 

V๘๐ สีดํา หมายเลขทะเบียน 

นข ๔๑๙๕ ชัยภูมิ

๑ คัน วาที่รอยตรี 

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๒ รถยนต ยี่หอ MERCEDES-

BENZ รุน GLA ๒๐๐ AMG 

Dynamic สีขาว หมายเลข

ทะเบียนปายแดงช ๘๙๕๕ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๘ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๓ เงินสด - - ๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๘ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส ชุมแพ

เลขที่บัญชี ๖๗๙-๕-๒๒๖๙๑-๓ 

ช� อบัญชี นางสาวปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๑๐,๕๘๒.๕๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕)

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส ชุมแพ

เลขที่บัญชี 

๖๗๙-๗-๐๒๕๖๔-๘ ช� อบัญชี 

วาที่ ร.ต.ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๓,๑๕๘.๑๔ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาชุมแพ เลขที่บัญชี 

๖๔๗-๒-๔๓๑๐๘-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๖๙,๔๕๑.๘๖ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขากุฉินารายณ เลขที่บัญชี 

๔๐๒-๐-๑๗๗๖๑-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวสุจิตรตรา นาคาดะ

- นางสาว

สุจิตรตรา 

นาคาดะ

๗,๖๓๕.๙๘ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมแพเลขที่บัญชี 

๖๔๗-๒-๓๓๓๗๕-๐ ช� อบัญชี 

วาที่รอยตรี ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๒,๓๓๕.๗๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมแพเลขที่บัญชี 

๐๖๑-๘-๔๖๔๕๗-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๓,๖๖๐,๑๓๘.๖๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน)เลขที่บัญชี 

๓๑๘-๒-๘๕๓๗๐-๙ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา ศรี

วรรณภูมิ

๓๙,๓๘๖.๗๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน)เลขที่บัญชี 

๓๑๘-๒-๙๐๓๔๑-๓ ช� อบัญชี 

วาที่รอยตรี ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๕,๔๒๗.๗๖ บาท 

(ณ วันที่ ๑๗ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน)เลขที่บัญชี 

๓๑๘-๒-๘๕๓๗๑-๗ ช� อบัญชี 

วาที่รอยตรี ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๕๒๖.๒๕ บาท 

(ณ วันที่ ๑๗ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสินสาขาภูเขียวเลขที่บัญชี 

๒๐๐๗๖๒๘๘๑๘๐ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๑๘๐,๖๕๐.๘๒ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖,๗๕๙,๒๙๔.๓๔ บาท 

(หกลานเจ็ดแสนหาหม� นเกาพันสองรอยเกาสิบส่ีบาทสามสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุวภัทร นิลพันธ)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

สุทธิพงษ เฉลิมเกียรติ ผูชวยผูวาการ

บริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) ดร.สุมิตรา จรสโรจนกุล 

"เบอรด้ี" เจาตลาดกาแฟกระปองพรอมด� ม

ในประเทศไทย ไดปรับกลยุทธการส� อสาร

ทางการตลาดของกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม 

“เบอรด้ี โรบัสตา” เพ� อใหเขาถึงกลุมคนรุนใหม

มากขึ้น เม� อเร็ว ๆ นี้ ไดเปดตัวพรีเซนเตอร

รวมคนใหม “โตง ทูพี” คูกับนักรองขวัญใจคนไทย 

“ตูน บอดี้แสลม” ที่จะชวยสรางแรงบันดาลใจ

และใหกําลังใจคนไทยทุกคนผานหนังโฆษณา

ตัวใหม ภายใตคอนเซ็ปต “เบอรดี้ โรบัสตา 

เขมจัด X สะใจ” พรอมตอกย้ําจุดเดนของ

แบรนด กับความเขม ความหอม และวิตถุดิบ

ที่มีคุณภาพของกาแฟ “เบอรดี้ โรบัสตา”

ปจจุบัน ผูบริโภคหันมาใหความสําคัญ

กับเร� องสุขภาพกันมากขึ้น โดย “เบอรดี้” 

ก็ไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 

“เบอรด้ี โรบัสตา” อยางตอเน� อง เพ� อตอบโจทย

ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในเรื่องของ 

“คุณภาพ” ไมวาจะเปน รสชาติ ความเขม 

และความหอมของกาแฟจาก “เมล็ดกาแฟ

สายพันธุ โรบัสตา” ที่ทําใหกาแฟ “เบอร

ดี้ โรบัสตา” มีความเขม และหอม โดดเดน 

ไมเหมือนใคร เขากับคอนเซ็ปต “เขมจัด X 

สะใจ” ตลอดจนมุงเนนในดาน “การสงเสริม

การมีสุขภาพที่ดี” ใหกับผูบริโภค จะเห็นได

จากการที่ผลิตภัณฑของเราไดรับการรับรอง

สัญลักษณ "ทางเลือกเพ� อสุขภาพ (Health-

บมจ.ไพโอเนียร มอเตอร (PIMO-ไพโม) 

ชวงนี้ตองบอกเลยวาหัวกระไดไมแหง..เสน�ห

แรงมากๆ เพราะลาสุด ทั้งผูถือหุน นักลงทุน

และนักวิเคราะห ตางตบเทาเขาเยี่ยมชม

โรงงานผลิตมอเตอร ไฟฟาเคร� องปรับอากาศ 

(Air Conditioning Motor) มอเตอรที่ใชใน

อุตสาหกรรมทั่วไป (Induction Motor) ที่ 

จ.นครปฐม ไมขาดสาย หลังผูบริหารคนขยัน 

“วสันต อิทธิโรจนกุล” เดินหนาขยายกําลัง

การผลิต Variable Speed Motors จาก 70 ลูก 

เปน 120 ลูก รองรับตลาดตางประเทศสําเร็จ

เรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังสรางอาคาร 

Warehouse ขนาดพื้นที่ประมาณ 3,000 

ตารางเมตรและอาคารสวนขยายกําลังผลิต

มอเตอร AC อีกดวย..อาณาจักร PIMO-ไพโม 

ยิ่งใหญขนาดไหนรอติดตามชมเร็วๆ นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยวิทยาลัย

วิศวกรรมสังคีต รวมกับ บริษัท โซลูชั่น วัน 

โฮลด้ิง เปดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รวมเขาประกวด FUTURISTIC MUSIC CONTEST 

SEASON 5+1 การประกวดวงดนตรีพรอม

กับซาวดเอนจิเนียรแบบไลฟสตรีมมิงครั้ง

แรกในประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 

บาท ทีมชนะเลิศไดรับสิทธิ์เขาเรียนในคอรส

มิกซเสียงดวยเทคโนโลยีอิมเมอรซิฟซาวด 

(Immersive Sound- Dolby Atmos) เปด

โอกาสทุกประเภทดนตรีและไมจํากัดรูปแบบ

แตจํากัดสมาชิกไมเกินวงละ 6 คน โดยตอง

มีซาวดเอนจิเนียรอยางนอย 1 คน สงคลิป

บันทึกวิดี โอการแสดงสดเพลงคัฟเวอรและ

เพลงที่แตงเองรวม 2 คลิป พรอมใบสมัคร

และหลักฐานการสมัครไดตั้งแตวันนี้ถึง 12 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

มิถุนายน 2565 ที่ imse@kmitl.ac.th ศึกษา

รายละเอียดพรอมดาวน โหลดใบสมัครได

ทางเว็บไซต http://imse.kmitl.ac.th/th/ 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีเพจเฟซบุก https://

www.facebook.com/imsekmitl/หรือโทร.

0-2329-8197

ศุภพงษ เพชรสุทธ์ิ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท จระเข คอรปอเรช่ัน พรอมดวย พงษพันธุ

ประทีปมโนวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานการตลาด ธิติ ศรีรัตนา ผูอํานวยการ

ฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปทมาวรรณ 

“เบอรดี้ โรบัสตา” ดึง “โตง ทูพี” 

เปนพรีเซนเตอรรวม หวังเขาถึงกลุมคนรุนใหมมากขึ้น

ier choice)" อันเปนอีกหนึ่งความมุงมั่น

ตั้งใจของเราที่จะสงเสริม "สังคมสุขภาพดี" 

สอดคลองกับแนวทางใน การสรางคุณคารวม

กับสังคมของอายิโนะโมะโตะ (ASV) โดยความ

พยายามทุมเทอยางไมหยุดย้ังน้ี ทําให “เบอรด้ี” 

สามารถครองใจผูบริโภคในฐานะแบรนดท่ีมี 

“ยอดขายอันดับ 1 ในตลาดกาแฟกระปอง

พรอมด� มในประเทศไทย” นั่นเอง

“เบอรดี้ โรบัสตา” ยังไดเปดตัวหนัง

โฆษณาตัวใหม  ท่ีมุงจับกลุมวัยรุนและคนรุนใหม 

ดวยการผสมผสานบทเพลงใหมที่ “เบอรดี้” 

และ “พรีเซนเตอรของแบรนด” ไดรวมกัน

สรางสรรคขึ้นอยางตั้งใจ โดยยังคงไวซึ่ง

เอกลักษณเฉพาะตัวของพรีเซนเตอรท้ัง 2 ทาน 

ที่สามารถเขากันไดอยางลงตัว ผานการเลา

เร� องที่มีเนื้อหาโดนใจคนรุนใหม ที่จะชวย

สรางแรงบันดาลใจและใหกําลังใจคนไทย

ทุกคน ดังเชน “เบอรดี้” ที่อยูเคียงขางคนไทย

มาตลอดมา 29 ป ไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงทุกทาน

สามารถรวมเปดประสบการณใหมกับ “เบอรด้ี 

โรบัสตา” ผานภาพยนตร โฆษณาตัวใหมนี้ 

พรอมติดตามขอมูลเพิ่ม เติมและความ

เคล� อนไหวของ “เบอรดี้” ไดที่เฟซบุกแฟนเพจ 

'Birdy World' และ www.ajinomoto.co.th

ทั้งนี้ “เบอรดี้” ถือเปนผูบุกเบิกการ

ทําตลาดกาแฟกระปองพรอมด� มรายแรก

ในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2536 และไดรับ

ความไววางใจจากผูบริโภคชาวไทย จนครอง

ความเป็นแบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม

ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยมา

ตลอด 29 ป ท่ีผานมา โดย “เบอรด้ี โรบัสตา” 

สามารถหาซื้อไดแลววันนี้ที่ ร านเซเวน 

อีเลฟเวน รานสะดวกซื้อ และรานคาชั้นนํา

ทั่วประเทศ ในราคากระปองละ 15 บาท 

มอบกระเชาแสดงความยินดีในโอกาสเปดรานใหม รานยา “ดี เชน”     ยุตินันท  กองนิละ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารพื้นที่เชา บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุป  พรอมคณะผูบริหาร มอบ

กระเชาดอกไมแสดงความยินดี แก วิบูลย  สกุลบํารุงศิลป กรรมการผูจัดการ บริษัท เมด แคร ดี 

- เชน ในโอกาสเปดรานใหม รานยาดี-เชน รานจําหน�ายยาคุณภาพพรอมเปดใหบริการแลว

วันนี้ ณ ชั้น 5 โซน 2  ศูนยการคา แพลทินัม แฟชั่น มอลล

“จระเข” โชวสุดยอดนวัตกรรมตอบโจทยชีวิตรูปแบบใหมในงานสถาปนิก’65

ชูไฮไลต “SEE JORAKAY-ปกปองงานโครงสรางพื้นฐาน-ปกปองทั้งบาน”

รุงศิริวงศ ผูจัดการฝายพัฒนาความยั่งยืน

องคกร บริษัท จระเข คอรปอเรชั่นและ

จุลสมโณ พงษเสฐียร ผูออกแบบบูธจระเข 

ยกทัพนวัตกรรมเพ� องานกอสราง ซอมแซม 

และตกแตงครบวงจรตั้งแตฐานรากจนถึง

หลังคา ภายใตแบรนด “จระเข” ไปจัดแสดง

ในงานสถาปนิก’65 ตอบโจทยการกอสราง

ของมืออาชีพครบทั้งระบบ และตอบโจทย

การใชชีวิตรูปแบบใหมครบวงจร ดวย SEE 

JORAKAY นวัตกรรมสีจากธรรมชาติ 100% 

รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 

หนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติในการดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด ไดเทากับตนไม ใหญ 

พรอมดวย ผลิตภัณฑที่ปกปองงานโครงสราง

พื้นฐาน (Infrastructure) ที่ครอบคลุมการใช

งานต้ังแตงานโครงสรางรถไฟฟาความเร็วสูง 

ทางยกระดับตางๆ ไปจนถึงงานทาเทียบเรือ 

และ ผลิตภัณฑที่ปกปองบานทั้งหลัง ที่

ทําใหบานแข็งแกรง ทนทาน ปลอดภัย และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งผูสนใจสามารถ

ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑของจระเขไดที่ 

www.jorakay.co.th และเฟซบุก jorakay หรือ 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2720-1112

กฟผ. ขยายความรวมมือพัฒนาวินมอเตอรไซคไฟฟา

ต้ังเปาเปนโมเดลของประเทศ เปลี่ยนผานสูการเดินทางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) นางอารีรัตน ศรีประทาย 

กรรมการผูจัดการบริษัท Stallions และ Mr. Li Yao

ประธานบริษัท Dongguan Tailing Electric 

Vehicle Co., Ltd. (TAILG) รวมลงนามบันทึก

ขอตกลงการสงเสริมการใชรถจักรยานยนต

ไฟฟาสาธารณะ และการเริ่มโครงการความ

รวมมือดานงานวิจัย เพ� อขยายความรวมมือ

เดินหนาโครงการเฟส 2 นํารองวินมอเตอรไซค

ไฟฟา 50 คัน โดยความรวมมือในครั้งนี้ 

กฟผ. สนับสนุนการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟา

แบบสับเปลี่ยน การคัดเลือกวินมอเตอร ไซค 

รวมถึงติดตามการเก็บขอมูลจริง อาทิ ขอมูล

การขับขี่ การสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ การใช

พลังงาน ปริมาณมลพิษและคาใชจายที่ลดลง 

เพ� อนํามาวิเคราะหสําหรับขยายผลวินมอเต

อรไซดไฟฟาในประเทศ และมุงสูเปาหมาย

คารบอนสุทธิเปนศูนย ภายใน ค.ศ. 2065

เม� อวันจันทรที่ 11 เมษายน 2565 

ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

จังหวัดขอนแกน โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมการนําเสนอ

ผลงานจังหวัด อําเภอและชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการตามแนว

พระดําริขององคประธาน โดยพัฒนารูปแบบ

และเกณฑการนําเสนอผลงานกลุมประเภท

ตางๆ รวมท้ังขยายการดําเนินงานใหครอบคลุม 

ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งใน

จังหวัด  อําเภอ  ชุมชน  สถานศึกษา  สถาน

ประกอบการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน/ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  

เรือนจํา/ทัณฑสถาน และสํานักงานคุมประพฤติ 

การประกวดผลงานในครั้งนี้นอกจาก

จะเปนการแสดงความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการตามแนวพระดําริขององคประธาน 

ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ ชุมชน และชมรม

ประเภทตางๆ แลวยังเปนเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณการทํางานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ของเครือขายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีคุณคาอยางยิ่ง 

ทั้ งนี้ เ กณฑการพิ จารณาที่ สํ าคัญ

สําหรับการดําเนินงาน จังหวัดและอําเภอ 

TO BE NUMBER ONE คือ นโยบาย แผนงาน 

การบูรณาการงานดานการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด และการเสริมสราง

ศักยภาพเยาวชนกลุมปกติและกลุมเสี่ยงภาย

ใตจังหวัดที่เขมแข็งชัดเจน และการดูแลชวย

เหลือผูเสพ ผูติด ยาเสพติด ภายใต โครงการ 

“ใครติดยายกมือขึ้น” ในขณะที่ ชมรม TO BE 

NUMBER ONE ซึ่งประกอบดวย ชมรมฯ 

ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถาน

ประกอบการ ในสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน เรือนจํา/ทัณฑสถาน และ

สํานักงานคุมประพฤติ  มีเกณฑการพิจารณา 

คือ มีการดําเนินงานตามองคประกอบชมรมฯ 

ความภาคภูมิใจของชาวอีสานกับผลงานจังหวัด อําเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ป 2565

3 ก. ที่ชัดเจน และเขมแข็งภายใตแนวทาง 

“สมาชิกเพ� อสมาชิก” และ “เพ� อนชวยเพ� อน” 

เพ� อดําเนินกิจกรรมสรางสรรคตามยุทธศาสตร

โครงการ คือ การรณรงคปลุกจิตสํานึกและ

สรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกันและ

แก ไ ขปญหายา เสพติ ด  

การเสริมสรางภูมิคุมกัน

ทางจิตใจใหแก เยาวชน 

ร ว มทั้ ง ก า ร ส ร า ง แ ล ะ

พัฒนาเครือข่ายเพื่อการ

ปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด  

การประกวดในครั้ง

นี้มีจังหวัดเขารวมนําเสนอ

ผลงานประเภทจั งหวัด 

TO BE NUMBER ONE 

ทั้งในระดับตนแบบและ

ดีเดนครบท้ัง 20 จังหวัด สวนอําเภอและชมรมฯ

ประเภทตางๆ เขารวมทั้งสิ้น 298 แหง โดย

จังหวัดและชมรมฯที่เปนตนแบบ มีผลการ

ดําเนินงานกาวหนา ทั้งดานนวัตกรรมและ

องคความรูดานการปองกันแก ไขปญหายา

เสพติดมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดขอนแกน จังหวัด

ยโสธร และจังหวัดหนองบัวลําภู  ประเภทชมรมฯ 

ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนบานหนองแก 

จังหวัดหนองบัวลําภู ชุมชนบานหนองตะไก 

จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนบานแคนนอย 

จังหวัดยโสธร และชุมชนบานดงกลาง จังหวัด

ขอนแกน  ในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

จังหวัดหนองบัวลําภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

จังหวัดสกลนคร โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค 

จังหวัดหนองบัวลําภู โรงเรียน

ขามแกนนคร จังหวัดขอนแกน 

และโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ 

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัด

ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ 

จังหวัดอํานาจเจริญ  วิทยาลัย

เทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี และมหา

วิทยาลัยกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ และใน

สถานประกอบการ คือ บริษัท แปงมันเอี่ยม

เฮงอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา  

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนย

กระจายสินคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแกน บริษัท ซาบีน�า จํากัด (มหาชน) 

จังหวัดยโสธร และบริษัท สหเรือง จํากัด 

จังหวัดมุกดาหาร

ในโอกาสน้ี นายแพทยสวัสด์ิ อภิวัจนียวงศ  

ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 ทํา

หนาที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบ

รางวัลพระราชทานการประกวดผลงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเชิญชวนผูบริหาร

และผูเขาประกวดทุกคนไดนอมระลึกถึงพระ

กรุณาธิคุณของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรง

ทุมเททรงงานอยางตอเน� องและยังคงมีพระ

ปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อป้องกันและ

แกไขปญหายาเสพติดใหกับประเทศชาติ ดวย

พระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะ

อุตสาหะเพ� อใหบรรลุเปาหมาย เยาวชนไทย

ปลอดภัยหางไกลยาเสพติด และเติบใหญเปน 

คนรุนใหมที่มีคุณภาพ และนอกจากวัยรุน

และเยาวชนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงทั่วไปแลว 

ยังพระราชทานโอกาสใหวัยรุนและเยาวชน

ในสถานพินิจ /ศูนยฝกฯ ผูตองขัง ในเรือนจํา

และทัณฑสถาน และผูถูกคุมประพฤติใน

สํานักงานคุมประพฤติสมัครเปนสมาชิกและ

เขารวมกิจกรรมตางๆ ในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE เพ� อใหสามารถเลิกยาเสพติด

ไดอยางถาวรดวย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เมียนมาตั้งข้อหาทุจริตอดีตรองผู้ว่าแบงก์ชาติ

ย่างกุ้ง • รัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาทุจริตต่อหน้าที่กับ

อดีตรองผู้ว่าการธนาคารกลางของเมียนมา โบ โบ เง ได้รับ

การแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าแบงก์ชาติในปี 2560 เขาถูกควบคุม

ตัวไม่นานหลังจากเกิดรัฐประหารเมื่อปีที่แล้ว โดยกองทัพได้

ไล่รวบตัวสมาชิกระดับสูงของรัฐบาลพลเรือนของซูจีตลอด

จนเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาคนอื่นๆ อีกหลายคน ตามรายงาน

ของโกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา กระบอกเสียงของรัฐบาล

เมียนมาระบุว่า ทางการเปิดการสอบสวนคดีคอร์รัปชัน หลัง

จากมีการร้องเรียนเข้ามาหลายคร้ังต่อการทำาหน้าที่โดยมิชอบ

ของเขา ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พบว่าเขาล้มเหลวในการเก็บภาษี 

เนื่องจากการถอนเงินราว 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบัญชี

ที่ถือโดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโอเพนโซไซตี และการกระทำา

อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาล 

อัยการปารากวัยถูกยิงดับระหว่างฮันนีมูน

โบโกตา • มาร์เซโล เปชชี อัยการชาวปารากวัยถูกสังหารบน

เกาะบารู เกาะท่องเที่ยวของโคลอมเบียเมื่อวันอังคาร รอย

เตอร์รายงานตามการยืนยันของตำารวจจากทั้ง 2 ประเทศ เปช                                                                                       

ชีกับภรรยา คลาเดีย อากีเลรา ซึ่งเป็นนักข่าวอยู่ระหว่างฮันนี

มูนท่ีรีสอร์ตแห่งหน่ึงใกล้เมืองการ์ทาเกนา ท้ังคู่ได้ประกาศการ

ตั้งครรภ์ของอากีเลราทางอินสตาแกรมเมื่อช่วงเช้าวันอังคาร 

อากีเลราบอกกับสื่อปารากวัยว่า มีชาย 2 คนบุกรุกเข้ามา

บนชายหาดส่วนตัวท่ีติดกับโรงแรมก่อนท่ีจะลงมือลั่นไกยิงสามี

ของเธอ เธอยืนยันว่าเขาไม่เคยได้รับการขู่ฆ่ามาก่อน เปชชี

วัย 45 ปี เป็นท่ีรู้จักจากผลงานของเขาเก่ียวกับคดีต่อต้านการ

ฟอกเงินและคดียาเสพติด รวมไปถึงการสืบสวนคดีฆาตกรรม

ลูกสาวของผู้ว่าการภูมิภาคเมื่อปีที่แล้ว และคดีของโรนัลดิน

โญ อดีตนักฟุตบอลชาวบราซิล ซึ่งถูกจับกุมขณะที่พยายาม

เดินทางเข้าปารากวัยโดยใช้หนังสือเดินทางปารากวัยปลอม

เมื่อปี 2563

ปิดตำานาน ‘ไอพอด’ หลัง ‘แอปเปิล’ หยุดผลิต

ซานฟรานซิสโก • แอปเปิลประกาศยืนยันเมื่อวันอังคารว่า

จะไม่ผลิตไอพอด เครื่องเล่นเอ็มพี 3 ที่เคยร่วมพลิกโฉมการ

ฟังเพลง ก่อนการถือกำาเนิดของไอโฟน สตีฟ จ๊อบส์ ผู้ร่วม

ก่อตั้งบริษัทแอปเปิลเปิดตัวอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเกือบ 21 ปี

ที่แล้ว เครื่องเล่นที่มีขนาดเล็ก, ใช้งานง่าย ช่วยให้แอปเปิล

ปฏิวัติวิธีการขายเพลง แอปเปิลพูดไว้ในตอนนั้นว่าไอพอด

สามารถเก็บเพลงได้มากถึง 1,000 เพลงอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้

ติดตามความเคล่่ือนไหวของอุตสาหกรรมน้ีหรือแม้แต่ทาง

แอปเปิลเองยอมรับมานานแล้วว่าไอโฟนซ่ึงทำาได้หมดทุกอย่าง 

จะกินยอดขายของอุปกรณ์ท่ีทำาได้เพียงอย่างเดียวอย่างไอ

พอด ไปจนไม่มีเหลือ ย่ิงเทรนด์ได้ไปสู่บริการสตรีมเพลง ทำาให้

อุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้แค่สำาหรับเก็บเพลงดิจิทัลพกพา ไม่

ดึงดูดใจอีกต่อไปสำาหรับผู้บริโภค.

ลเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี

ฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอกย้ำาว่า “การเมือง

เรื่องวงศ์ตระกูล” ยังมีความสำาคัญสำาหรับหลาย

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำาหรับฟิลิปปินส์การเปลี่ยนผู้นำาครั้งนี้หมายถึงการปรับ

นโยบายต่างประเทศ โดยเฉพาะต่อมหาอำานาจจีนและสหรัฐฯ ที่

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เฟอร์ดินานด์ “บอง บอง” มาร์กอส จูเนียร์ ลูกชายและ

คนชื่อเดียวกับเผด็จการฟิลิปปินส์ชนะคู่แข่งด้วยคะแนนถล่ม

ทลาย 

เป็นการหวนกลับมาของตระกูลมาร์กอสครั้งสำาคัญใน 

36 ปี เมื่อคุณพ่อ...เผด็จการเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส...ถูก “พลัง

ประชาชน” ขับไล่ออกจากตำาแหน่งและต้องเผ่นหนีออกนอก

ประเทศ

ชัยชนะของมาร์กอส จูเนียร์เป็นการเมืองฉากใหม่ที่กลับ

มาเชื่อมต่อจากฉากเก่าหลังความพยายามที่ยาวนานหลาย

ทศวรรษของครอบครัวนี้ในการทวงอำานาจกลับคืนมาหลังจาก

การจลาจลครั้งใหญ่ในปี 1986 ซึ่งยุติการปกครอง 20 ปีของ

บิดาของเขาอย่างกะทันหัน

บังคับให้มาร์กอสต้องลี้ภัยที่ฮาวายจนถึงต้นทศวรรษ 

1990

หลังจากเป็นที่ชัดเจนว่าเขาได้ชัยชนะด้วยคะแนนท่วมท้น

แล้ว “บอง บอง” ก็ประกาศว่า

“ความพยายามใดๆ ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับคน

คนเดียว มันเป็นเรื่องของผู้คนจำานวนมากที่ทำางานในรูปแบบ

ต่างๆ มากมาย”

แต่คนฟิลิปปินส์จำานวนไม่น้อยยังทวงถามความเป็นธรรม

เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างโหดร้ายของยุค “เฟอร์ดินานด์ผู้พ่อ”

ซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกใน

ฟิลิปปินส์ได้เสมอ

แต่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะสะท้อนว่าคนที่นั่นส่วนใหญ่จะ

ไม่ให้ความสำาคัญกับอดีตเท่ากับความหวังในตัวของ “มาร์กอส

รุ่นลูก” ที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่ถูกโรคระบาดโควิด

สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงและกว้างขวางมากว่า 3 ปี

ตลอดช่วงการหาเสียงนั้น มาร์กอส จูเนียร์ พยายาม

หลีกเลี่ยงการตอบคำาถามเกี่ยวข้องกับมรดกทางการเมืองของ

ครอบครัว

โดยหลีกเลี่ยงการขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์หรือดีเบตกับ

คู่แข่ง เพราะเชื่อว่าโพลทั้งหลายให้เขานำาอยู่แล้ว ไม่จำาเป็นจะ

ต้องถูกซักถามเรื่องที่เขาไม่อยากตอบ

ทีมหาเสียงของ “บอง บอง” สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ

ครอบครัวมาร์กอสด้วยการเน้นไปที่ “ความเป็นผู้นำาอัจฉริยะ” ของ

อดีตประธานาธิบดีมาร์กอส

และสร้างเรื่องราวที่อ้างถึง “ความสำาเร็จอย่างใหญ่หลวง” ที่

มาร์กอสผู้พ่อได้ทำาให้กับประเทศชาติ

ไม่ว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะพยายามขุดคุ้ยอดีตของครอบครัว

เพียงใด ทีมหาเสียงของ “บอง บอง” ก็เลือกที่จะนำาเสนอ “ด้าน

บวก” ของครอบครัวนี้อย่างต่อเนื่อง

และหากวัดจากผลการเลือกตั้งก็ต้องยอมรับว่า “ปฏิบัติการ

ด้านข่าว” ของมาร์กอสผู้ลูกประสบความสำาเร็จอย่างชัดเจน

“บอง บอง” เลี่ยงคำาถามเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาล

ในการเรียกคืนความมั่งคั่งมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ตกทอดมา

จากครอบครัว

เขาหันมาเน้นเรื่องที่เขาจะต้องสร้าง “ความเป็นเอกภาพแห่ง

ชาติ” 

แนวทางหาเสียงของเขาคืออดีตเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว วันนี้

ต้องระดมสรรพกำาลังเพื่อสร้างอนาคตของประเทศ

หากถามนักวิเคราะห์ที่นั่นว่าไฉนตระกูลการเมืองที่เคยมีเรื่อง

แปดเปื้อนอย่างนี้จึงได้รับความนิยมจากประชาชนได้มากมายเพียง

นี้ คำาตอบก็จะเน้นไปที่ความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมล้ำาที่ยังฝังลึกในประเทศ

อีกทั้งยังเป็นเพราะความล้มเหลวในความพยายามปฏิรูป

ทางการเมืองภายใต้การบริหารของรัฐบาลต่างๆ ตั้งแต่การลุกฮือ

ของ “พลังประชาชน” หรือ People Power ที่โค่นมาร์กอสผู้พ่อ

อีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นแรงหนุนเนื่องให้ “บอง บอง” ชนะอย่าง

ล้นหลามก็มาจากพลังทางโซเชียลมีเดียอย่างมหาศาล

ฝ่ายมาร์กอสใช้ โซเชียลมีเดียนำาเสนอเรื่องราวและข้อมูลที่ 

“ฟอกขาว” อดีตของบิดาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะถูกต้องแม่นยำาตรงกับความเป็นจริงในอดีต

เพียงใดหรือไม่ก็ตาม

หนึ่งในคนรุ่นทำางานที่นั่นอ้างว่าเป็นผู้ติดตามเพจโซเชียลมี

เดียของมาร์กอสบอกว่าเขาลงคะแนนให้มาร์กอสเพราะ “พ่อของ

เขาทำาเรื่องโครงการโครงสร้างพื้นฐานมากมาย และผมหวังว่า ถ้า

บอง บองชนะ เขาก็จะเจริญรอยตามพ่อ”

อีกด้านหนึ่ง “บอง บอง” ได้รับแรงหนุนสำาคัญจากการวางตัว

เป็นพันธมิตรกับซารา ดูเตอร์เต นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา ลูกสาว

ของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ที่จะก้าวลงจากตำาแหน่งเมื่อ

เทอมครบ 6 ปี วันที่ 30 มิถุนายนนี้

เหมือน 2 ตระกูลนี้จะแบ่งเขตอิทธิพลกันได้อย่างเหมาะเจาะ

นั่นคือทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์เป็นของตระกูล Marcos 

และเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของตระกูล Duterte

มาร์กอสเสนอตัวเป็นผู้นำาที่จะสานต่อนโยบายหลักของดูเตร์

เต ซึ่งรวมถึงสงครามต่อต้านยาเสพติด 

“บอง บอง” บอกว่าเขาจะเน้นไปที่ “ปลาตัวใหญ่” แทนที่

จะเป็นพ่อค้าเร่เล็กๆ 

และให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยคำาขวัญ “สร้าง สร้าง สร้าง” 

ด้านนโยบายต่างประเทศ มาร์กอสถูกคาดหวังว่าจะรักษา

จุดยืนที่คบหาใกล้ชิดกับจีนของดูเตร์เต 

แต่เขาก็ประกาศว่ามีความตระหนักถึงการเป็นพันธมิตร

กับสหรัฐฯ ที่ดูเตร์เตเองพยายามจะสลัดทิ้ง

แต่ในแง่เศรษฐกิจนั้น นักวิเคราะห์และนักลงทุนส่วน

ใหญ่ยอมรับว่า “บอง บอง” ไม่มีทิศทางและวาระด้านนี้ที่ชัดเจน

อะไรมากมายนัก

ที่แน่ๆ คือประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์จะต้อง

เผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่หนักอึ้งจากผลการระบาดใหญ่

ของโควิดและสงครามยูเครนที่ดันอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างน่า

กังวล...รวมถึงหนี้ที่พุ่งขึ้นเหมือนอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก

สำาหรับคนทำาข่าวรุ่นผมที่ยังเห็นภาพของ People Power 

กลางกรุงมะนิลาที่ประชาชนมารวมตัวเพื่อโค่นเผด็จการมาร์

กอสเมื่อ 36 ปีก่อนนั้น การกลับมาของ “มาร์กอสผู้ลูก” เป็น

ปรากฏการณ์ที่เขย่าขวัญด้านความสำานึกด้านความชอบธรรม

และย้อนแย้งพอสมควรทีเดียว.

ผ

ภรรยาทหารยูเครนเข้าเฝ้าโป๊ป
วาติกัน/มอสโก • ภรรยาของทหารยูเครนกลุ่มหน่ึงเข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสช่วงส้ันๆ ท่ีนครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธ ขอร้อง

ให้พระองค์ช่วยชีวิตสามีของพวกเธอที่ยังปักหลักอยู่ ในโรงงาน

เหล็กอาซอฟสตัลในเมืองมารีอูโปล ท่ีม่ันสุดท้ายของทหารยูเครน

ในเมืองนี้

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

พุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ว่า

ภรรยาของทหารยูเครนกลุ่ม

หน่ึงท่ีสามีของพวกเธอเป็น

ทหารในกองพันอาซอฟท่ียังคง

ปักหลักอยู่ในโรงงานเหล็กอา

ซอฟสตัลในเมืองมารีอูโปล ท่ีม่ัน                                           

สุดท้ายของทหารยูเครนในเมือง

น้ี มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสท่ีนครรัฐวา 

ติกันช่วงส้ันๆ ราว 5 นาที หลัง

การเข้าเฝ้าแบบทั่วไปประจำา

สัปดาห์ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์

คาเทรีนา โปรโกเปนโก 

ภรรยาของเดนิส โปรโกเปน

โก หนึ่งในผู้บัญชาการกองทัพ

อาซอฟ อดีตกองกำาลังขวาจัด                 

ที่เปลี่ยนมาเป็นกองกำาลังป้อง 

กันชาติ กองกำาลังหลักของยู                

เครนท่ีปักหลักอยู่ในโรงงาน

เหล็กอาซอฟสตัล กล่าวกับผู้

สื่อข่าวหลังเข้าเฝ้าว่า พวกเรา                                   

ขอให้พระองค์เดินทางมายูเครน                                        

และขอให้ช่วยเจรจากับประธา 

นาธิบดีวลาดีมีร์ปูติน บอกให้ปู

ตินช่วยปล่อยบรรดาทหารท่ีอยู่

ในโรงงานเหล็กออกมา พระองค์                                                    

ตอบว่าจะสวดภาวนาให้พวกเรา 

เราหวังว่าการมาเข้าเฝ้าคร้ังน้ีจะ

เป็นโอกาสท่ีได้ช่วยชีวิตบรรดา

ทหารในโรงงานเหล็ก ทหารของ

เราพร้อมที่จะอพยพไปยังประ 

เทศที่ 3 

ยูเลีย เฟโดซิเย็ก ภรรยา

หนึ่งในทหารของกองพันใน

โรงงานเหล็กอาซอฟสตัลอีกคน

เผยว่า พวกเราบอกกับโป๊ปว่า

ทหารของเราในโรงงานเหล็ก

ได้รับบาดเจ็บ 700 คน บาด 

แผลของพวกเขาขณะนี้ เป็น

เนื้อตายเน่า และบางคนต้อง

ตัดแขนตัดขา ทหารหลายคน

เสียชีวิตแล้ว แต่ไม่สามารถฝัง

ศพได้ เราขอร้องให้โป๊ปช่วยพวก

เขาให้พระองค์เป็นคนกลางใน                                         

สงครามนี้ เพื่อทหารกองพัน

นี้จะได้อพยพออกจากโรงงาน

แห่งน้ีได้อย่างปลอดภัย พระ 

องค์ตอบพวกเราว่าจะสวดเพื่อ

พวกเราและทำาทุกส่ิงท่ีพระองค์

ทำาได้ 

เฟโดซิเย็กเผยด้วยว่า

สภาพภายในโรงงานเหล็กขณะ

นี้เลวร้ายมาก ไม่มีอาหาร ไม่ 

มีน้ำาและโรงพยาบาลแห่งสุด 

ท้ายถูกทำาลายจากระเบิดของรัส                                                

เซีย

ด้านมาเรียน อัลโยคีนา 

สมาชิกวงพุสซีไรออต วงพังก์ 

ร็อกของรัสเซีย ให้สัมภาษณ์

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เมื่อ

วันอังคารว่า เธอปลอมตัวเป็น                 

พนักงานส่งอาหารเพื่อหนีตำา 

รวจที่ติดตามตัวเธอ และไม่นำา

โทรศัพท์มือถือไปด้วยเพื่อจะได้

ติดตามตัวเธอไม่ได้ จากนั้นให้

เพื่อนขับรถไปส่งที่ชายแดนเบ

ลารุส และพยายามอยู่หลาย

ครั้งจนสามารถเดินทางเข้าลิ

ทัวเนียท่ีเป็นชาติสมาชิกอียูในท่ี                                               

สุด 

ด้าน ลุสยา ชตีน คู่ชีวิต

ของอัลโยคีนาและเป็นสมาชิก

วงพุซซีไรออตเช่นกัน โพสต์

ทางทวิตเตอร์ภาพของอัลโยคี

นาใส่ชุดพนักงานส่งอาหารสี

เขียวของบริษัทเดลิเวอรีคลับ 

ระบุว่าอัลโยคีนาไม่ได้หนีจาก

รัสเซีย แต่อยู่ระหว่างออกทัวร์

เพื่อระดมทุนให้ยูเครน โดย

จะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกในกรุง

เบอร์ลินในวันที่ 12 พฤษภาคม.

นักข่าวอัลจาซีราโดนสังหารที่เวสต์แบงก์

เจนิน • ชีรีน อาบู อักเลห์ ผู้

สื่อข่าวหญิงของสถานีโทรทัศน์

อัลจาซีรา โดนยิงเสียชีวิตที่เขต

เวสต์แบงก์ อัลจาซีรา ระบุว่า

เธอโดนทหารอิสราเอลยิง แต่อิสรา                                                       

เอลบอกน่าจะเป็นฝีมือของฝ่าย

ปาเลสไตน์ 

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

พุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 อ้าง                                              

ถ้อยแถลงของสถานีโทรทัศน์อัล                                                                

จาซีราว่าชีรีน อาบู อักเลห์ วัย                    

51 ปี ผู้สื่อข่าวหญิงอาวุโสของ                      

ช่องข่าวภาษาอาหรับของสถา  

นี โดนทหารอิสราเอลยิงเสียชีวิต                                          

อย่างต้ังใจและเลือดเย็นเม่ือวัน

พุธ ขณะกำาลังรายงานข่าวท่ี

เมืองเจนิน ในเขตเวสต์แบงก์                                    

ที่อิสราเอลยึดครองจากปาเลส 

ไตน์ 

กองทัพอิสราเอลแถลง

ยืนยันว่ามีปฏิบัติการจู่โจมค่าย

ผู้ลี้ภัยในเมืองเจนิน ทางเหนือ

ของเขตเวสต์แบงก์เมื่อเช้าวันพุธ 

ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้เป็นฐานที่มั่น

ของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ 

นายทหารอิสราเอลผู้หนึ่งเผย

กับเอเอฟพีว่า ทหารอิสราเอล

ไม่ได้มีเป้าหมายท่ีจะยิงใส่ผู้ส่ือ                                                    

ข่าว โดยกำาลังสอบสวนเหตุที่ผู้                                                   

สื่อข่าวถูกยิงเสียชีวิต และเสนอ                          

ให้มีการสอบสวนร่วมระหว่าง

อิสราเอลกับปาเลสไตน์

กองทัพอิสราเอลแถลง

ว่ามีการยิงต่อสู้กันระหว่างผู้ต้อง                                          

สงสัยกับกองกำาลังความมั่นคง

ของอิสราเอลที่ค่ายผู้ลี้ภัยเมือง

เจนิน มีความเป็นไปได้ว่ามือ 

ปืนปาเลสไตน์เป็นผู้ยิงผู้สื่อข่าว 

ช่างภาพเอเอฟพีที่อยู่ใน

เหตุการณ์เผยว่า ขณะถูกยิง 

อาบู อักเลห์ ใส่เสื้อเกราะกัน

กระสุนที่เขียนคำาว่า “PRESS”

อัลจาซีราเรียกร้องประชา                                                  

คมโลกกดดันให้อิสราเอลรับผิด

ชอบต่อการกระทำาของทหาร

อิสราเอลท่ีต้ังใจสังหารผู้สื่อข่าว

อาวุโสของสถานีคนนี้ ระบุว่า                                          

เป็นการฆาตกรรมท่ีชัดแจ้ง, ละ 

เมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

และบรรทัดฐานทางสังคม 

เหตุการณ์ครั้งนี้ นอก 

จากผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียงคนนี้ที่

ถูกยิงเสียชีวิต อาลี อัลซามูดี ที่

เป็นโปรดิวเซอร์ข่าวของสถานี 

โดนยิงได้รับบาดเจ็บด้วย 

ในช่วง 2-3 สัปดาห์ท่ีผ่าน

มา กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติ

การจู่โจมเมืองเจนินหลายคร้ัง 

หลังจากความขัดแย้งระหว่าง

อิสราเอล-ปาเลสไตน์ปะทุข้ึนอีก                                                  

ครั้ง อิสราเอลกล่าวหาว่าคน                                            

ร้ายที่ก่อเหตุสังหารชาวอิสรา 

เอลใน 2-3 สัปดาห์ท่ีผ่านมา มา

จากพื้นที่นี้.

ฆ่านักข่าว • ชาวปาเลสไตน์ในเมืองเฮบรอนถือภาพถ่ายของชีรีน อาบู อักเลห์ ผู้สื่อข่าวหญิงของสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราที่ถูกยิงเสีย

ชีวิตระหว่างรายงานข่าวทหารอิสราเอลจู่โจมค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองเจนิน เขตเวสต์แบงก์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม

36 ปีให้หลัง...ตระกูลมาร์กอส

หวนคืนอำานาจการเมืองฟิลิปปินส์ 



ลงแส้

“เดี๋ยวดูก่อน”

พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงกรณีที่คณะ

กรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 เชิญเข้า

ร่วมงาน ‘รำาลึก 30 ปี พฤษภาประชา

ธรรม’ ในวันที่ 15-18 พ.ค.65 ว่า ยังไม่เห็น 

เชิญเลย

สำาหรับกรณีนายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุไม่

ควรก้าวก่ายแทรกแซงการตัดสินใจของ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

เศรษฐกิจไทย ในการเข้าร่วมรับประทาน

อาหารนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่มี 

เขาบอกเองว่าเขาไม่ไป”  

เมื่อถามย้ำาว่า การตัดสินใจของ 

ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้มาจากการขอร้องของ 

พล.อ.ประวิตรใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร 

ร้องเชิงปฏิเสธว่า “อึ๊ย”

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงเสียงของ

พรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาสมัยนี้

ว่า เป็นหน้าที่ดูแลไม่ให้สภาล่ม เสียงไม่

แตกหรอก ที่จะมีปัญหาคือหลายคนติด

ธุระ แต่มั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาล

ยังเหนียวแน่น และเสียงเกิน 250 เสียง 

โดยวันที่ 17 พ.ค.นี้ มีการนัดประชุมวิปรัฐ

บาลถึงวาระการประชุมสภา และเน้นเรื่อง 

ส.ส.ต้องเข้าประชุม

เคลียร์พรรคเล็กแล้ว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

และผู้อำานวยการพรรคพลังประชารัฐ ให้

สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยทำาความเข้าใจกับ

พรรคเล็ก เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ว่า คลื่นลมน่าจะเริ่มสงบ จากที่คุยผู้แทน

พรรคเล็กระดับหัวหน้าพรรค มีคุณวุฒิ วัย

วุฒิสูง แต่ปัญหาที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะ

การสื่อสารคลาดเคลื่อนกันไปมา เมื่อตน

ไปเป็นข้อกลางในการสื่อสารจึงได้ข้อมูลที่

ถูกต้องชัดเจน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่มั่นใจเสียงรัฐบาล

มีถึง 250 เสียง ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ นาย

สุชาติกล่าวว่า ไม่กล้าพูดถึงอนาคต ที่สื่อ

ถามเราก็ดูจากสมการตัวเลข เรื่องการ 

เมืองต้องดูทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เป็นการ

วิเคราะห์และคาดการณ์เหมือนทำาข้อสอบ 

ต้องคาดการณ์ว่าข้อนี้ถูกหรือผิด 

ส่วนที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ระบุจะยื่นยุบพรรค พปชร. 

เนื่องจาก พล.อ.ประวิตรครอบงำาพรรค

เศรษฐกิจไทยนั้น นายสุชาติกล่าวว่า นาย

ยุทธพงศ์ พูดไปแบบนั้นไม่มีอะไร เป็นสีสัน

การเมืองของฝ่ายค้าน ที่ต่างคนต่างมีหน้า

ที่ และกรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการครอบงำา 

แต่สื่อมวลชนไปถาม พล.อ.ประวิตร เมื่อ

ถามก็ตอบ และใครก็มีเบอร์ โทรศัพท์ของ 

พล.อ.ประวิตร สามารถโทร.หาได้ พรรค

ฝ่ายค้านก็โทร.ได้ และการโทร.คุยกันเป็น

เรื่องปกติ ไม่ได้ไปร่วมประชุมกับพรรคเขา

หรือไปสั่งการให้เป็นมติที่ประชุม 

“เพราะใกล้หมดเลือกตั้ง เป็นปี

สุดท้าย ทุกคนต้องชิงพื้นที่สื่อ แต่ละ

พรรคก็ต้องทำาให้มีชื่ออยู่ในสื่อเพื่อนับถอย

หลังเลือกตั้ง ถ้าใครไม่มีข่าว สื่อก็อาจจะ

ลืมพรรคนั้นไป จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องมี 

ช่ องทางโปรโมตตั ว เองหรือพรรค”  

นายสุชาติระบุ

ที่พรรคพลังประชารัฐ เมื่อเวลา  

13.30  น.   มีการประชุมคณะกรรมการกฎ 

หมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ  ที่

มีนายไพบูลย์  นิติตะวัน  เป็นประธาน  เพื่อ

พิจารณากรณีที่นายพิเชษฐ  สถิรชวาล  

สมาชิกพรรค ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

หลายครั้ง ในลักษณะที่ทำาให้พรรคพลัง

ประชารัฐและสมาชิกพรรคเสียหาย  ที่

อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคและ

มาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกพรรค โดย

นายพิเชษฐ ไม่ประสงค์ที่จะเดินทางมาให้

ข้อเท็จจริง และให้ถ้อยคำาต่อกรรมการ  วัน

นี้  จึงต้องมีการพิจารณา ตามข้อบังคับ ทั้งนี้ 

นายไพบูลย์กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า  วันนี้

จะได้ผลลงโทษนายพิเชษฐ ที่ชัดเจน  แต่ไม่

ถึงขั้นขับนายพิเชษฐออกจากพรรค

ต่อมาเวลา 16.00 น. นายไพบูลย์

เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า นายพิเชษฐ

ได้กระทำาการจัดตั้งกลุ่มการเมืองใช้ชื่อ

กลุ่ม 16 เพื่อเคลื่อนไหวการเมืองโดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากพรรค และตามคำา

สั่งหัวหน้าพรรคไม่ให้สมาชิกพรรคมีการ

ตั้งกลุ่มการเมืองขึ้น เพราะจะเป็นการ

ทำาลายเอกภาพของพรรค ขณะเดียวกัน

ได้ใช้สถานะการเป็นสมาชิกพรรคไปร่วม

ประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรค

เพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ในวันที่  

28 เม.ย. และในวันที่ 4 พ.ค. เพื่อเตรียม

เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะยื่นไม่ไว้วางใจนายกฯ 

และรัฐมนตรีที่สังกัดพรรค พปชร. จึง

เป็นการกระทำาที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย 

และเป็นการตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพรรค 

พปชร. ด้วยเหตุนี้นายพิเชษฐจึงฝ่าฝืนข้อ

บังคับของพรรคพลังประชารัฐหลายข้อ                

นอกจากนี้ นายพิเชษฐได้ โทรศัพท์

คุยกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ 

ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างหลบหนีหมาย

จับในคดีที่ศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำา

คุก และเป็นบุคคลที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับ

พรรค พปชร. ซึ่งการกระทำาดังกล่าวข้าง

ต้น เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

พรรค ในฐานะสมาชิกพรรค ต้องมีหน้า

ที่และความรับผิดชอบต่อพรรคตามข้อ

บังคับ ข้อที่ 56 (1) (3) และไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกพรรค ตาม

ข้อบังคับข้อที่ 64 ข้อที่ 69 ข้อที่ 72 ข้อที่ 76  

พปชร.หวด ‘พิเชษฐ’

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติ

เห็นควรให้ดำาเนินการงดเว้นสิทธิของ

นายพิเชษฐ ในฐานะสมาชิกพรรคที่พึง

ได้จากพรรคเป็นการชั่วคราวระยะเวลา 

6 เดือน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.65 

ถึง 12 พ.ย.65 ดังนี้ 1.สิทธิในการได้รับ 

การเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง 

กรรมาธิการ หรือตำาแหน่งอื่นในสัดส่วน

ของพรรค 2.สิทธิในการร่วมกิจกรรม ร่วม

ประชุมหรือใช้ห้องประชุมพรรค และสิทธิ

ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ใน

ระบบแอปพลิเคชันไลน์ของพรรค และ 

3.สิทธิในการใช้ชื่อ ตรา เครื่องหมาย 

สัญลักษณ์ ของพรรค พปชร.ในการ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งนี้ หลังจากนี้

คณะกรรมการฯ จะนำาผลการประชุมครั้ง

นี้เสนอต่อผู้บริหารพรรคต่อไป 

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายพิเชษฐท้าให้ 

พปชร.มีมติขับพ้นจากพรรค นายไพบูลย์ 

กล่าวว่า ไม่ถึงขั้นต้องให้ความสำาคัญขนาด

ที่จะต้องให้กรรมการบริหารพรรคหรือ 

ส.ส.มาพิจารณาเพื่อขับพ้นพรรค เพียงแค่

ทำาตามที่กรรมการเสนอไปก็เพียงพอแล้ว 

เมื่อเขาอยากให้ขับ เราก็ไม่ขับ ก็อยู่กัน

อย่างนี้ ทั้งนี้ หากยังทำาผิดซ้ำา สามารถ

พิจารณาขยายเวลาตัดสิทธิได้อีก 

เมื่อถามว่า การทำาในลักษณะนี้

เหมือนการแช่แข็งนายพิเชษฐหรือไม่ นาย

ไพบูลย์หัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ไม่มีความ

เห็น ไปคิดเอาเอง” 

มีรายงานว่า สาเหตุที่คณะกรรม

การฯ ไม่มีการขับนายพิเชษฐพ้นพรรค 

เนื่องจากเห็นว่าพฤติกรรมของนายพิ

เชษฐในฐานะ ส.ส.นั้นเข้าข่ายกระทำาผิด

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกรณีที่มีการพูดคุย

กับฝ่ายค้านเรื่องเงินทอง ซึ่งเป็นอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่

สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วหากมีผู้ ไป

ร้องเรียน  

ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง

กรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น ระบุจัดการเสียง 

ส.ส.พรรคเล็ก โดยเฉพาะประเด็นท่อส่ง

น้ำาอีอีซีได้แล้วว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นและจังหวะก้าวย่างทางการเมือง ต้อง

ดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าจะมีการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ ทำาให้เกิดเรื่องราวต่างๆ 

เหล่านี้ พรรคเล็กโดยเฉพาะนายพิเชษฐ  

สถิรชวาล หัวหน้ากลุ่ม 16 และ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ มีข้อมูล

ที่อยากมีส่วนร่วม จึงมาพูดคุยกับพวก

เรา เพื่อผสมผสานข้อมูลที่จะใช้ในการ

อภิปราย กรณีนี้จะระส่ำาระสายหรือเคลียร์

กันแล้วหรือไม่ คงต้องติดตามดู หน้าที่หลัก

คือพรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งใจว่าข้อมูลในการ

อภิปราย จะโน้มน้าวและชักจูงพรรคเล็ก

หรือพรรคที่ยังไม่ ได้ตัดสินใจ เมื่อเห็น

ข้อมูลแล้ว หวังว่าเขาจะยกมือให้กับเรา

เพื่อไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่อภิปราย 

นพ.ชลน่านเปิดเผยว่า พรรคได้

กำาหนดการจัดงานครอบครัวเพื่อไทยครั้ง

ต่อไปในวันที่ 14 พ.ค. ‘ครอบครัวเพื่อ

ไทย สมุทรปราการ บ้านหลังใหญ่ หัวใจ

เดิม’ ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผนึก

กำาลังประชาชนให้พร้อมในการสร้างความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และในวาระที่ครบ

รอบ 12 ปีเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชน

ในปี 2553 พรรคเพื่อไทยจะขอผนึกกำาลัง

คนเสื้อแดงซึ่งมีสายเลือดรักประชาธิปไตย 

ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศ 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น

ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล สำาโรง โดย

เวลา 10.00 น. จะเป็นกิจกรรมรำาลึกนัก

สู้เพื่อประชาธิปไตย เวลา 13.00 น. จะ

เริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการ นำาโดย 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่

ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม

พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อ

ไทย, นพ.ชลน่าน, นายประเสริฐ, นายสุทิน 

คลังแสง ส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้า

พรรค, น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด

และกรรมการบริหารพรรค, น.ส.ขัตติยา  

สวัสดิผล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนาย

วรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรค

เพื่อไทย กิจกรรมครั้งนี้จะมีการถ่ายทอด

สดบรรยากาศการประชุมใหญ่พรรคเพื่อ

ไทยผ่านเพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและ 

ยูทูบพรรคเพื่อไทย 

นัดเคาะสูตรปาร์ตี้ลิสต์

ที่รัฐสภา นายสาธิต ปิตุ เตชะ 

รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สัมภาษณ์

ก่อนเข้าประชุมว่า จะพยายามพิจารณา

ให้เสร็จโดยเร็ว ส่วนวันที่ 12 พ.ค. จะ

เป็นการพิจารณากฎหมายเรื่องการเลือก

ตั้ง ส.ส. ซึ่งมีประเด็นสำาคัญคือ เรื่องวิธีการ

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือที่บางคนใช้

คำาว่า ส.ส.พึงมี ทั้งนี้ จะพยายามพิจารณา

ประเด็นหาร 100 หรือ 500 ให้จบภายใน

วันที่ 12 พ.ค. 

จากนั้น นายสมคิด เชื้อคง ส.ส. 

อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะ

โฆษก กมธ. แถลงผลการประชุม กมธ.

ว่า ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมืองเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง

การเรียบเรียงบทสรุปและถ้อยคำา จากนั้น

ในวันที่ 12 พ.ค. จะพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไฮไลต์ที่ถูกจับตา

มองคือวิธีคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะใช้ 

100 หรือ 500 หาร มั่นใจว่าเสียงใน กมธ.

เกินครึ่งหนึ่ง หรือ 25 เสียง จาก 49 คน 

จะลงมติให้ใช้ 100 หาร โดยมีแนวร่วม

จากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย พรรค

พลังประชารัฐบางส่วน ส่วนพรรคที่จะใช้ 

500 หาร มีเพียงแค่ นพ.ระวี มาศฉมา

ดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลัง

ธรรมใหม่ รวมถึง ส.ว.ที่ไม่ยอมแสดงจุดยืน

อะไร 

วันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญมี

มติเอกฉันท์ ไม่รับคำาร้องกรณีที่ นพ.ระวี 

มาศฉมาดล ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิ จ า รณาวิ นิ จ ฉั ย ต าม รั ฐ ธ ร รมนูญ 

มาตรา 213 ว่า การที่รัฐสภาลงมติเห็น

ชอบร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ .. ) พ.ศ .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83  

มาตรา 86 และมาตรา 91) เป็นการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ร้อง ขัดหรือแย้งต่อ

หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 

วรรคสอง และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 มาตรา 85 

มาตรา 93 และมาตรา 94 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว

เห็นว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการ

กระทำาทางนิติบัญญัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด ไม่ปรากฏ

ว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการ 

กระทำาใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไข ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง

สำาหรับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) 

พ.ศ.... และรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 นั้น รัฐธรรมนูญ

มาตรา 156 มาตรา 255 และมาตรา 256 

บัญญัติกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า

เป็นการเฉพาะแล้วตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 

มาตรา 47 (2) มาตรา 46 วรรคสามบัญญัติ

ให้ศาลสั่งไม่รับคำาร้องไว้พิจารณา ผู้ร้องไม่

อาจยื่นคำาร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่

รับคำาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย.

‘บิ๊กตู่’

ผู้นำาจะได้พบหารือ (in-person) เพื่อแลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อ

กำาหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง

อาเซียน-สหรัฐในอนาคต

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้พบ

หารือกับผู้นำาสมาชิกอาเซียนประเทศ 

อื่นๆ และจะได้พบหารือกับผู้นำาและผู้

แทนระดับสูงของสหรัฐ เพื่อผลักดันความ

ร่วมมือการขับเคลื่อนการฟื้นฟู และการ

เติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค ในยุคหลัง 

โควิด-19 รวมทั้งจักได้ส่งเสริมการมี

บทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ 

โดยในวันที่ 12 พ.ค.2565 นายก

รัฐมนตรีมีกำาหนดการสำาคัญ ได้แก่ ผู้นำา

รัฐสภาสหรัฐเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลาง

วันแก่ผู้นำาอาเซียน ผู้นำาอาเซียนพบหารือ

กับผู้แทนนักธุรกิจสหรัฐ ณ กระทรวง

พาณิชย์สหรัฐ โดยประธานาธิบดีสหรัฐ

จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำาแก่ผู้นำา

อาเซียน ณ ทำาเนียบขาว

ที่ทำาเนียบรัฐบาล ภายหลังการ

ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้สื่อข่าวพยายาม

สอบถาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกฯ  

ว่า “วันนี้ เป็นรักษาการนายกฯ ดูแล

สถานการณ์ดีใช่หรือไม่” พล.อ.ประวิตร

ปฏิเสธที่จะตอบคำาถาม

เมื่อถามย้ำาว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้

กำาชับช่วงระหว่างไปสหรัฐหรือไม่ รองนายกฯ 

ส่ายหัวก่อนระบุว่า “คุยกันทุกวันอยู่  

แล้ว โห”. 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

รวบ 2 หนุ่มขนยาบ้ามูลค่า 393 ล้าน

หนองคาย • เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 พ.ค.65 นายมนต์

สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแถลง

ข่าวการจับกุมนายอานนท์ ธรรมรักษ์ อายุ 19 ปี ที่อยู่ 221  

ม.4 ต.คำาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และนายวัชระ พรมสี อายุ 25 

ปี ที่อยู่ 24 ม.4 ต.คำาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ของกลางยาบ้า

ประมาณ 5,514,000 เม็ด, ยาอีชนิดผงบรรจุในกระปุกอาหาร

เสริม 8 กระปุก รวมน้ำาหนักประมาณ 4 กก., ยาเคตามีนชนิด

เกล็ดใส บรรจุในถุงพลาสติก 3 ก้อน ประมาณ 3 กก. และดอก

กัญชาหนักประมาณ 1,750 กรัม มูลค่าประมาณ 393 ล้านบาท  

โดยเรือเอกไพรสน พลเสน หัวหน้าสถานีเรือสังคม นรข.เขต

หนองคาย รับแจ้งจะมีการลักลอบนำายาเสพติดจากประเทศ

เพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย บริเวณริมฝั่งแม่น้ำาโขง หลัก 

กม.ที่ 76-77 พื้นที่บ้านปากโสม ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 

จึงดักซุ่มจับกุมกระทั่งเวลา 04.40 น. วันที่ 6 พ.ค.65 พบเรือ

ต้องสงสัยเข้ามาเทียบริมแม่น้ำาโขง จากนั้นมีกลุ่มชายฉกรรจ์

ช่วยกันแบกกระสอบลงจากเรือมาวางไว้ที่ริมน้ำาโขง เจ้าหน้าที่

แสดงตัวขอตรวจค้นจึงแตกกระจายกันหลบหนี แต่นายอานนท์

หนีไปซ่อนอยู่ในพงหญ้า เจ้าหน้าที่จับกุมไว้ได้ ต่อมาช่วงสาย

พบนายวัชระเดินอยู่ริมถนนหน้า กศน.บ้านผาตั้ง จึงคุมตัวไว้

และยึดของกลางทั้งหมด

ผัวหึงเมียปาดคอดับฆ่าตัวตายตาม

ชลบุรี • เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 พ.ค.65 พ.ต.อ.ถาวร 

นาใจเย็น ผกก.สภ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รับแจ้งมีหญิงลูกจ้างปั๊ม

น้ำามันถูกสามีใช้มีดขอปาดคอเสียชีวิตคาห้องพัก ภายในปั๊มน้ำามัน

ชื่อ หจก.วงศ์ทรัพย์อนันต์ ปิโตรเลียม เลขที่ 105 ม.5 ต.หนองปรือ 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ที่เกิดเหตุพบนางสาวมิ้น อายุ 32 ปี นอน

คว่ำาหน้าเสียชีวิตบนที่นอน ที่คอถูกของมีคมปาดเลือดไหลนอง 

เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 7 ชั่วโมง ข้างๆ พบมีดขอด้ามเหล็กที่

ใช้เป็นอาวุธตกอยู่ ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายณัฐวุฒิ ใจดี หรือเบล 

สามีของผู้ตาย ก่อเหตุเวลา 03.00 น. จากนั้นได้ออกจากห้องไป

พร้อมกับลูกสาววัย 6 ขวบ ใช้รถกระบะ โตโยต้า สีดำา ทะเบียน 

ญต 97 นครราชสีมา จากการสอบสวนทราบว่า นายณัฐวุฒิอยู่

กินกับผู้ตายซึ่งมีหน้าตาดีมาหลายปี มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน ทั้ง

คู่ทำางานเป็นลูกจ้างปั๊มน้ำามันนานกว่า 2 ปีและรักกันดี แต่ระยะ

หลังมีเรื่องระหองระแหง เรื่องชู้สาว  เพราะต่างฝ่ายต่างมีคนมา

แอบชอบ ทำาให้หึงหวงมีปากเสียงกันบ่อยขึ้น จึงคาดว่าเป็นสาเหตุ

ที่สามีลงมือฆ่าปาดคอภรรยาในครั้งนี้ ล่าสุด พ.ต.อ.ถาวรกล่าวว่า 

ประมาณเที่ยงวันนี้ ตร.สภ.ครบุรีได้แจ้งมาว่าพบตัวนายเบลแล้ว 

โดยผูกคอตายที่บ้านตนเอง เลขที่ 352 ม.1 ต.เฉลียง อ.ครบุรี  

จ.นครราชสีมา ซึ่งทราบว่าหลังนายเบลก่อเหตุก็ได้ขับรถกระบะ

เอาลูกสาววัย 6 ขวบไปฝากไว้กับแม่ โดยไม่ได้บอกสาเหตุอะไร.

นครศรีธรรมราช • ตำารวจสนธิ

กำาลังขยายผลจับกุมผู้ต้องหายา

เสพติด 7 รายรวด ยึดยาบ้าครึ่ง

ล้านเม็ด ยาไอซ์ 382 กก. มูลค่า

กว่า 114 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วัน

ที่ 11 พ.ค.65 ที่ห้องประชุม 

กก.ตชด.42 ค่ายศรีนครินทรา 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพ

ภาคที่ 4 พร้อมด้วย พล.ต.ท.อำา

พร บัวรับพร ผบช.ภ.8 และ 

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำา รอง 

ผบช.ภ.8, พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์

อุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.อรรถ

วุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด. 

ภาค 4 และ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อ

ต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรี 

ธรรมราช และนายพีระ กาญจน

พงศ์ ผอ.ปปส.ภาค 8 ร่วม

แถลงว่าได้มีคำาสั่งสนธิกำาลัง

ระหว่างตำารวจ กก.สส.ภ.จว.

นครศรีธรรมราช, ชุด ปส.ตชด.42  

ค่ายศรีนครินทรา อ .ทุ่ งสง 

จ.นครศรีธรรมราช, ชุดสืบสวน

ภูธรภาค 8, ชุด กก.สืบสวน  

ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ 

ปปส.ตชด.41, ตชด.42, ชุด

ปราบปรามยาเสพติด ภ.8 และ

ชุด ชปส.ทหาร ทภ.4 วางแผน

จับกุมนายเทพศักดิ์ หรือ “ชาย 

ถ้ำาพรรณรา” อายุ 35 ปี พ่อค้ายา

เสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ 

ได้พร้อมของกลางยาบ้า 54,000 

เม็ด ขณะนำามาส่งให้ลูกค้าในปั๊ม

น้ำามัน ปตท.แห่งหนึ่ง ริมถนน

สายเอเชีย 41 เขต อ.พระแสง 

จ.สุราษฎร์ธานี                                            

จากนั้นขยายผลจับกุม

นายเกียรติพงศ์ หรือใหม่ ปานรินทร์ 

อายุ 32 ปี และนายชุติพนธ์ หรือ

ฉุย โกรณ อายุ 36 ปี พร้อมของ

กลางยาบ้า 280,000 เม็ด ที่

ลานจอดรถในปั๊มน้ำามัน ปตท. 

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

จากนั้น จนท.ชุดดังกล่าวได้

ขยายผลจับกุมนายพรชัย หรือ

บ่าว ยอดอิน อายุ 23 ปี และ

นายอวยชัย หรือเอ็ม หวังสวาสดิ์ 

อายุ 29 ปี พร้อมของกลาง

ยาบ้าอีก 140,000 เม็ด ยาไอซ์ 

2 กก. อาวุธปืน 9 มม.จำานวน 

1 กระบอก ที่บริเวณห้องพัก

เลขที่ 110 ต่อเนื่องห้องพัก 111 

ภายในโรงแรมพร้อมใจรีโซเทล 

ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี 

ธรรมราช

และยังขยายผลจับกุม 

น.ส.จิตรวดี หรือฝน เพชรคง  

อายุ 36 ปี และนายซอบือรี  

หรือ ยี เตะ อายุ 35 ปี พร้อม

ของกลางยาไอซ์ 38 ถุง หนักรวม  

380 กก., ยาบ้า 28  เม็ด ได้ที ่

ศาลาพักริมถนนหมายเลข 41 

บริเวณปั๊มน้ำามันพีที ต.สาม

ตำาบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรี 

ธรรมราช ต่อเนื่องศูนย์ปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด กก.ตชด.42 ม.7 ต.ถ้ำา

ใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ต่อเนื่องหน้าห้องพักหมายเลข 

17 โรงแรมเอเชีย ถนนหมาย 

เลข 41 ต.ถ้ำาใหญ่ อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช

สรุปรวมยาบ้า 474,000 

เม็ด ยาไอซ์ 382 กก. รวมมูลกว่า 

114 ล้านบาท และยึดของกลาง

อีกหลายรายการ ทั้งรถยนต์ 

โทรศัพท์มือถือ และของกลาง

อื่นๆ อีกจำานวนมาก.

รวบนักค้ายา7รายยึด5แสนเม็ด

ปัตตานี • เมื่อเวลา 11.00 น. 

วันที่ 11 พ.ค.65 ร.ต.ท. ศรัณย์

พจน์ ทักษิณเตชกุล รองสารวัตร

ปราบปราม กก.6  บก.ปทส. ร่วม

กับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ตำารวจ 

ทหาร และฝ่ายปกครอง นำา

กำาลังเข้าตรวจค้นห้องแถวเลข 

ที่ 35/6 ซ.20 ถ.รามโกมุท ต.บานา 

อ.เมืองปัตตานี หลังสืบทราบว่า

เป็นแหล่งขายสัตว์ป่าคุ้มครอง

ประเภทนกปรอดหัวโขน หรือนก

กรงหัวจุกรายใหญ่ของปัตตานี

จากการตรวจสอบพบ

นกกรงหัวจุกเป็นจำานวนมาก 

เบียดอัดกันอยู่ในกรงขนาดใหญ่

และขนาดเล็ก โดยคุมตัวผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ 1 ราย คือนายแว

ฮาเซ็น แวดือวาแม อายุ 29 ปี 

จึงนำาตัวมาสอบสวนพร้อมยึด

นกทุกตัวไปยังสำานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานีเพื่อนับ

จำานวน พบว่ามีเกือบ 500 ตัว  

ในจำ านวนนี้ มีนกที่ ตายด้ วย

สาเหตุมาจากขาดน้ำาและเบียด

บุกจับแหล่งลักลอบขายนกกรงหัวจุก

อยู่ในกรงที่อัดแน่นกัน ประกอบ

กับอากาศร้อน ทำาให้เจ้าหน้าที่

ต้องคอยฉีดน้ำาดับความร้อนให้

นก พร้อมใส่น้ำาในถ้วย เนื่องจาก

ตอนที่จับมากรงส่วนใหญ่ในถ้วย

ไม่มีน้ำา

ร.ต.ท.ศรัณย์พจน์เปิดเผย

ว่า สืบทราบมาว่าในซอยกุใบ

อิเต๊ะเป็นที่พักและลักลอบขาย

นกกรงหัวจุกรายใหญ่ จึงสมทบ

กำาลังทั้ง 3 ฝ่ายเข้าจับกุมและ

ยึดนกกรงหัวจุกที่เป็นสัตว์สงวน 

ซึ่งคนดูแลเป็นทั้งคนในและนอก

พื้นที่

ส่วนนกที่ยึดมาได้มีประ 

มาณ 500 ตัว ในส่วนนกกรง

หัวจุกจะให้สำานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานี ส่งไปยัง

สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ที่ โคก

ไม้เรือ อ.ตากใบ จ.นราธิวาสต่อ

ไป ซึ่งมูลค่าของนกที่ยึดมาได้

นั้น เจ้าหน้าที่ประเมินไว้ที่ราคา

อย่างต่ำาตัวละ 300 บาท ส่วน

ผู้ดูแลนกที่จับกุมได้จะดำาเนิน

คดีตามกฎหมายและส่งตัวไปยัง 

สภ.เมืองปัตตานี เบื้องต้นจะแจ้ง

ข้อหาครอบครองสัตว์ป่าสงวน

โดยไม่ได้รับอนุญาต.

ตรัง • วันที่ 11 พ.ค.65 มีความคืบ

หน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธแทง 

ด.ต.พงศ์ธร คงศรีทอง หรือดาบจุน 

อายุ 40 ปี ตำาแหน่ง ผบ.หมู่งาน

ปราบปราม สภ.เมืองตรัง จนได้

รับบาดเจ็บสาหัส หลังออกปฏิบัติ

หน้าที่ตรวจตราสถานบริการ

และร้านเหล้าห้ามเปิดเกินเวลาที่

กำาหนด ซึ่งได้ตักเตือนกลุ่มคนร้าย

ที่ขับรถกระบะออกจากร้านแล้ว

เบิ้ลเครื่องยนต์เสียงดัง ซึ่งคาดว่า

ไม่พอใจที่ถูกตักเตือน

ล่าสุด เจ้าหน้าที่พบรถ

กระบะ อีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว  

ทะเบียน กบ 4049 ตรัง ถูกจอดทิ้ง

ไว้ข้างขนำาของนายปรีชา คงเมือง 

ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านไสหยี ต.นา

พละ อ.เมืองตรัง แต่ไม่พบกลุ่ม

คนร้ายทั้ง 4 คน ก่อนที่จะประสาน

เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.

ตรังเข้าตรวจสอบและเก็บพยาน

หลักฐาน รวมทั้งลายนิ้วมือแฝง

บริเวณตัวรถ เบื้องต้นพบยางล้อ

หลังขวาแตกจากการถูกยิงด้วย

อาวุธปืน กระจกหน้าถูกของแข็ง

กระแทกจำานวน 2 จุด แต่ไม่ใช่

ร่องรอยอาวุธปืน ภายในรถพบ

ขนมเค้กวันเกิด 1 ชิ้น

จากการสอบสวนเบื้องต้น

ทราบว่า ขนำาหลังดังกล่าวเป็นของ

ผู้ใหญ่บ้าน และรถคันดังกล่าวเป็น

รถแฟนสาวของลูกชายผู้ใหญ่บ้าน 

เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ขับออกไปนั่งดื่ม

ภายในตลาดชินตาทั้งหมด 4 คน 

เป็นชาย 3 หญิง 1 มีลูกชายผู้ใหญ่

บ้านเป็นคนขับ ส่วนคนก่อเหตุ

เป็นกลุ่มเพื่อน เพศชายนั่งประตู

หลัง เบื้องต้นได้เชิญพี่ชายของ

ลูกผู้ ใหญ่บ้านที่เป็นคนขับรถไป

สอบปากคำาที่ สภ.เมืองตรัง ซึ่งใน

ขณะนี้ผู้ก่อเหตุ 1 รายได้หลบหนี

พร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีก 3 คน อยู่

ระหว่างการไล่ล่าตัวอย่างเร่งด่วน 

และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

เตรียมออกหมายจับในเร็ววันนี้.

ไล่ล่าแก๊งวัยรุ่น

แทงดต.สาหัส

มีลูกผญบ.ด้วย
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จี้ พศ.

เมื่อวันพุธ ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล น�ย

อนุช� น�ค�ศัย รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี เป็นประธ�นก�รประชุมห�รือผู้

บริห�รสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ 

(พศ.) ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค ผ่�น

ระบบออนไลน์ (Zoom meeting) สั่งก�ร

ให้ พศ.ห�แนวท�งก�รทำ�นุบำ�รุงพระพุทธ

ศ�สน� หลังพบว่�ช่วงที่ผ่�นม�มีกระแส

ข่�วเชิงลบของวงก�รสงฆ์ถูกเผยแพร่ออก

ม�อย่�งต่อเนื่อง

โดยน�ยอนุช�กล่�วว่� พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล�โหม มีคว�มเป็นห่วงต่อกระแสข่�วดัง

กล่�ว จึงส่ังก�รให้เร่งห�รือแนวท�งก�รทำ�นุ

บำ�รุงพระพุทธศ�สน� และป้องกันพฤติกรรม

ท่ีไม่เหม�ะสมในวงก�รสงฆ์ ในฐ�นะท่ีกำ�กับ

ดูแล พศ. มีหน่วยง�นระดับภูมิภ�คคือ พศจ. 

กระจ�ยอยู่ท่ัวประเทศ จึงได้มีก�รห�รือและ

ขอคว�มร่วมมือ พศจ. ทุกจังหวัดช่วยกันสอด

ส่องดูแลส่ิงท่ีไม่ชอบม�พ�กลหรือพฤติกรรม

ท่ีไม่เหม�ะสม ท่ีอ�จเป็นเหตุให้พระพุทธ

ศ�สน�เสื่อมเสีย ให้รีบร�ยง�นยังส่วนกล�ง

เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

นอกจ�กน้ี ได้ส่ังก�รให้มีก�รต้ังคณะทำ�ง�น

เฉพ�ะกิจ เพ่ือเร่งรัด ติดต�ม และแก้ไข

ปัญห�ท่ีเกิดข้ึน ให้ พศจ.ท่ัวประเทศทำ�ง�น

เชิงรุก ป้องกันส่ิงร้�ยท่ีคอยบ่อนทำ�ล�ยและ

สร้�งคว�มสับสนในสังคมวงกว้�ง พร้อม

ขอให้เร่งสร้�งศรัทธ�กลับคืนม� อะไรท่ีเป็น

กิจกรรมดีๆ ขอให้นำ�ม�ประช�สัมพันธ์เผย

แพร่ให้ประช�ชนได้รับรู้ 

ที่รัฐสภ� น�ยชวน หลีกภัย ประธ�น

รัฐสภ� และประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

ให้ก�รต้อนรับประธ�นกรรมก�รฝ่�ย

ประส�นง�นน�ยกสม�คมครูปริยัติส�มัญ

ภ�คใต้ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ซึ่งมีทั้งพระ

สงฆ์และฆร�ว�ส เข้�เยี่ยมชมศึกษ�ดูง�น

รัฐสภ� บทบ�ทของฝ่�ยนิติบัญญัติ พร้อม

ขอติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รร่�งอนุบัญญัติ

บริห�รง�นบุคคลก�รศึกษ�พระปริยัติ

ธรรม ต�มที่ยังไม่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก

กระทรวงก�รคลัง เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ

บุคล�กรพระปริยัติธรรมต่อไป

น�ยชวนกล่�วตอนหนึ่งว่� ในเรื่อง

คว�มเชื่อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ข่�ว

พระบิด� ซึ่งที่ผ่�นม�ตนได้ ให้ท�งสถ�นี

วิทยุ โทรทัศน์รัฐสภ�ได้ ให้คว�มรู้ท�ง

วิทย�ศ�สตร์ที่ถูกต้องแก่ประช�ชน เช่น 

กล้วยออกหัวปลีประหล�ดหล�ยหัวไม่ใช่

เรื่องที่จะไปจุดธูปขอเลข รวมไปถึงก�รแห่

ขอเลขต้นตะเคียนทองที่จมน้ำ�มีอ�ยุ 100 

กว่�ปี ซึ่งจริงๆ แล้วไม้ตะเคียนทองเป็น

ไม้เนื้อแข็ง ส�ม�รถอยู่ ในน้ำ�ได้น�นอยู่

แล้ว แต่เร�ก็ไม่ ไปบั่นทอนคว�มเชื่อหรือ

พิธีกรรมของคน เพร�ะไม่ส�ม�รถไปกล่�ว

ห�ใครได้ แต่เร�ทำ�ได้คือให้คว�มรู้ ในท�ง

วิทย�ศ�สตร์ว�่เป็นอย่�งไร ดังนั้นพระสงฆ์

ที่มีตำ�แหน่งหน้�ที่อย่�งสังฆ�ธิก�รขออย่�

ดูด�ยในเรื่องที่เกิดขึ้น

ด้�น นพ.สุวรรณชัย วัฒน�ยิ่งเจริญ

ชัย อธิบดีกรมอน�มัย กล่�วถึงกรณีข่�ว

ก�รบุกเข้�ตรวจสอบสำ�นักฤๅษีประหล�ด

ตั้งอยู่ ในที่ดินส�ธ�รณะของหมู่บ้�นกุด

แคน จ.ชัยภูมิ ว่�เมื่อพิจ�รณ�ก�รจัดก�ร

ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อมภ�ยใต้กฎหม�ย 

ว่�ด้วยก�รส�ธ�รณสุขที่เกี่ยวข้อง พบว่�

มีก�รปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�ร

ส�ธ�รณสุขในหล�ยประเด็น ตั้งแต่ก�ร

จัดก�รสิ่งปฏิกูล ซึ่งต�มกฎหม�ยว่�ด้วย

ก�รส�ธ�รณสุข ปัสส�วะ อุจจ�ระ และ

เสมหะ เข้�ข่�ยเป็นสิ่งปฏิกูลต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รส�ธ�รณสุข ต�มม�ตร� 4 โดย

กำ�หนดให้เจ้�ของหรือผู้ครอบครองอ�ค�ร 

หรือสถ�นที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ

ก�รจัดก�รสิ่งปฏิกูลต�มข้อบัญญัติท้องถิ่นที่

กำ�หนดเกี่ยวกับสุขลักษณะของก�รจัดก�ร

สิ่งปฏิกูลต�มคว�มในม�ตร� 20 แห่งพระ

ร�ชบัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ.2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎกระทรวง

สุขลักษณะก�รจัดก�รสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 

กรณีฝ่�ฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะก�ร

จัดก�รสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 ต้องระว�งโทษ

ปรับไม่เกินห้�หมื่นบ�ท ต�มม�ตร� 68

นพ.สุวรรณชัยกล่�วว่� ห�กพบว่�มีผู้

ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อร้�ยแรง

ต้องมีก�รจัดก�รมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป

ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยก�รกำ�จัดมูลฝอย

ติดเชื้อ พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติท้องถิ่น

ด้วย กรณีฝ่�ฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะ

ก�รจัดก�รมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 ต้อง

ระว�งโทษปรับไม่เกินห้�หมื่นบ�ท ต�ม

ม�ตร� 68 และกรณีฝ่�ฝืนกฎกระทรวง

ว่�ด้วยก�รกำ�จัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระว�งโทษจำ�คุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้�หมื่นบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ต�มม�ตร� 68/1 แห่ง

พระร�ชบัญญัติเดียวกันนี้ 

ที่  จ .ขอนแก่น ที่บ้�นเลขที่  79 

บ้�นโนนสะอ�ด หมู่ 1 ต.โนนสะอ�ด 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้�นของ

น�ยทองทิพย์ หนันล� น้องช�ยของน�ย

ทวี หรือพระบิด� โดยยังคงไม่พบตัวน�ยทวี 

หลังจ�กที่ ได้รับก�รประกันตัวชั่วคร�วจ�ก

ศ�ลจังหวัดภูเขียว โดยตนเองไม่ทร�บว่�ไป

อยู่ที่ใด หรือไปอยู่กับลูกศิษย์คนไหน  เชื่อ

ว่�ถ้�ไม่อยู่กับลูกศิษย์ก็คงอยู่ในป่�หรือต�ม

ถ้ำ�ต่�งๆ ต�มนิสัยของฤๅษี

วันเดียวกัน ที่กองบังคับก�รป้องกัน

ปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ป�นแก้ว 

ผบก.ปปป. กล่�วถึงคว�มคืบหน้�คดีของ 

อดีตพระก�โตะ หรือน�ยพงศกร จันทร์

แก้ว อดีตรักษ�ก�รเจ้�อ�ว�สวัดเพ็ญญ�ติ 

อ.ฉว�ง จ.นครศรีธรรมร�ช ว่�ขณะนี้ท�ง

คณะพนักง�นสอบสวนของ บช.ก. ได้ออก

หม�ยเรียกอดีตพระก�โตะให้เข้�พบเพื่อให้

ป�กคำ�ในร�ยละเอียดทั้งหมด อดีตพระก�

โตะเองก็รีบติดต่อกลับม� ระบุพร้อมจะให้

ข้อมูลร�ยละเอียดท�งคดีทั้งหมด ขณะนี้อยู่

ระหว่�งกำ�หนดนัดหม�ยเข้�ม�พบ โดยค�ด

ว่�น่�จะเป็นสัปด�ห์หน้�

พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่�วว่� สำ�หรับ

หม�ยเรียกนั้น จะเป็นในเรื่องของคดี 

ยักยอกทรัพย์ กรณีเบิกถอนเงินวัดไปใช่

ส่วนตัว เนื่องจ�กชัดเจนแล้วว่�ไม่ได้เป็น

รักษ�ก�รเจ้�อ�ว�สวัดเพ็ญญ�ติ จึงถือว่�

ไม่ใช่เจ้�พนักง�น ซึ่งนอกจ�กเบิกถอน

เงินจ�กบัญชีวัดจำ�นวน 6 แสนบ�ทไปใช้

เคลียร์ข่�วฉ�วแล้ว ยังพบอีกว่�เบิกถอน

เงินของวัดไปใช้ทำ�ประโยชน์อย่�งอื่นอีก

หล�ยครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบ 

โดยมีก�รประส�นขอข้อมูลไปยังธน�ค�ร

เพื่อตรวจสอบเส้นท�งก�รเงินของอดีตพระ

ก�โตะและบุคคลใกล้ชิด รวมแล้วกว่� 10 

บัญชีอีกด้วย 

อย่�งไรก็ต�ม ในวันเดียวกัน ช่วง

เวล�  06.30 น. ที่วัดคงค�เลียบ หมู่ 3 

ต.ท่�ซัก อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมร�ช พระ

ธวัฒน์พล จกฺกวโร หรือ “พระย้อย” เดิน

ท�งเข้�ทำ�ก�รล�สิกข� โดยพระครูสมุห์

พิสิทธิ์ อน�ลโย เจ้�อ�ว�สวัดคงค�เลียบ 

และประกอบพิธีล�สิกข�ต�มขั้นตอนจน

แล้วเสร็จ.

พร้อมสู่

จำ�นวน 4,345,218 ร�ย มียอดห�ยป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 4,237,692 

ร�ย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำ�นวน 29,252 ร�ย ขณะที่สถ�นก�รณ์

โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 518,440,513 

ร�ย เสียชีวิตสะสม 6,280,181 ร�ย

สำ�หรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุด  

ได้แก่ กทม. 2,463 ร�ย, ขอนแก่น 308 ร�ย, 

มห�ส�รค�ม 241 ร�ย,  อุบลร�ชธ�นี 238 

ร�ย, บุรีรัมย์ 232 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 198 

ร�ย, ชลบุรี 189 ร�ย, สุรินทร์ 178 ร�ย, 

ร้อยเอ็ด 178 ร�ย และชัยภูมิ 167 ร�ย

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) น�ย

อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข เป็น

ประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�รโรค

ติดต่อแห่งช�ติ ครั้งที่ 3/2565 เปิดเผย

ว่� ที่ประชุมมีก�รห�รือแผนดำ�เนินง�น

ม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สู่

โรคประจำ�ถิ่น และเตรียมก�รเปลี่ยนผ่�น

เข้�สู่ระยะที่ 4 Post-pandemic (ออกจ�ก

โรคระบ�ด เข้�สู่โรคประจำ�ถิ่น) เนื่องจ�ก

สถ�นก�รณ์ก�รติดเชื้อโควิด-19 ของไทย

มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

หล�ยประเทศที่เตรียมก�รเปลี่ยนผ่�นสู่โรค

ประจำ�ถิ่นเช่นกัน อ�ทิ สเปน, อินเดีย, รัฐ

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริก� เป็นต้น

สำ�หรับภ�พรวมขณะนี้ ได้เข้�สู่ระยะ

ที่ 3 หรือ Declining (ก�รลดจำ�นวนผู้ติด

เชื้อลงให้เหลือ 1,000-2,000 คน) มีผู้ติด

เชื้อ ผู้เสียชีวิต ลดลงเร็วกว่�ฉ�กทัศน์ที่

ค�ดก�รณ์ ไว้ เป็นผลจ�กประช�ชนร่วม

มือกันปฏิบัติต�มม�ตรก�ร ทำ�ให้ควบคุม

สถ�นก�รณ์หลังสงกร�นต์ ได้ดี ไม่มีก�ร

ระบ�ดใหญ่ต�มม� รวมถึงคว�มครอบคลุม

ของก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

จึงมีก�รเตรียมคว�มพร้อมเปลี่ยนผ�่นสู่โรค

ประจำ�ถิ่นในบ�งส่วนแล้ว อ�ทิ ประก�ศลด

ระดับก�รเตือนภัยจ�กระดับ 4 เป็นระดับ 

3 ทั่วประเทศ และมอบหม�ยให้ทุกจังหวัด

จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รรองรับก�รเปิดเมือง

เปิดประเทศต�มม�ตรก�ร “2U” (Universal 

Prevention & Universal Vaccination) และ 

“3 พอ” (เตียงพอ หมอพอ เวชภัณฑ์และ

วัคซีนพอ) โดยภ�พรวมประเทศไทยฉีด

วัคซีนไปแล้วกว่� 134 ล้�นโดส ครอบคลุม

เข็มแรกกว่� 81% เข็มที่สอง 74% เข็ม

กระตุ้น 38% และอยู่ระหว่�งเร่งรัดก�รฉีด

วัคซีนกลุ่มเสี่ยงให้ได้ต�มเป้�หม�ย คือ ผู้สูง

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป เข็มแรก 84%,  เข็มที่สอง 

80% และเข็มกระตุ้น 42%

รมว.ส�ธ�รณสุขเปิดเผยต่อไปว่�                   

ที่ผ่ �นม�องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) 

ชื่นชมคว�มสำ�เร็จในก�รรับมือวิกฤตโค

วิด-19 ของไทย โดยมีปัจจัยคว�มสำ�เร็จ 

5 ประก�ร ได้แก่ 1.ผู้บริห�รประเทศให้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รปัญห� 2.มีระบบ

หลักประกันสุขภ�พและก�รดูแลปฐมภูมิที่

ดี 3.มีคว�มร่วมมือทุกภ�คส่วน โดยเฉพ�ะ 

อสม. ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญของส�ธ�รณสุข 

4.ประช�ชนและชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง และ 

5.มีก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดก�รโควิด-19 

ซึ่งจะมีก�รนำ�เสนอประสบก�รณ์ ในก�ร

รับมือโควิด-19 ในที่ประชุมสมัชช�อน�มัย

โลกให้ประเทศสม�ชิกได้เรียนรู้ต่อไป

น�ยอนุทินให้สัมภ�ษณ์ภ�ยหลังก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รโรคติดต่อแห่งช�ติ 

ครั้งที่ 4/2565 ถึงประเด็นโรคโควิด-19 ใน

ประเทศไทยว่� สำ�หรับก�รทำ�ให้ โควิด-

19 เป็นโรคประจำ�ถิ่น (Endemic) ก�ร

ระบุว่�จะประก�ศวันที่ 1 กรกฎ�คมนี้หรือ

ไม่ ก็ไม่สำ�คัญเท่�ก�รได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กประช�ชนทำ�ให้ทุกวันเหมือนเป็นโรค

ประจำ�ถิ่น หรือเป็นโรคชนิดหนึ่งอยู่แล้วใน

ทุกวันโดยไม่ต้องประก�ศอะไรเลยก็ได้ ตน

สั่งก�ร นพ.โอภ�ส ก�รย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค ห�ม�ตรก�รเปิดผับ บ�ร์ 

ค�ร�โอเกะ เพื่อให้เกิดคว�มเป็นปกติม�ก

ที่สุด แต่ต้องให้ประช�ชนตระหนักรู้ก�ร

ใช้ชีวิตในช่วงที่โควิดไม่ได้ห�ยไป ขณะที่มี

ส�ยพันธุ์ใหม่เป็นเชื้อโอมิครอน BA.2 3 4 

หรือ 5

“แต่ห�กข้อมูลยืนยันว่�ไม่มีคว�ม

รุนแรงม�กขึ้น รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคโค

วิด-19 ยังลดคว�มรุนแรงหลังติดเชื้อได้ 

เร�ก็ต้องมูฟออน ส่วนหน้�ก�กอน�มัยสวม

ไว้ก็ป้องกันโรคอื่นๆ ได้”  น�ยอนุทินกล่�ว 

และว่� เรื่องของม�ตรก�รผ่อนคล�ยเปิด

ผับ บ�ร์ ค�ร�โอเกะ ท�งกรมควบคุมโรค

กำ�ลังห�วิธีก�รที่จะเดินคู่กันไป ในวันนี้เร�

ฉีดวัคซีนโควิด-19 กันม�กกว่� 135 ล้�น

โดส ครอบคลุมทุกกลุ่มประช�กรแล้ว ก็น่�

จะมีคว�มปลอดภัยในระดับหนึ่ง

น�ยอนุทินกล่�วว่� ฉะนั้นเร�ต้อง

ว�งแผนและแก้ ไขสถ�นก�รณ์หน้�ง�น

ด้วย เพื่อให้ทุกภ�คส่วนไปได้ อย่�งที่ตน

ไปพบผู้ประกอบก�ร ก็ยังไม่มีใครคัดค้�น

ในก�รเปิด ทุกคนต่�งสนับสนุน แต่ขอ

ให้ทำ�คว�มเข้�ใจให้ประช�ชนใช้ชีวิตให้

ปลอดภัย

“ตอนนี้ ไม่เหมือนสมัยก่อน ที่คว�ม

เห็นต่�งกัน บ�งคนไม่ยอม บ�งคนยอม แต่

ตอนนี้ทุกคนพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” 

น�ยอนุทินกล่�ว

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� แนวโน้มก�รเป็น

โรคประจำ�ถิ่นจะขยับขึ้นม�ได้หรือไม่ น�ย

อนุทินกล่�วว่� อย่�เพิ่งไปเน้น เพร�ะห�ก

เทียบเทศก�ลสงกร�นต์ปีนี้กับปีที่แล้ว พบ

ว่�ปีนี้ทุกคนเดินท�งได้ มีคว�มสุขม�กขึ้น 

ร้�นค้�ได้ข�ยของ แต่ที่สำ�คัญคือคนไทย

ยังสวมหน้�ก�กอน�มัยอยู่ เป็นเรื่องที่ต้อง

ปลื้มใจ อย่�งไรก็ต�ม ห�กเร�พบเห็นช�ว

ต่�งช�ติที่อยู่ ในประเทศไทยม�กขึ้น แต่

หย่อนม�ตรก�รหน้�ก�กอน�มัย เร�ก็ต้อง

เตือน หรือประส�นเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจเข้�

ม�ดูแล ซึ่งตรงนี้อ�จต้องมีม�ตรก�รดูแล 

แต่ห�กเร�มองในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจ ก็

เป็นก�รกลับม�ของนักท่องเที่ยวที่ทำ�ให้

ประเทศไทยมีชีวิตชีว�ม�กขึ้น

“ตอนนี้ ไม่ใช่ก�รควบคุมโรค เป็นก�ร

ควบคุมพฤติกรรม สังเกตคนรอบข้�งให้

สวมหน้�ก�กอน�มัย” น�ยอนุทินกล่�ว

น�ยอนุทินยังให้สัมภ�ษณ์ว่� องค์ก�ร

เภสัชกรรม (อภ.) ส�ม�รถผลิตย�โมลนูพิร� 

เวียร์ ได้เอง และส�ม�รถนำ�เข้�ได้ในร�ค�

ต้นทุนที่ถูกลง ในร�ค�เม็ดละ 13 บ�ท จ�ก

เดิมที่ต้องใช้ร�ค� 8,000 บ�ทต่อคอร์สต่อ

คน ปัจจุบันเหลือ 600 บ�ทต่อคอร์สต่อคน 

ส่วนเรมเดซิเวียร์ จ�กเดิมร�ค� 1,200 บ�ท

ต่อเข็ม ปัจจุบันเหลือ 200 บ�ทต่อเข็ม แปล

ว่�ก�รผลิตม�กกว่�ผู้ติดเชื้อแล้ว

รมว.ส�ธ�รณสุขยังกล่�วว่� ขณะ

นี้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

(อย.) อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�อนุมัติขย�ย

ทะเบียนคว�มครอบคลุมวัคซีนโคโวแวกซ์

จ�กอินเดีย จ�กเดิมขอใช้อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป 

ลงม�ถึงอ�ยุ 12-17 ปี และโมเดอร์น� ที่

เดิมใช้ในอ�ยุ 12 ปีขึ้นไป ก็จะขย�ยลงม�

ถึงอ�ยุ 6-11 ปีด้วย.


